




ที่ปรึกษา

	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย

	 นายนุกูล		 สัญฐิติเสรี

บรรณาธิการ

	 นางนุฎฎ์ษีห์	 ชัยสุวรรณ์

ผู้จัดการ

	 นางบุษราคำา	 เชาวน์ศิริ

ประจำากองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางฟ้าดาว	 คงนคร

	 นางฐิติรัตน์	 สมศิริวัฒนา

	 นางสาวทัศนีย์	 สมมิตร์	

	 นายพรชัย	 แว่นแคว้น

ฝ่ายธุรการ

	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นายสุชานินทร์	 อินทาปัจ

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวทิพย์วิมล	 อ่อนกลั่น

--------------------

พิมพ์ที่

สำานักการพิมพ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาวกัลยรัชต์		ขาวสำาอางค์

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเป็นเอกสารรายงานข่าวและสารคดีที่เกี่ยวข้องกับวงงาน

รัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของสำานักงานเลขาธิการ				

สภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

ระเบียบการ

	 ๑.	ออกเป็นรายเดือน	(ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	 ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	 ๆ	 ที่

ผู้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร	 สำานักประชาสัมพันธ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ถนนประดิพัทธ์	 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท	 กรุงเทพมหานคร	 ๑๐๔๐๐	 โทร.	 ๐	 ๒๒๔๔	 ๒๒๙๑	 -	 ๕	

โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

	 ๓.	 การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบทันที	

พร้อมทั้งแจ้งสถานที่อยู่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	 เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

เอกสาร

กองบรรณาธิการหนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา

	 สำานักประชาสัมพันธ์	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 	 	

	 ถนนประดิพัทธ์	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	

	 กรุงเทพมหานคร	๑๐๔๐๐

	 โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑	-	๕	

	 โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

กองบรรณาธิการ
หนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา



เรื่องในเล่ม

ภาพกิจกรรม								 		 	 	 	 	 	 		 	 ๗

การประชุมสภา				 		 	 	 	 	 	 		 	 ๑๖

	 -	สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา			 	 ๑๖

	 		 -	การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๑	(สมัยสามัญทั่วไป)		

	 		 -	การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๒	(สมัยสามัญทั่วไป)	

	 		 -	การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๓	(สมัยสามัญทั่วไป)	

	 		 -	การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๔	(สมัยสามัญทั่วไป)	

	 		 -	การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญทั่วไป)	

	 		 -	การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๖	(สมัยสามัญทั่วไป)	

	 		 -	การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๗	(สมัยสามัญทั่วไป)	

	 		 -	การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๘	(สมัยสามัญทั่วไป)	

	 		 -	การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๙	(สมัยสามัญทั่วไป)	

	 		 -	การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๑๐	(สมัยสามัญทั่วไป)	

	 -	สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร			 	 ๒๗

	 		 -	การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ

	 		 -	การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	๖	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ

	 		 -	การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	๗	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ

	 		 -	การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	๘	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	

	 -	สรุปผลการประชุมวุฒิสภา		 	 	 		 	 ๓๙

	 		 -	การประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๓	(สมัยสามัญทั่วไป)	

	 		 -	การประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๔	(สมัยสามัญทั่วไป)	

	 		 -	การประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญทั่วไป)		

รอบรั้วสภา		 		 							 		 	 	 	 	 	 		 	 ๕๖

	 -	 ข่าวในประเทศ			 	 	 	 	 	 		 	 ๕๖

	 -	 วุฒิสภา	เตรียมจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	

	 	 พ.ศ.	๒๕๕๖

	 -	 สมาชิกวุฒิสภาเรียกร้องรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการบรรจุครูสอนวิชาศาสนาโดยตรง	

	 -	 ประธานรัฐสภามอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบคนพอเพียงวิถีประชาธิปไตย	

	 -	 โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เริ่มวางเสาเข็มอาคาร	

ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๘๐๓ เดือนกันยายน ๒๕๕๖

เอกสารข่าวรัฐสภา



	 -	 รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	มอบรางวัลโครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๖	

	 -	 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

	 	 ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	

	 -	 วุฒิสภา	จัดพิธีมอบเกียรติบัตร	โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น	หลักสูตรกระบวนการ	

	 	 เสริมสร้างผู้นำานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	ให้แก่เครือข่ายผู้นำานักประชาธิปไตย	๑๐	จังหวัด	         

	 -	 ประธานวุฒิสภา	เชื่อ	ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการตั้งสภาปฏิรูปการเมือง	

	 -	 สมาชิกวุฒิสภาสรรหาจากกลุ่มสมาชิกวุฒิสภา	๔๐	คน	ชี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี		๒๕๕๗			

	 	 ขัดกฎหมาย	

	 -	 ประธานรัฐสภาให้การรับรองประธานรัฐสภาสิงคโปร์	

	 -	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ระบุเทคโนโลยีโอโซนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

	 	 คุณภาพชีวิต	เศรษฐกิจ	และสังคมไทย	

	 -	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคประชาธิปัตย์	จี้รัฐบาล	และบริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	

	 	 เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนำ้ามันรั่ว

	 -	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคเพื่อไทย	ตั้งกระทู้ถามสด	โครงการรับจำานำาข้าว	ปี	๒๕๕๖/๒๕๕๗		

	 	 หลังมีเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่ายชี้ล้มเหลว	

	 -	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคประชาธิปัตย์	ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี	กรณีแก้ปัญหา

	 	 ราคายางพาราตกตำ่า	

	 -	 กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	มีมติเลือก	นายทวีเกียรติ	มีนะกนิษฐ	เป็นตุลาการ

	 	 ศาลรัฐธรรมนูญ

	 -	 ประธานรัฐสภาให้การรับรองประธานสภาชาติพันธุ์	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	

	 	 ในโอกาสเยือนรัฐสภาไทยอย่างเป็นทางการ	

	 -	 วิปฝ่ายค้าน	ชี้ข้อมูลเวทีสภาปฏิรูปจากนานาชาติเป็นประโยชน์	หากรัฐบาลนำาไปปฏิบัติ	

	 -	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา

	 	 และการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย	ประจำาปี	๒๕๕๖	รอบชิงชนะเลิศ	

	 -	 คณะกรรมการวรรณกรรมแห่งรัฐสภา	ประกาศผลวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

	 	 รางวัล	“พานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย”	

	 -	 ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	

	 	 พ.ศ.	๒๕๕๗	

	 -	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ให้การรับรองนายกสมาคมนักข่าวสาธารณรัฐ

	 	 แห่งสหภาพเมียนมาร์	

	 -	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ให้การรับรองสมาชิกรัฐสภาราชอาณาจักรสวีเดน	



	 -	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบ

	 	 เครือข่ายสารสนเทศกับบริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)

	 -	 ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญระงับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

	 -	 รองประธานวุฒิสภา	 นำาคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมประชุมใหญ่	AIPA	ที่ประเทศบรูไน	

	 -	 ฝ่ายค้าน	นำารายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๑๔๑	คน	ยื่นถอดถอนรองประธานรัฐสภา	    

	 -	 วุฒิสภา	นัดแถลงเปิดคดีถอดถอน	“นายสุรพงษ์”

	 -	 สมาชิกวุฒิสภายื่นประธานวุฒิสภา	ขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ	จี้รัฐบาลแจงปัญหา

	 	 ด้านการเกษตร	

	 -	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติลาว	

	 -	 รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	เปิดโครงการพัฒนาสังคมโดยการส่งเสริมการสร้าง

	 	 ความเอื้ออาทรบนท้องถนน

	 -	 วุฒิสภา	มีมติให้	นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	ดำารงตำาแหน่งอัยการสูงสุด	

	 -	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	กรุงเทพมหานคร	จ้ี	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	เร่งแก้ปัญหา	easy	pass

	 -	 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	-	อินโดนีเซีย	จัดเสวนาสานสัมพันธ์สู่ประตู	AEC	

	 -	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง		เชื่อ	นิทรรศการ	“การเลือกตั้งทั่วไปเยอรมนี	๒๐๑๓”	

	 	 มีส่วนพัฒนาสถาบันนิติบัญญัติไทย	

	 -	 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	เปลี่ยนตราสัญลักษณ์รับการพัฒนา

	 	 สู่การเป็นโทรทัศน์ดิจิตอล	

	 -	 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย		ฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	คว้ารางวัลชนะเลิศ	

	 	 การจัดรายการ	“รัฐสภาของเรา”	ปี	๒๕๕๖	

	 -	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร	เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน	

	 	 ๒	ล้านล้านบาท	

			 -	 ข่าวต่างประเทศ			 	 	 	 	 	 		 	 ๙๑

	 -	 เมียนมาร์เตรียมแก้ไขรัฐธรรมนูญ	เพื่อเปิดช่องให้	“ซูจี”	ขึ้นเป็นผู้นำาได้

	 -	 ซาอุดิอาระเบีย	จะให้เงินแทนถ้า	ตะวันตก	ตัดความช่วยเหลืออียิปต์

	 -	 ศาลสูงสุดกัมพูชายื่นมือตรวจสอบผลเลือกตั้ง

	 -	 อินเดียอนุมัติมาตรการครั้งใหญ่วงเงินเกือบ	๓	หมื่นล้านดอลลาร์	กระตุ้นเศรษฐกิจ

	 -	 รัฐสภาเมียนมาร์	อนุมัติร่างกฎหมายสื่อสาร

	 -	 อิหร่านเล็งฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลสหรัฐฯ	

	 -	 เจ้าหน้าที่ทำาเนียบขาวบรรยายสรุปสถานการณ์ซีเรียแก่สภาคองเกรส

	 -	 รัสเซียส่งสปายเก็บข้อมูล	หลังสหรัฐฯ	ส่ังเรือบรรทุกเคร่ืองบินนิมิตซ์	เข้าทะเลแดงเตรียมช่วยถล่มซีเรีย

	 -	 สภาผู้แทนราษฎรบราซิลผ่านกฎหมายห้ามโหวตลับทั้ง	๒	สภา



	 -	 โทนี	แอ็บบอตต์	คว้าชัยเลือกตั้งออสเตรเลีย	

	 -	 ชี้แผนมอสโกให้	ซีเรีย	ยอมส่งมอบอาวุธเคมี	ช่วยโอบามาฝ่าทางตันการเมือง

	 -	 ซีเรีย	 ประกาศชัยชนะ	หลังหลีกหนีสงครามได้	หลัง	สหรัฐฯ	-	รัสเซีย	ตกลงแผนปลดอาวุธเคม	ี							

คณะกรรมาธิการ		 		 	 	 	 	 	 		 	 ๑๐๘																																																																						

	 -	 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ	 	 		 	 ๑๐๘

	 -	 คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด	สภาผู้แทนราษฎร

	 -	 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา	สภาผู้แทนราษฎร	

	 -	 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย	การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน	สภาผู้แทนราษฎร

	 -	 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร		

	 -	 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคายางพาราตกต่ำา

	 	 และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนายางพาราทั้งระบบ	วุฒิสภา

	 -	 คณะกรรมาธิการศึกษา	ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	และเสริมสร้างธรรมาภิบาล	วุฒิสภา

	 -	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	สภาผู้แทนราษฎร

	 -	 คณะกรรมาธิการการทหาร	สภาผู้แทนราษฎร

	 -	 คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ	สภาผู้แทนราษฎร

	 -	การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ			 	 ๑๒๔

	 -	 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีการสื่อสาร	และโทรคมนาคม	วุฒิสภา	

	 -	 คณะกรรมาธิการการกีฬา	วุฒิสภา

	 -	 คณะกรรมาธิการการตำารวจ	สภาผู้แทนราษฎร

	 -	 คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรป่าไม้	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	วุฒิสภา

	 -	 คณะกรรมาธิการการคมนาคม	สภาผู้แทนราษฎร

	 -	 คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ	สภาผู้แทนราษฎร

	 -	 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

	 -	 เปิดโลกรัฐสภา			 	 	 	 	 	 		 	 ๑๓๒

	 	 -		สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (Republic	of	Azerbaijan)

	 -	 ก้าวทันกฎหมาย	 	 	 	 	 	 		 	 ๑๓๘

	 -	 กฎ	ก.ร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจ

	 	 ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำาเสมอ	พ.ศ.	๒๕๕๖	

	 -	 ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 	 	 	 	 	 		 	 ๑๔๒

	 -		 วังไกลกังวล

	 -	 เรื่องน่ารู้								 		 	 	 	 	 	 		 	 ๑๔๖

	 -	 ผลการดำาเนินการตามญัตติถนนไร้ฝุ่น
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ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 

รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้รักกฎหมาย

	 วันอังคารที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๒.๐๐	นาฬิกา 	ณ 	บริเวณห้องโถง 	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทนราษฎร	

รับหนังสือจากนายแพทย์เหวง	 โตจิราการ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ	

พรรคเพื่อไทย	 และนายอาคม	 รัตนพจนารถ	 ตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้รักกฎหมาย	 เพื่อขอให้

ประธานรัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ดำาเนินการลงมติวาระ  ๓	 ร่างแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ	มาตรา ๒๙๑	เพื่อให้ดำาเนินการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ	(ส.ส.ร.)	ยกร่าง

รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
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ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 

รับหนังสือจาก ประธานชมรมช่างภาพการเมือง 

เพื่อเรียกร้องให้มีการสอบข้อเท็จจริงกรณีการคุกคามช่างภาพ

	 วันอังคารที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๒.๓๐	นาฬิกา 	ณ	บริเวณห้องโถง 	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทนราษฎร	

รับหนังสือจากนายฉลาด	 จันทร์เดช	 ประธานชมรมช่างภาพการเมือง	 เพื่อเรียกร้อง

ให้มีการสอบข้อเท็จจริง	 กรณีว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์	 สุนทรชัย	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดหนองคาย	 พรรคเพื่อไทย	 แสดงท่าทีคุกคาม	 นายพงษ์ฤทธิ์ชา	 ขวัญเนตร	 ช่างภาพ

หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ	 จากกรณีที่	 นายพงษ์ฤทธิ์ชา	 ได้บันทึกภาพพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสมของว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์	 ที่ได้ใช้อุปกรณ์สื่อสารไอแพดเปิดดูภาพไม่เหมาะสม		

ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๗	เมื่อวันที่ ๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๖	เวลาประมาณ ๒๒.๓๐	

นาฬิกา	
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ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงาน

 “มอบรางวัลต้นแบบคนพอเพียงวิถีประชาธิปไตย”

	 วันพุธที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา 	ณ 	บริเวณห้องโถง 	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นประธานเปิดงาน	 “ต้นแบบคนพอเพียงวิถีประชาธิปไตย”	 พร้อมมอบโล่รางวัล	 และ

ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลท่ีได้รับการสรรหาและคัดเลือกจากท่ัวประเทศ	 จังหวัดละ	 ๑	 คน

และกรุงเทพมหานคร	 รวม	 ๗๗	 คน	 ที่กระทำาความดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย	 ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสื่อสารและมวลชนสัมพันธ์

รัฐสภา	ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย	 และกรุงเทพมหานคร	
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ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองคณะนักกีฬาฮอกกี้

แห่งประเทศไทย และตัวแทนชมรมต้นกล้าประชาธิปไตย

	 วันศุกร์ที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๓.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำา

ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การรับรองตัวแทนต้นกล้าประชาธิปไตย	 องค์การ

นักศึกษา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จากนั้นเวลา	 ๑๓.๓๐	นาฬิกา	 ให้การรับรองคณะนักกีฬา

ฮอกกี้แห่งประเทศไทย	และคณะเจ้าหน้าที่	จำานวน	๔๕	คน	เข้าเยี่ยมคารวะ	ณ	ห้องประชุม

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน			

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง 

รับเสนอญัตติด่วนจากประธานวิปฝ่ายค้าน

	 วันอังคารท่ี	๒๗	สิงหาคม		๒๕๕๖	เวลา	๑๔.๑๕	 นาฬิกา	ณ	ห้องโถง	อาคารรัฐสภา	 ๑	

นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฎ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	

ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน	 และสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน	 เสนอญัตติด่วนต่อประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนในเรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำาและค่าครองชีพมีราคาแพง 
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ประธานรัฐสภาให้การรับรองรองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงค์โปร์

	 วันพุธที่	 ๒๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๙.๔๕	 นาฬิกา	 ณ	 อาคารรัฐสภา	 ๑	

นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	และประธานสภาผู้แทนราษฎร			ให้การรับรอง

นางฮาลิมา	 ยาข็อบ	 ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์	 พร้อมด้วยคณะ	 เนื่องในโอกาส

เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ	ในฐานะแขกของรัฐสภา	ระหว่างวันที่	๒๗-๒๙	

สิงหาคม	๒๕๕๖

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานสัมมนา “การใช้เทคโนโลยีโอโซนเพื่อพัฒนา”

	 วันพุธที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๕๖	 เวลา	๑๑.๓๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานสัมมนา	 “การใช้เทคโนโลยีโอโซนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของไทย”	 ซึ่งจัดโดย

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สภาผู้แทนราษฎร
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับ

คณะจากอำาเภอเกษตรสมบูรณ์ ตำาบลบ้านเดื่อ และตำาบลบ้านบัว จังหวัดชัยภูมิ

	 วันพุธที่	 ๒๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๑.๒๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องสารนิเทศ	 ชั้น	 ๑	

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ให้การ

ต้อนรับคณะจากอำาเภอเกษตรสมบูรณ์	 ตำาบลบ้านเดื่อ	 และตำาบลบ้านบัว	 จังหวัดชัยภูมิ	

เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมรัฐสภา

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน

จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์      		

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๖	 เวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องโถง	 ชั้นล่าง	

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายวิสุทธิ์	 	 ไชยณรุณ	 	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ให้การ

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์	 ในโอกาสเดินทาง

มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมรัฐสภา
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ประธานรัฐสภาให้การรับรองประธานสภาชาติพันธุ์

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 วันอังคารท่ี	๓	กันยายน 	๒๕๕๖	เวลา 	๑๐.๐๐	นาฬิกา 	นายสมศักด์ิ	 เกียรติสุรนนท์	

ประธานรัฐสภา	และประธานสภาผู้แทนราษฎร	ให้การรับรอง	นายขิ่น 	อ่อง 	มิ้นท์ 	ประธาน

สภาชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และคณะ	 ในโอกาสเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภา	 เมื่อเดินทางมาถึงรัฐสภา	 ประธานสภาชาติพันธุ์

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และคณะ	 ได้วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที	่ ๗	 จากนั้นได้เข้าเยี่ยมคารวะ

ประธานรัฐสภา	ณ	ห้องรับรองพิเศษ	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๑

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล

และปิดการแข่งขันกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา

และการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำาปี ๒๕๕๖

	 วันอังคารที่	 ๓	 กันยายน  	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๓.๐๐	 นาฬิกา  	 ณ  	 บริเวณห้องโถง  	

อาคารรัฐสภา	๑	นายวิสุทธิ์	ไชยณรุณ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	เป็นประธาน

ในพิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาและการประกวดนวัตกรรม

ประชาธิปไตย	ประจำาปี ๒๕๕๖
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรองรองนายกสมาคม

นักข่าวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และผู้สื่อข่าวสำานักข่าวรอยเตอร์

	 วันพุธที่	๔	กันยายน 	๒๕๕๖	เวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา 	ณ	ห้องรับรองพิเศษ 	ชั้น	๒	

อาคารรัฐสภา	๑ 	นายเจริญ	จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 	คนที่หนึ่ง	 ให้การ

รับรองนายอ่อง	 ลา	 ตุน	 รองนายกสมาคมนักข่าวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 และ

ผู้สื่อข่าวสำานักข่าวรอยเตอร์	 ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย	 เพื่อกระชับความสัมพันธ์

ระหว่างสมาคมนักข่าวและสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 

ให้การรับรองผู้แทนสมาชิกรัฐสภาสวีเดน

	 วันพุธที่	๔	กันยายน 	๒๕๕๖	เวลา	๑๔.๒๐	นาฬิกา 	ณ 	ห้องรับรองพิเศษ 	ชั้น	๒	

อาคารรัฐสภา	 ๑  	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ให้การ

รับรองนายอันตี้	 อัฟซาน	 หัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาสวีเดนในสหภาพรัฐสภา	 และ

นางอิซาเบลล่า	 เยิร์นเบ็ค	 สมาชิกรัฐสภาราชอาณาจักรสวีเดน	 ในโอกาสเดินทางเยือน

ประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศ
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ผู้นำาฝ่ายค้านฯ จัดโครงการพบประชาชน

	 วันศุกร์ที่	๖	กันยายน	๒๕๕๖	เวลา	๐๙.๐๐	-	๑๖.๐๐	นาฬิกา		ณ	โรงแรมอมารี	

ดอนเมือง	 แอร์พอร์ต	 กรุงเทพฯ	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทน

ราษฎร	 เป็นประธานเปิดโครงการผู้นำาฝ่ายค้านฯ	 พบประชาชน	 “ก้าวไปด้วยกัน	 รู้เท่าทัน...

สถานการณ์บ้านเมืองเรื่องของเรา”	 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาคประชาชนถึงสถานการณ์

บ้านเมือง	 เพื่อนำาไปเป็นข้อมูลตรวจสอบรัฐบาลและแก้ปัญหาด้วยกระบวนการนิติบัญญัติ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองหัวหน้าห้่องว่าการสภาแห่งชาติลาว

	 วันศุกร์ที่	 ๖	 กันยายน	๒๕๕๖	 นายสุวิจักขณ์ฺ	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร	 ให้การรับรอง	 ดร.อุ่นแก้ว	 วุทิลาด	 หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติลาว	ณ	 ห้องรับรอง

พิเศษ	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๑	เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะผู้รับผิดชอบ

ด้านการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 และคณะสมาคมสถาปนิกไทย	

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
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การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่  1  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๒๐	 และวันพุธที่	 ๒๑	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	

มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	 ๑	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายนิคม	 	 ไวยรัชพานิช	

รองประธานรัฐสภา	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๔๓	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม	ไวยรัชพานิช	รองประธานรัฐสภาขึ้นบัลลังก์

และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง	 การถ่ายทอดการประชุม

เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	

ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 นอกจากมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
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แห่งประเทศไทย	 และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาตามปกติแล้ว	 ประธานรัฐสภาได้

อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 จนกว่าการ

พิจารณาจะแล้วเสร็จ	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๙	 วรรคสอง	 ท้ังน้ี	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ของดการถ่ายทอดการประชุม	 ระหว่างเวลา	๑๖.๓๐	–	๑๘.๐๐	นาฬิกา	 เนื่องจากมีภารกิจ

ในการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ	 ครั้งที่	 ๘	 “บางแสนเกมส์”	

ณ	สนามกีฬากลางสถาบันการพลศึกษา	จังหวัดชลบุรี	และระหว่างเวลา	๒๐.๐๐	–	๒๐.๓๐	

นาฬิกา	 เนื่องจากมีการถ่ายทอดข่าวในพระราชสำานัก

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อจากนั้น	 รองประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ร่วมกันของรัฐสภา	(สมัยสามัญทั่วไป)	จำานวน	๓	ครั้ง	คือ

	 ครั้งที่	๑	วันอังคารที่	๒	ตุลาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๒	วันอังคารที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๕๕	และ

	 ครั้งที่	๓	วันอังคารที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๕

	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง	๓	ครั้งดังกล่าว

	 ต่อมา	 รองประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๓	

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	

มาตรา	๑๑๖	วรรคสอง	มาตรา	๑๑๗	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐	และมาตรา	๒๔๑	วรรคหนึ่ง	

และยกเลิกมาตรา	 ๑๑๓	 และมาตรา	 ๑๑๔)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระที่	๓.๑)

	 จากนั้น	 รองประธานรัฐสภาได้ปรึกษาที่ประชุมกรณีคำาแปรญัตติของสมาชิก

รัฐสภา	 จำานวน	 ๕๗	 คน	 ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แก้ไขเพ่ิมเติม	(ฉบับท่ี	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	

มาตรา	๑๑๖	วรรคสอง	มาตรา	๑๑๗	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐	และมาตรา	๒๔๑	วรรคหน่ึง	

และยกเลิกมาตรา	 ๑๑๓	 และมาตรา	 ๑๑๔)	 โดยมีประธานรัฐสภาได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ	

ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบว่าคำาแปรญัตติของสมาชิก

รัฐสภา	 จำานวน	 ๕๗	 คน	 ดังกล่าวขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญฯ	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๙๖	วรรคสาม
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	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ	 ฉบับนี้	 ในวาระที่	 ๒	 โดยเริ่มต้นด้วย

ชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตรา	 โดยมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภา

ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาจนจบมาตรา	๑	จากนั้น	รองประธาน

รัฐสภาได้แจ้งเรื่องงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๕	 (สมัยสามัญ

ทั่วไป)	วันพุธที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	และครั้งที่	๖	 (สมัยสามัญทั่วไป)	วันพฤหัสบดีที่	๒๒	

สิงหาคม	๒๕๕๖	และได้สั่งพักการประชุมเวลา	๒๑.๓๙	นาฬิกา	พร้อมนัดประชุมต่อในเวลา	

๐๙.๓๐	นาฬิกา	ของวันพุธที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๖

	 เมื่อถึงเวลา	๑๐.๒๘	นาฬิกา	ประธานรัฐสภาได้ดำาเนินการประชุมต่อ	 ที่ประชุม

ได้พิจารณาต่อในมาตรา	๒	แล้วเรียงตามลำาดับมาตรา	โดยมีประธานรัฐสภาและรองประธาน

รัฐสภาผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 ที่ประชุมได้พิจารณาจนถึงมาตรา	 ๓	 แก้ไขมาตรา	

๑๑๑	 และมาตรา	 ๑๑๒	 จากนั้นประธานรัฐสภาได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ	

ดังกล่าวไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๒	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพฤหัสบดีที่	๒๒	

สิงหาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา

	 เลิกประชุมเวลา	๒๒.๑๑	นาฬิกา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	วันพฤหัสบดีที่	๒๒	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภา	ครั้งที่	๒	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๔	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาขึ้นบัลลังก์

และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๓	 เรื่องที่คณะ

กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	มาตรา	๑๑๖	

วรรคสอง	มาตรา	๑๑๗	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐	และมาตรา	๒๔๑	วรรคหนึ่ง	และยกเลิก
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มาตรา	 ๑๑๓	 และมาตรา	 ๑๑๔)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	

๓.๑)	โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๑	(สมัยสามัญทั่วไป)	

วันอังคารที่	๒๐	และวันพุธที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๖

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	 ๓	 แก้ไขมาตรา	 ๑๑๑	 และมาตรา	 ๑๑๒	

ระหว่างนั้นประธานรัฐสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง	 การถ่ายทอดการประชุม

เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	

ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ของด

การถ่ายทอดการประชุม	ระหว่างเวลา	๑๗.๓๐	–	๑๙.๐๐	นาฬิกา	 เพื่อถ่ายทอดสดพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	๑๖	“นครลำาปางเกมส์”	ณ	สนามกีฬากลาง

จังหวัดลำาปาง	และระหว่างเวลา	๒๐.๐๐	–	๒๐.๓๐	นาฬิกา	เพ่ือถ่ายทอดข่าวในพระราชสำานัก	

โดยมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 ภายหลัง

สมาชิกฯ	 อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 รองประธานรัฐสภาได้สั่งเลื่อนการพิจารณา

ร่างรัฐธรรมนูญฯ	 ดังกล่าวไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันอังคารที่	 ๒๗	 สิงหาคม	

๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา

	 เลิกประชุมเวลา	๒๑.๓๒	นาฬิกา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	วันอังคารที่	๒๗	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภา	ครั้งที่	๓	 (สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายนิคม		ไวยรัชพานิช	รองประธานรัฐสภา	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๕	นาฬิกา

	 เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 รองประธานรัฐสภา	 ข้ึนบัลลังก์

และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๓	 เรื่องที่

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพ่ิมเติม	

(ฉบับที่	 ..)	พุทธศักราช	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	มาตรา	



ก
าร
ป
ระ
ชุม

สภ
า

๒0

๑๑๖	 วรรคสอง	 มาตรา	 ๑๑๗	 มาตรา	 ๑๑๘	 มาตรา	 ๑๒๐	 และมาตรา	 ๒๔๑	 วรรคหนึ่ง	

และยกเลิกมาตรา	 ๑๑๓	 และมาตรา	 ๑๑๔)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระที่	๓.๑)	โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๒	

(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพฤหัสบดีที่	๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๖

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	๓	แก้ไขมาตรา	๑๑๑	และมาตรา	๑๑๒	โดยมี

ประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 ภายหลังสมาชิกฯ	

อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	ประธานรัฐสภาได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ	

ดังกล่าวไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งต่อไป	และได้สั่งปิดการประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๒๒.๐๑	นาฬิกา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่  ๔  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันพุธที่	 ๒๘	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภา	ครั้งที่	๔	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๗	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาขึ้นบัลลังก์

และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๓	 เรื่องที่คณะ

กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	มาตรา	๑๑๖	

วรรคสอง	มาตรา	๑๑๗	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐	และมาตรา	๒๔๑	วรรคหนึ่ง	และยกเลิก

มาตรา	 ๑๑๓	 และมาตรา	 ๑๑๔)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	

๓.๑)	โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๓	(สมัยสามัญทั่วไป)	

วันอังคารที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๕๖

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	 ๓	 แก้ไขมาตรา	 ๑๑๑	 และมาตรา	 ๑๑๒	

โดยมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 ที่ประชุม



ก
ารป

ระชุมสภา

๒1

ได้พิจารณาจนถึงมาตรา	๔	ยกเลิกมาตรา	๑๑๓	และมาตรา	๑๑๔	ประธานรัฐสภาได้สั่งเลื่อน

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ	ดังกล่าวไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งต่อไป	และได้

สั่งปิดการประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๒๒.๔๗	นาฬิกา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่  ๕  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันศุกร์ที่	 ๓๐	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภา	ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๓๓	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาขึ้นบัลลังก์

และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๓	 เรื่องที่คณะ

กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	มาตรา	๑๑๖	

วรรคสอง	มาตรา	๑๑๗	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐	และมาตรา	๒๔๑	วรรคหนึ่ง	และยกเลิก

มาตรา	 ๑๑๓	 และมาตรา	 ๑๑๔)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	

๓.๑)	โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๔	(สมัยสามัญทั่วไป)	

วันพุธที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๕๖

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	 ๔	 ยกเลิกมาตรา	 ๑๑๓	 และมาตรา	 ๑๑๔	

โดยมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 ที่ประชุมได้

พิจารณาจนจบมาตรา	 ๔	 ยกเลิกมาตรา	 ๑๑๓	 และมาตรา	 ๑๑๔	 รองประธานรัฐสภาได้สั่ง

เลื่อนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ	 ดังกล่าวไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันพุธที่	 ๔	

กันยายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	และได้สั่งปิดการประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๒๐.๒๗	นาฬิกา
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การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่  6 (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันพุธที่	 ๔	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภา	ครั้งที่	๖	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๘	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาขึ้นบัลลังก์

และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๓	 เรื่องที่คณะ

กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	มาตรา	๑๑๖	

วรรคสอง	มาตรา	๑๑๗	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐	และมาตรา	๒๔๑	วรรคหนึ่ง	และยกเลิก

มาตรา	 ๑๑๓	 และมาตรา	 ๑๑๔)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	

๓.๑)	โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญทั่วไป)	

วันศุกร์ที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๖

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	 ๕	 แก้ไขมาตรา	 ๑๑๕	 โดยมีประธานรัฐสภา

และรองประธานรัฐสภาผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 ภายหลังสมาชิกฯ	 อภิปราย	 ได้มี

สมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย	 และมีสมาชิกรับรองถูกต้องตามข้อบังคับฯ	 จากนั้น

รองประธานรัฐสภาได้ดำาเนินการให้ท่ีประชุมลงมติในมาตรา	 ๕	 แก้ไขมาตรา	 ๑๑๕	 และส่ังปิด

การประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๒๒.๒๕	นาฬิกา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่  7  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันศุกร์ที่	 ๖	 และวันเสาร์ที่	 ๗	 กันยายน	พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการ

ประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 ครั้งที่	 ๗	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายสมศักดิ์	 	 เกียรติสุรนนท์	

ประธานรัฐสภา	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๔.๑๙	นาฬิกา
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	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๓	

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	

มาตรา	๑๑๖	วรรคสอง	มาตรา	๑๑๗	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐	และมาตรา	๒๔๑	วรรค

หนึ่ง	 และยกเลิกมาตรา	 ๑๑๓	 และมาตรา	 ๑๑๔)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระที่	๓.๑)	โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๖	

(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	๔	กันยายน	๒๕๕๖

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	๖	แก้ไขมาตรา	๑๑๖	วรรคสอง	โดยมีประธาน

รัฐสภาและรองประธานรัฐสภาผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 ที่ประชุมได้พิจารณา

จนจบมาตรา	๖	 แก้ไขมาตรา	๑๑๖	 วรรคสอง	 รองประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุมเวลา	

๒๓.๒๒	นาฬิกา	และนัดประชุมต่อในเวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกาของวันเสาร์ท่ี	๗	กันยายน	๒๕๕๖

	 เม่ือถึงเวลา	 ๑๐.๑๕	 นาฬิกา	 ประธานรัฐสภาได้ดำาเนินการประชุมต่อ	 จากน้ัน

ได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเร่ือง	 การถ่ายทอดการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ	

แห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พุทธศักราช	 ....	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ของดการถ่ายทอดการประชุม	 ระหว่างเวลา	

๐๙.๓๐	 –	 ๑๑.๐๐	 นาฬิกา	 เพ่ือถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว	 ชิงถ้วยพระราชทาน	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ณ	 ลำาน้ำาน่าน	 หน้าวัดท่าหลวง	 พระอารามหลวง	 จังหวัดพิจิตร	

ระหว่างเวลา	๒๐.๐๐	 –	 ๒๐.๓๐	 นาฬิกา	 เพ่ือถ่ายทอดข่าวในพระราชสำานัก	 และระหว่างเวลา	

๒๑.๓๐	 –	 ๒๔.๐๐	 นาฬิกา	 เพ่ือถ่ายทอดสดการแข่งขันสนุกเกอร์	 ๖	 แดง	 รอบชิงชนะเลิศ

ชิงแชมป์โลก	ประจำาปี	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์	กรุงเทพมหานคร

	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาต่อ	 ในมาตรา	 ๗	 แก้ไขมาตรา	 ๑๑๗	 และมาตรา	

๑๑๘	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้ตรวจสอบองค์ประชุม	 ประธานรัฐสภาได้ตรวจสอบ

องค์ประชุม	 โดยวิธีเรียกชื่อสมาชิกรัฐสภาตามลำาดับอักษร	 จากนั้นจึงได้สั่งเลื่อนการ

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ	 ดังกล่าวไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันจันทร์ที่	 ๙	

กันยายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๔.๐๐	นาฬิกา	และได้สั่งปิดการประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๒๙	นาฬิกา
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การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่  8  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๙	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภา	ครั้งที่	๘	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๖.๔๘	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๓	

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	พุทธศักราช	....	 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	

๑๑๕	มาตรา	๑๑๖	วรรคสอง	มาตรา	๑๑๗	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐	และมาตรา	๒๔๑	

วรรคหนึ่ง	และยกเลิกมาตรา	๑๑๓	และมาตรา	๑๑๔)	ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระที่	๓.๑)	โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๗	

(สมัยสามัญทั่วไป)	วันศุกร์ที่	๖	และวันเสาร์ที่	๗	กันยายน	๒๕๕๖

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	 ๗	 แก้ไขมาตรา	 ๑๑๗	 และมาตรา	 ๑๑๘	

โดยมีรองประธานรัฐสภาได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	 ที่ประชุมได้พิจารณาจนถึงมาตรา	 ๘	

แก้ไขมาตรา	๑๒๐	รองประธานรัฐสภาได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ	ดังกล่าวไป

ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๑๐	 กันยายน	๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๐๐	นาฬิกา	

และได้สั่งปิดการประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๒๓.๐๙	นาฬิกา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่  9  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๑๐	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภา	ครั้งที่	๙	 (สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายนิคม		ไวยรัชพานิช	รองประธานรัฐสภา	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๓๓	นาฬิกา
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	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 รองประธานรัฐสภา

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๓	

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	พุทธศักราช	....	 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	

๑๑๕	มาตรา	๑๑๖	วรรคสอง	มาตรา	๑๑๗	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐	และมาตรา	๒๔๑	

วรรคหนึ่ง	และยกเลิกมาตรา	๑๑๓	และมาตรา	๑๑๔)	ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระที่	๓.๑)	โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๘	

(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๙	กันยายน	๒๕๕๖

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	 ๘	 แก้ไขมาตรา	 ๑๒๐	 โดยมีประธานรัฐสภา

และรองประธานรัฐสภาผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 ที่ประชุมได้พิจารณาจนถึงมาตรา	

๑๐	 รองประธานรัฐสภาได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ	 ดังกล่าวไปในการประชุม

ร่วมกันของรัฐสภา	 วันพุธที่	 ๑๑	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 นาฬิกา	 และได้สั่งปิด

การประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๓๑	นาฬิกา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่  10  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันพุธที่	 ๑๑	 และวันพฤหัสบดีที่	 ๑๒	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	

มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๑๐	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายนิคม		ไวยรัชพานิช	

รองประธานรัฐสภา	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๓	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 รองประธานรัฐสภาขึ้น

บัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	๓	 เรื่องที่

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	มาตรา	๑๑๖	

วรรคสอง	มาตรา	๑๑๗	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒๐	และมาตรา	๒๔๑	วรรคหนึ่ง	และยกเลิก

มาตรา	 ๑๑๓	 และมาตรา	 ๑๑๔)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	
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๓.๑)	โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๙	(สมัยสามัญทั่วไป)	

วันอังคารที่	๑๐	กันยายน	๒๕๕๖

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	 ๑๐	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	

โดยมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 และ

เมื่อการพิจารณาวาระที่	 ๒	 เสร็จสิ้นแล้ว	 รองประธานรัฐสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๒๙๑	 (๕)	 กำาหนดว่าเมื่อการพิจารณา

ร่างรัฐธรรมนูญฯ	วาระที่	๒	เสร็จสิ้นแล้วให้รอไว้สิบห้าวัน	เมื่อพ้นกำาหนดนี้แล้วจึงให้รัฐสภา

พิจารณาในวาระที่	 ๓	 ต่อไป	 ซึ่งกำาหนดสิบห้าวันดังกล่าวจะครบในวันที่	 ๒๗	 กันยายน	

๒๕๕๖	และได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๐๑.๓๖	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่  ๕  (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

	 ที่รัฐสภา	เมื่อวันศุกร์ที่	๒๓	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	โดยมีนายเจริญ		จรรย์โกมล	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๑๐.๐๙	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	

จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๔	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	 ๔)	 โดยเป็นการพิจารณา

ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๔	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	

วันเสาร์ที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๖

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา ๑๘ กระทรวงยุติธรรม	โดยมีประธานสภาผู้แทน

ราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาจนจบร่างแล้วได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่	๓	เพื่อเสนอวุฒิสภา

พิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ	 ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการฯ	เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำาเนินการต่อไป
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	 ต่อจากน้ัน	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายกิตติรัตน์	

ณ	 ระนอง)	 ได้กล่าวขอบคุณประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งสอง	 คณะกรรมาธิการ	 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้พิจารณาและให้ความเห็น

ชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ	 โดยจะนำางบประมาณไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์

และแผนงาน	 ซึ่งรัฐบาลจะกำากับดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส	 บรรลุผล

ตามนโยบายท่ีกำาหนด	 มีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

ประเทศชาติต่อไป

	 ต่อมา	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้

นำาระเบียบวาระที่	๗	เรื่องอื่น	ๆ	ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	คือ

	 ๑.	 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่ง

กระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง	การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน	

พ.ศ.	....	แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๒	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายประเสริฐ	 จันทรรวงทอง	 และนายพีระเพชร	 ศิริกุล	

เป็นกรรมาธิการแทน	พันตำารวจเอก	ณรัชต์	เศวตนันทน์	และนายสุทิน	คลังแสง

	 ๒.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร	 แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	

๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๑๐)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายแทนคุณ	 จิตต์อิสระ	 เป็นกรรมาธิการแทนนายโกวิทย์	

ธารณา

	 ๓.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณแทน

ตำาแหน่งที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๙)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายโกวิทย์	 ธารณา	 เป็นกรรมาธิการแทนนายนิพนธ์	

บุญญามณี

	 เลิกประชุมเวลา	๒๓.๓๓	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่  6  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๒๙	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๖	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายเจริญ	 จรรย์โกมล	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๑๑.๑๖	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว	 นายเจริญ	

จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้

ถามสด	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายรังสรรค์	มณีรัตน์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดลำาพูน	

พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ความคืบหน้าของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโครงการ	 รับจำานำาข้าว

ในฤดูกาล	 ๒๕๕๖/๒๕๕๗	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงพาณิชย์	(นายยรรยง	พวงราช)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายสุกิจ	 อัถโถปกรณ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดตรัง	

พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำา	 และผลกระทบจากโครงการ

พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	

ซึ่ง	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(นายยุคล	ล้ิมแหลมทอง)

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	ของ	นายสามารถ	มะลูลีม	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 กรุงเทพมหานคร	

พรรคประชาธิปัตย์	เรื่อง	โรฮิงญา	ถาม	นายกรัฐมนตรี	ซึ่ง	รองนายกรัฐมนตรี	(พลตำารวจเอก	

ประชา	 พรหมนอก)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ
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	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางสาวชะวรลัทธิ์	 ชินธรรมมิตร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดราชบุรี	 พรรคภูมิใจไทย	 เรื่อง	 การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในการวางระบบ

คมนาคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม	 เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำาคัญจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้

ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗

	 ๒.	 กระทู้ถาม	ของ	นางอนุรักษ์	บุญศล	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดสกลนคร	

พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	การก่อสร้างฝายกั้นน้ำาแบบปิด	–	เปิดได้	ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เนื่องจากรัฐมนตรี	 ติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือ

ขอเล่ือนการตอบกระทู้ถามน้ีไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๔๗

	 ๓.	 กระทู้ถาม	ของ	นายอนันต์	ลิมปคุปตถาวร	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัด

ชัยภูมิ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	

ซึ่ง	รองนายกรัฐมนตรี	(พลตำารวจเอก	ประชา	พรหมนอก)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำาและค่าครองชีพ

มีราคาสูง	 ซึ่ง	 นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ	

พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นผู้เสนอ	 (ซึ่งยังมิได้บรรจุ	 ระเบียบวาระ)	 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้

นำาญัตติทำานองเดียวกันอีก	๑๒	ฉบับ	ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	คือ

	 ๑.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา

ยางพาราราคาตกต่ำา	 ซึ่ง	 นายสุกิจ	 อัถโถปกรณ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดตรัง	

พรรคประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ระเบียบวาระที่	๖.๒)

	 ๒.	 ญัตติ	เรื่อง	ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

การแก้ปัญหาค่าครองชีพสูงและสินค้าราคาแพง	 ซึ่ง	 นายจุติ	 ไกรฤกษ์	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	จังหวัดพิษณุโลก	พรรคประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๖.๔)

	 ๓.	 ญัตติ	เรื่อง	ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำา	ซึ่ง	นายจุติ	ไกรฤกษ์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัด

พิษณุโลก	พรรคประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๖.๕)
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	 ๔.	 ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา

แก้ปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมตกต่ำาและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคค่าครองชีพสูงขึ้น	

ซึ่ง	 นายสมบูรณ์	 อุทัยเวียนกุล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดตรัง	 พรรคประชาธิปัตย์	

เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๕.	 ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ	

เกษตรกรชาวไร่อ้อยและมันสำาปะหลัง	ซึ่ง	นายอนันต์	ผลอำานวย	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดกำาแพงเพชร	พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๖.	 ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ศึกษาแก้ไขปัญหาการผูกขาดสินค้าที่เป็นต้นทุนการผลิตและปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำา	

ซึ่ง	 นายนคร	 มาฉิม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดพิษณุโลก	 พรรคประชาธิปัตย์	 และ	

นายเรวัต	อารีรอบ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดภูเก็ต	พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นผู้เสนอ	

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๗.	 ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญทำาการศึกษา

ยางพารา	ปาล์มน้ำามัน	ข้าวเปลือก	ข้าวโพด	มันสำาปะหลัง	ซึ่ง	นายนิยม	วรปัญญา	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๘.	 ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคายางพารา

และสินค้าการเกษตรด้านอื่น	 ๆ	 ซึ่ง	 นายครูมานิตย์	 สังข์พุ่ม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดสุรินทร์	พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๙.	 ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาสินค้า

ด้านการเกษตร	ซึ่ง	นายพิษณุ	หัตถสงเคราะห์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดหนองบัวลำาภู	

พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๑๐.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาสินค้า

ด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค	 ซึ่ง	 นายนิยม	 ช่างพินิจ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดพิษณุโลก	พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๑๑.	ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาราคา

สินค้าเกษตรตกต่ำา	 ซึ่ง	 นายธานินทร์	 ใจสมุทร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดสตูล	

พรรคชาติไทยพัฒนา	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
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	 ๑๒.	ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาราคา

ข้าวโพด	 อ้อย	 และมันสำาปะหลังราคาตกต่ำา	 ซึ่ง	 นายอำานวย	 คลังผา	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	จังหวัดลพบุรี	พรรคเพื่อไทย	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง	 ๑๓	 ฉบับ	 ได้แถลงเหตุผล	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมี

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรท้ังสองได้ผลัดเปล่ียนกันดำาเนินการประชุม	 รัฐมนตรีประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายวราเทพ	 รัตนากร)	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 (นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล)	 รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายยุคล	 ลิ้มแหลมทอง)	 และรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายณัฐวุฒิ	 ใสยเกื้อ)	 ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปใน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	และได้สั่งปิดการประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๙.๕๙	นาฬิกา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่  7  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๕	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๗	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายวิสุทธิ์		ไชยณรุณ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๑๑.๓๐	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว	 นายวิสุทธิ์	

ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้

ถามสด	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายชนินทร์	รุ่งแสง	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	กรุงเทพมหานคร	

พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ	 และปัญหาค่าครองชีพสูง	 ถาม	
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นายกรัฐมนตรี	ซึ่ง	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	(นายยรรยง	พวงราช)	และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน	(นายพงษ์ศักดิ์	รักตพงศ์ไพศาล)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายอภิชาต	 การิกาญจน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและ

ปาล์มน้ำามัน	ถาม	นายกรัฐมนตรี	ซึ่ง	รองนายกรัฐมนตรี	(พลตำารวจเอก	ประชา	พรหมนอก)	

และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายยุคล	 ล้ิมแหลมทอง)

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายยุทธพงศ์	 จรัสเสถียร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัด

มหาสารคาม	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ปัญหาราคายางพาราตกต่ำาและกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง

ชาวสวนยางภาคใต้	ถาม	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	(นายกิตติรัตน์	

ณ	ระนอง)	ซึ่ง	รองนายกรัฐมนตรี	(พลตำารวจเอก	ประชา	พรหมนอก)	และรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายยุคล	ลิ้มแหลมทอง)	ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางสาวชะวรลัทธิ์	 ชินธรรมมิตร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดราชบุรี	 พรรคภูมิใจไทย	 เรื่อง	 การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในการวางระบบ

คมนาคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย	 ซึ่งเลื่อนมาจาก

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๖	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันพฤหัสบดี

ที่	 ๒๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 โดย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 (นายชัชชาติ	 สิทธิพันธุ์)	

เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นางอนุรักษ์	บุญศล	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดสกลนคร	

พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การก่อสร้างฝายกั้นน้ำาแบบปิด	 –	 เปิดได้	 ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๖	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพฤหัสบดีที่	๒๙	สิงหาคม	

๒๕๕๖	 โดย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายวิเชษฐ์	

เกษมทองศรี)	เป็นผู้ตอบ
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	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายเรวัต	 อารีรอบ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดภูเก็ต	

พรรคประชาธิปัตย์	เรื่อง	การปรับปรุงการคมนาคมภายในจังหวัดภูเก็ต

	 ๔.	กระทู้ถาม	ของ	นายจิรายุ	ห่วงทรัพย์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	กรุงเทพมหานคร	

พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	ความไม่เท่าเทียมกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

	 กระทู้ถามในลำาดับที่	 ๓	 และ	 ๔	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ซึ่ง	

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	(พลเอก	พฤณท์	สุวรรณทัต)	ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ตอบ	โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามลำาดับท่ี	๔	รองประธานสภาผู้แทนราษร	คนท่ีสอง

ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ๕.	กระทู้ถาม	ของ	นางสาวสุนทรี	ชัยวิรัตนะ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชี

รายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การปรับปรุงแก้ไขปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำาถาม	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

(นายศิริวัฒน์	ขจรประศาสน์)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน

ขึ้นมาพิจารณาก่อน	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่	 ๒๔	

ปีที่	๓	ครั้งที่	๖	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพฤหัสบดีที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๖	คือ

	 ๑.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา

ยางพาราราคาตกต่ำา	 ซึ่ง	 นายสุกิจ	 อัถโถปกรณ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดตรัง	

พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา

พิจารณาก่อนลำาดับที่	๑)

	 ๒.	 ญัตติ	เรื่อง	ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

การแก้ปัญหาค่าครองชีพสูงและสินค้าราคาแพง	 ซึ่ง	 นายจุติ	 ไกรฤกษ์	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	 จังหวัดพิษณุโลก	 พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม

เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๒)

	 ๓.	 ญัตติ	เรื่อง	ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำา	ซึ่ง	นายจุติ	ไกรฤกษ์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัด
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พิษณุโลก	 พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน

ขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๓)

	 ๔.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา

แก้ปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมตกต่ำาและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคค่าครองชีพสูงขึ้น	

ซึ่ง	 นายสมบูรณ์	 อุทัยเวียนกุล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดตรัง	 พรรคประชาธิปัตย์	

เป็นผู้เสนอ	(ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๔)

	 ๕.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในเรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำาและค่าครองชีพมีราคาสูง	 ซึ่งนายจุรินทร์	

ลักษณวิศิษฏ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นผู้เสนอ	

(ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๕)

	 ๖.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญทำาการศึกษา

ยางพารา	ปาล์มน้ำามัน	ข้าวเปลือก	ข้าวโพด	มันสำาปะหลัง	ซึ่ง	นายนิยม	วรปัญญา	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบวาระเรื่องที่

ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๖)

	 ๗.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ศึกษาแก้ไขปัญหาการผูกขาดสินค้าที่เป็นต้นทุนการผลิตและปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำา	

ซ่ึง	 นายนคร	 มาฉิม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดพิษณุโลก	 พรรคประชาธิปัตย์	 และ	

นายเรวัต	อารีรอบ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดภูเก็ต	พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นผู้เสนอ	

(ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๗)

	 ๘.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคายางพารา

และสินค้าการเกษตรด้านอื่น	 ๆ	 ซึ่ง	 นายครูมานิตย์	 สังข์พุ่ม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดสุรินทร์	พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้น

มาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๘)

	 ๙.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาสินค้า

ด้านการเกษตร	ซึ่ง	นายพิษณุ	หัตถสงเคราะห์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดหนองบัวลำาภู	

พรรคเพื่อไทย	 เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา

ก่อนลำาดับที่	๙)
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	 ๑๐.		 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาสินค้า

ด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค	 ซึ่ง	 นายนิยม	 ช่างพินิจ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดพิษณุโลก	พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน

ขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๑๐)

	 ๑๑.		 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาราคา

สินค้าเกษตรตกต่ำา	 ซึ่ง	 นายธานินทร์	 ใจสมุทร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดสตูล	

พรรคชาติไทยพัฒนา	 เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา

พิจารณาก่อนลำาดับที่	๑๒)

	 ๑๒.		 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาราคา

ข้าวโพด	 อ้อย	 และมันสำาปะหลังราคาตกต่ำา	 ซึ่ง	 นายอำานวย	 คลังผา	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	 จังหวัดลพบุรี	 พรรคเพื่อไทย	 กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม

เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๑๓)

	 ท่ีประชุมได้พิจารณาญัตติดังกล่าว	 โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีสอง

ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 (นายยุคล	 ลิ้มแหลมทอง)	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายณัฐวุฒิ	

ใสยเกื้อ)	 ภายหลังสมาชิกฯ	 อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติ

ให้ปิดอภิปราย	 และลงมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาญัตติในลำาดับที่	 ๑,	

๒,	๓,	๔,	๕,	๖,	และ	๗	และลงมติให้ส่งญัตติในลำาดับที่	๕,	๘,	๙,	๑๐,	๑๑,	๑๒	และ	๑๓	

ให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ก่อนเลิกประชุม	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม

เพื่อขอให้นำาเรื่อง	 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระที่	 ๕.๓)	 ขึ้นมา

พิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 เลิกประชุมเวลา	๒๐.๒๔	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่  8  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๑๒	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๘	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายเจริญ		จรรย์โกมล	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๑๑.๑๕	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว	 นายเจริญ	

จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้

ถามสด	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางมุกดา	 พงษ์สมบัติ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัด

ขอนแก่น	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ความคืบหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและโครงการ	

Smart	 Lady	 Thailand	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	(นายประชา	ประสพดี)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถาม	ของ	นางนาที	 รัชกิจประการ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชี

รายชื่อ	 พรรคภูมิใจไทย	 เรื่อง	 วิกฤตโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา	 ถามนายกรัฐมนตรี	

ซึ่ง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายวิเชษฐ์	 เกษมทองศรี)	

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้	 รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายชินวรณ์	 บุณยเกียรติ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำา

ถาม	นายกรัฐมนตรี	ซึ่ง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

(นายยุคล	ลิ้มแหลมทอง)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายนคร	 มาฉิม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดพิษณุโลก	
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พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 นโยบายการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

ของประเทศ	ถาม	นายกรัฐมนตรี

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางเปล่งมณี	 เร่งสมบูรณ์สุข	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดเลย	พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้าน

ทุ่งน้ำาใส	 หมู่ที่	 ๗	 ตำาบลโป่ง	 อำาเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย

	 กระทู้ถามในลำาดับที่	 ๑	 และ	 ๒	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	

(นายประชา	ประสพดี)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางเยาวนิตย์	 เพียงเกษ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยนิวเคลียร์

องครักษ์	ณ	ตำาบลทรายมูล	อำาเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก	ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำาคัญจึงขอเลื่อนการตอบ

กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗

	 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน

ขึ้นมาพิจารณาก่อน	คือ	พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม

เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน)

	 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย)	 ได้แถลงเหตุผล	

มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง	 ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติ

หน้าที่	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายทนุศักดิ์	 	 เล็กอุทัย)	ตอบชี้แจงจนได้เวลา

พอสมควรแล้ว	ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนลับตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๑๒๖	วรรคห้า

ในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง	 นายชูเกียรติ	 รัตนชัยชาญ	 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	 จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่ง

ปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๓๐	นาฬิกา
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การประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๑๙	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา	

ครั้งที่	๓	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธาน

วุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	....	และผลการดำาเนินการตามข้อสังเกตของกระทรวงมหาดไทยแล้ว

	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบ	 เรื่อง	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้พิจารณาข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมี

ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 แล้ว	 และเห็นว่าหลักการตาม	 (๔)	 ของข้อสังเกตไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับอำานาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จึงเห็นชอบด้วยกับการกำาหนดหลักการดังกล่าวไว้ใน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	

พ.ศ.	๒๕๕๖
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	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	 รับทราบ	 เรื่อง	 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 โดยขอเปลี่ยนจาก

นายบุญส่ง	โควาวิสารัช	เป็น	นายขวัญชัย	พนมขวัญ

	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	 รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ าย	 ตามรั ฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๖๙	วรรคสาม	ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 (๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๔	 –	 ๓๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๕)	 ตามมาตรา	 ๑๖๙	 วรรคสาม	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามรวมทั้งแสดง

ความคิดเห็น	 และที่ปรึกษาสำานักงบประมาณ	 (นายเพิ่มศักดิ์	 สัจจะเวทะ)	 เป็นผู้ตอบชี้แจง

ต่อที่ประชุม

	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา	ดังนี้

	 ครั้งที่	๑๓	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖

	 ครั้งที่	๑๔	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖

	 ครั้งที่	๑๕	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๔	มีนาคม	๒๕๕๖

	 ครั้งที่	๑๖	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารที่	๕	มีนาคม	๒๕๕๖

	 ครั้งที่	๑๗	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๑๑	มีนาคม	๒๕๕๖

	 ครั้งที่	๑๘	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๑๘	มีนาคม	๒๕๕๖

	 ครั้งที่	๑๙	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารที่	๑๙	มีนาคม	๒๕๕๖

	 ครั้งที่	๒๐	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๒๕	มีนาคม	๒๕๕๖

	 ครั้งที่	๒๑	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๖	และ

	 ครั้งที่	๒๒	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	เป็นพิเศษ	วันศุกร์ที่	๕	เมษายน	๒๕๕๖

	 ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องด่วน	 คือ	 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	

ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่ง
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อัยการสูงสุด	 ตามมาตรา	 ๑๒๑	 ประกอบมาตรา	 ๒๕๕	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 และมาตรา	 ๑๐	

แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ

เห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๑	 และข้อ	 ๑๐๒	 บางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	

และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ	ขึ้นคณะหนึ่ง	จำานวน	

๒๕	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.		 นายกฤช		อาทิตย์แก้ว	 ๒.	 นางกีระณา		สุมาวงศ์

	 ๓.	 พลตำารวจเอก	โกวิท		ภักดีภูมิ	๔.	 นายเกชา		ศักดิ์สมบูรณ์

	 ๕.		 พลตำารวจตรี	ขจร		สัยวัตร์	 ๖.	 นายขวัญชัย		พนมขวัญ

	 ๗.		 นายเจตน์		ศิรธรานนท์	 ๘.	 พลอากาศเอก	ชาลี		จันทร์เรือง

	 ๙.		 นายชูชัย		เลิศพงศ์อดิศร	 ๑๐.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ	 บูรณสมภพ

	 ๑๑.		ศาสตราจารย์นิลวรรณ	 ๑๒.	พันตำารวจเอก	พายัพ		ทองชื่น

	 	 เพชระบูรณิน

	 ๑๓.	นางพิไลพรรณ		สมบัติศิริ	 ๑๔.	นายมงคล		ศรีคำาแหง

	 ๑๕.		นางยุวดี		นิ่มสมบุญ	 ๑๖.	นายรักษ์พงษ์		ณ	อุบล

	 ๑๗.	นายวิทวัส		บุญญสถิต	 ๑๘.	พลเอก	สมเจตน์		บุญถนอม

	 ๑๙.	นายสมชาติ		พรรณพัฒน์	 ๒๐.	พลตำารวจโท	สมยศ		ดีมาก

	 ๒๑.	นายสมัคร		เชาวภานันท์	 ๒๒.	นายสิริวัฒน์		ไกรสินธุ์

	 ๒๓.	นายสุรพงษ์		ตันธนศรีกุล	 ๒๔.	นายสุริยา		ปันจอร์

	 ๒๕.	พลตำารวจตรี	องอาจ		สุวรรณสิงห์

	 โดยกำาหนดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจภายใน	 ๒๐	 วัน	 นับตั้งแต่วันที่วุฒิสภามีมติ

ตั้งคณะกรรมาธิการฯ	ชุดนี้

	 ต่อจากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 (พลอากาศเอก	 วีรวิท	 คงศักดิ์)	 ได้เสนอญัตติเรื่อง	

ขอปรึกษาเป็นเรื่องด่วน	 ขอให้ประธานวุฒิสภาชี้แจงต่อที่ประชุม	 กรณีให้สัมภาษณ์

สื่อมวลชน	ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	๔๐	 (๑)	นอกจากนี้มีสมาชิกฯ	 (นายสุรชัย	 	 ชัยตระกูลทอง)	

ได้เสนอญัตติขอให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องอื่น	 ๆ	 เรื่องที่ค้างพิจารณาลำาดับที่	

๕.๙	–	๕.๑๓	และลำาดับที่	๕.๒๘	–	๕.๒๙	ขึ้นมาพิจารณาก่อน	โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

และพิจารณาวาระเรื่องอื่น	 ๆ	 คือ	 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการแรงงานและ
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สวัสดิการสังคม	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ที่ประชุมมีมติให้ตั้ง	 นายบุญส่ง	 โควาวิสารัช	 เป็น

กรรมาธิการ	แทนตำาแหน่งที่ว่าง

	 หลังจากน้ัน	 ประธานของท่ีประชุมได้ดำาเนินการให้ท่ีประชุมมีมติต้ังคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิดเนื่องจาก

การชุมนุมทางการเมือง	 การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน	 พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎร

ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่หนึ่งแล้ว	 ตามข้อบังคับ

การประชุมวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ข้อ	 ๑๓๖	 อีกทั้งที่ประชุมได้ลงมติให้งดใช้ข้อบังคับฯ	

ข้อ	 ๑๓๖	 บางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีด้วย	 ดังนั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

พิจารณา	จำานวน	๒๕	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.	นายกฤช		อาทิตย์แก้ว	 ๒.	รองศาสตราจารย์กอบกุล	 พันธ์เจริญวรกุล

	 ๓.	พลตำารวจตรี	ขจร		สัยวัตร์	 ๔.	นายจตุรงค์		ธีระกนก

	 ๕.	นายจิตติพจน์		วิริยะโรจน์	 ๖.	นางจิตร์ธนา		ยิ่งทวีลาภา

	 ๗.	นายชรินทร์		หาญสืบสาย	 ๘.	พลเอก	ชูชาติ		สุขสงวน

	 ๙.	นายธวัชชัย		บุญมา	 ๑๐.	นายปรเทพ		สุจริตกุล

	 ๑๑.	พลโท	พงศ์เอก		อภิรักษ์โยธิน	 ๑๒.	นายพิไลพรรณ		สมบัติศิริ

	 ๑๓.	นางเพ็ญพักตร์		ศรีทอง	 ๑๔.	นายไพบูลย์		นิติตะวัน

	 ๑๕.	นายมงคล		ศรีคำาแหง	 ๑๖.	พลเอก	เลิศฤทธิ์		เวชสวรรค์

	 ๑๗.	นายวรวิทย์		วงษ์สุวรรณ์	 ๑๘.	นายวันชัย		สอนศิริ

	 ๑๙.	ศาสตราจารย์วิรัติ		พาณิชย์พงษ์	 ๒๐.	นายสมชาย		แสวงการ

	 ๒๑.	นายสมัคร		เชาวภานันท์	 ๒๒.	นายสิงห์ชัย		ทุ่งทอง

	 ๒๓.	นายสุธรรม		พันธุศักดิ์	 ๒๔.	นายสุรจิต		ชิรเวทย์

	 ๒๕.	นายสุรชัย		ชัยตระกูลทอง

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับตั้งแต่วันที่วุฒิสภา

มีมติตั้งคณะกรรมาธิการฯ	ชุดนี้

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องที่ค้างพิจารณาในลำาดับที่สมาชิกฯ	ได้ขอเลื่อนขึ้นมาพิจารณา	ดังนี้
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	 ๑.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษายุทธศาสตร์

สร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลก	 (เชื่อมโยงทะเลอันดามันและ

ทะเลจีนใต้สร้างอีสานให้เป็นเมืองหลวงของอินโดจีน)	 ซึ่งนายประเสริฐ	 ประคุณศึกษาพันธ์	

เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบวาระที่	 ๕.๙)	 โดยผู้เสนอญัตติได้ขอถอนญัตติดังกล่าวออกจาก

ระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๔๗	 ซึ่งที่ประชุมยินยอมให้ถอนญัตติดังกล่าว

ออกจากระเบียบวาระการประชุมได้

	 ๒.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู

กิจการลูกเสือแห่งชาติ	 ซึ่งนายสุธรรม	 พันธุศักดิ์	 เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบวาระที่	 ๕.๑๐)	

หลังจากผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลประกอบการเสนอญัตติและมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแล้ว	

ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณา	 จำานวน	 ๒๓	 คน	

ประกอบด้วย

	 ๑.	นายกมล		รอดคล้าย	 ๒.	นายจรินทร์		จักกะพาก

	 ๓.	นางจุฑาทิพย์		เตชชาติวานิช	 ๔.	นายชาญณัฏฐ์		แก้วมณี

	 ๕.	นายตวง		อันทะไชย	 ๖.	รองศาสตราจารย์นรีวรรณ		จินตกานนท์

	 ๗.	นายปรเทพ		สุจริตกุล	 ๘.	นายประดิษฐ์		ระสิตานนท์

	 ๙.	นางเพ็ญพรรณ		จิตตะเสนีย์	 ๑๐.	พลเอก	เลิศฤทธิ์		เวชสวรรค์

	 ๑๑.	นายวันชัย		สอนศิริ	 ๑๒.	รองศาสตราจารย์วิชุดา		รัตนเพียร

	 ๑๓.	นายวิทวัส		บุญญสถิต	 ๑๔.	รองศาสตราจารย์	หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ

	 	 	 	 เทวกุล

	 ๑๕.	นายศุภกร		วงศ์ปราชญ์	 ๑๖.	พลตำารวจโท	สมศักดิ์		แขวงโสภา

	 ๑๗.	นายสมศักดิ์		บุญเปลื้อง	 ๑๘.	นายสมัคร		เชาวภานันท์

	 ๑๙.	พลเรือเอก	สุชาติ		กลศาสตร์เสนี	 ๒๐.	นายสุธรรม		พันธุศักดิ์

	 ๒๑.	พลเรือเอก	สุรศักดิ์		ศรีอรุณ	 ๒๒.	นายอภิชาต		จีระวุฒิ

	 ๒๓.	นายอภิมุข		สุขประสิทธิ์

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจภายใน	๑๘๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่วุฒิสภามีมติ

ตั้งคณะกรรมาธิการฯ	ชุดนี้
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	 ๓.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา

การผังเมือง	 ซ่ึงศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ		บูรณสมภพ	เป็นผู้เสนอ	(ระเบียบวาระท่ี	๕.๑๑)	

หลังจากผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลประกอบการเสนอญัตติและมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแล้ว	

ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณา	 จำานวน	 ๒๓	 คน	

ประกอบด้วย

	 ๑.		 นายกฤช		อาทิตย์แก้ว	 ๒.	 นายชลิต		แก้วจินดา

	 ๓.		 นายณพงศ์		นพเกตุ	 ๔.		 ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา		บุญค้ำา

	 ๕.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ	 ๖.		 รองศาสตราจารย์ทัศนา		บุญทอง

	 	 บูรณสมภพ

	 ๗.		 นายธีระ		สุวรรณกุล	 ๘.		 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ		จินตกานนท์

	 ๙.		 หม่อมหลวงปรียพรรณ		ศรีธวัช	 ๑๐.	นางปองขวัญ		ลาซูส

	 ๑๑.		นายพิสุทธิ์		วิจารสรณ์	 ๑๒.	นายไพบูลย์		นิติตะวัน

	 ๑๓.		นายภราเดช		พยัฆวิเชียร	 ๑๔.	นายยุทธ		ลิมป์ศิระ

	 ๑๕.		นายรัชทิน		ศยามานนท์	 ๑๖.	นายวัชระ		ตันตรานนท์

	 ๑๗.		นายวิชัย		ไพรสงบ	 ๑๘.	นายวีระพันธุ์		ชินวัตร

	 ๑๙.	นายสมชาติ		พรรณพัฒน์	 ๒๐.	นางสาวสุมล		สุตะวิริยะวัฒน์

	 ๒๑.	นายสุรจิต		ชิรเวทย์	 ๒๒.	นางสุอำาภา		คชไกร

	 ๒๓.	รองศาสตราจารย์อัจฉรา		เตชฤทธิพิทักษ์

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจภายใน	๑๘๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่วุฒิสภามีมติ

ตั้งคณะกรรมาธิการฯ	ชุดนี้

	 ๔.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับ

ใช้กฎหมาย	 และแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย	 ซ่ึงนายสุพจน์		

เลียดประถม	 เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบวาระที่	 ๕.๑๒)	 หลังจากผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล

ประกอบการเสนอญัตติ	 และมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแล้ว	 ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	พิจารณา	จำานวน	๒๓	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.	 รองศาสตราจารย์กอบกุล	 	 ๒.	 พลตำารวจเอก	ชาญ		รัตนธรรม

	 	 พันธ์เจริญวรกุล



ก
ารป

ระชุมสภา

๔๕

	 ๓.		 นายตวง		อันทะไชย	 ๔.		 นางเตือนใจ		ดีเทศน์

	 ๕.		 นายถนอม		ส่งเสริม	 ๖.		 รองศาสตราจารย์ทัศนา		บุญทอง

	 ๗.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวัลย์	 ๘.		 นางธันยรัศม์		อัจฉริยะฉาย

	 	 สมุทรักษ์

	 ๙.		 นายธานี		อ่อนละเอียด	 ๑๐.		นายปรีชา		สันติธรกุล

	 ๑๑.		นางยินดี		ห้วยหงส์ทอง	 ๑๒.		นางสาวรสนา		โตสิตระกูล

	 ๑๓.		นายลือเกศ		ยิสารคุณ	 ๑๔.		พลตำารวจเอก	วงกต		มณีรินทร์

	 ๑๕.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์		บารู	 ๑๖.		นายวีนัส		สีสุข

	 ๑๗.		นายสุโข		วุฑฒิโชติ	 ๑๘.		พลตำารวจโท	สุเทพ		สุขสงวน

	 ๑๙.		นายสุพจน์		เลียดประถม	 ๒๐.		นางสาวสุมล		สุตะวิริยะวัฒน์

	 ๒๑.		นายสุมิตร		เชียวขจี	 ๒๒.		นายสุรจิต		ชิรเวทย์

	 ๒๓.		นายสุรพงษ์		กองจันทึก

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจภายใน	๑๘๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่วุฒิสภามีมติ

ตั้งคณะกรรมาธิการฯ	ชุดนี้

	 ในระหว่างการพิจารณาญัตติดังกล่าว	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 และ

รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๕.	 ญัตติ	 เร่ือง	 ขอเสนอญัตติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้

กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์	 ซึ่งพลเอก	 เลิศฤทธิ์		

เวชสวรรค์	เป็นผู้เสนอ	(ระเบียบวาระที่	๕.๑๓)	หลังจากผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลประกอบ

การเสนอญัตติ	 และมีสมาชิกฯ	อภิปรายแล้ว	ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	พิจารณา	จำานวน	๒๓	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.		 รองศาสตราจารย์เจิมศักด์ิ		ป่ินทอง	๒.		 พลอากาศเอก	ชาลี		จันทร์เรือง

	 ๓.		 พลเอก	ชูชาติ		สุขสงวน	 ๔.		 ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ

	 	 	 	 บูรณสมภพ

	 ๕.		 นายถวิล		เปลี่ยนศรี	 ๖.		 รองศาสตราจารย์ทัศนา		บุญทอง

	 ๗.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวัลย์	 ๘.		 พลโท	นันทเดช		เมฆสวัสดิ์

	 	 สมุทรักษ์
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	 ๙.		 นายปรเทพ		สุจริตกุล	 ๑๐.		นายปิยพันธุ์		นิมมานเหมินท์

	 ๑๑.		รองศาสตราจารย์พรพันธุ์	 ๑๒.		นายภุมรัตน		ทักษาดิพงศ์

	 	 บุณยรัตพันธุ์

	 ๑๓.		พลเอก	เลิศฤทธิ์		เวชสวรรค์	 ๑๔.		รองศาสตราจารย์	หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ

	 	 	 	 เทวกุล

	 ๑๕.		พลเรือเอก	ศิษฐวัชร		วงษ์สุวรรณ	๑๖.		นายสนธิญาณ		ชื่นฤทัยในธรรม

	 ๑๗.		พลเอก	สมเจตน์		บุญถนอม	 ๑๘.		นายสมชาย		แสวงการ

	 ๑๙.		นายสมพล		พันธุ์มณี	 ๒๐.		นายสันติสุข		โสภณสิริ

	 ๒๑.		นางสาวสุมล		สุตะวิริยะวัฒน์	 ๒๒.		พลเรือเอก	สุรศักดิ์		ศรีอรุณ

	 ๒๓.		นายอนุศักดิ์		คงมาลัย

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจภายใน	๑๘๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่วุฒิสภามีมติ

ตั้งคณะกรรมาธิการฯ	ชุดนี้

	 ๖.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม

การแก้ปัญหายาเสพติด	 ซึ่งพลตำารวจเอก	 วงกต	 มณีรินทร์	 และนายเจตน์	 ศิรธรานนท์	

เป็นผู้เสนอ	(ระเบียบวาระที่	๕.๒๘)	หลังจากผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลประกอบการเสนอ

ญัตติและมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแล้วที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

พิจารณา	จำานวน	๒๔	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.		 นายกอบกูล		จันทวโร	 ๒.		 นางกานดา		วัชราภัย

	 ๓.		 นายจตุรงค์		ธีระกนก	 ๔.		 นายจิตรนรา		นวรัตน์

	 ๕.		 นายเจตน์		ศิรธรานนท์	 ๖.		 นายเจริญ		ภักดีวานิช

	 ๗.		 นายชรินทร์		หาญสืบสาย	 ๘.		 รองศาสตราจารย์ทัศนา		บุญทอง

	 ๙.		 นางธนิษฐา		นาคิน	 ๑๐.		นายประสงค์		นุรักษ์

	 ๑๑.		นายพิทยา		จินาวัฒน์	 ๑๒.		นายพิสิฐ		เกตุผาสุก

	 ๑๓.		นายพีระ		มานะทัศน์	 ๑๔.		นางเพ็ญพักตร์		ศรีทอง

	 ๑๕.		พลเอก	รัชกฤต		กาญจนวัฒน์	๑๖.		พลตำารวจเอก	วงกต		มณีรินทร์

	 ๑๗.		นางสาววลัยรัตน์		ศรีอรุณ	 ๑๘.		นายวินัย		รอดจ่าย

	 ๑๙.		นายวิบูลย์		คูหิรัญ	 ๒๐.	 นายวิโรจน์		วีรชัย
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	 ๒๑.		นายสงขลา		วิชัยขัทคะ	 ๒๒.	นายสมัคร		เชาวภานันท์

	 ๒๓.		นายสุริยา		ปันจอร์	 ๒๔.		พลตำารวจโท	อติเทพ		ปัญจมานนท์

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจภายใน	๑๘๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่วุฒิสภามีมติ

ตั้งคณะกรรมาธิการฯ	ชุดนี้

	 ๗.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา	 ติดตาม	

และประเมินผลกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งพลเอก	 เกษมศักดิ์	

ปลูกสวัสด์ิ	 เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบวาระท่ี	 ๕.๒๙)	 หลังจากผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลประกอบ

การเสนอญัตติและมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแล้ว	 ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	พิจารณา	จำานวน	๒๓	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.		 พันโท	กมล		ประจวบเหมาะ	 ๒.		 พลเอก	เกษมศักดิ์		ปลูกสวัสดิ์

	 ๓.		 นายคำานูณ		สิทธิสมาน	 ๔.		 นางจิราพร		บุนนาค

	 ๕.		 นายไชยยงค์		มณีรุ่งสกุล	 ๖.		 นายต่วนอับดุลเล๊าะ		ดาโอ๊ะมารียอ

	 ๗.		 นายบุญสม		ทองศรีพราย	 ๘.		 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ		ชิตพงศ์

	 ๙.		 นางสาวเพชรดาว		โต๊ะมีนา	 ๑๐.		พลตำารวจโท	มาโนช		ไกรวงศ์

	 ๑๑.	 นายมูหามะรอสดี		บอตอ	 ๑๒.		พลตำารวจเอก	วงกต		มณีรินทร์

	 ๑๓.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์		บารู	 ๑๔.		นายวิทวัส		บุญญสถิต

	 ๑๕.		นายแวดือราแม		มะมิงจิ	 ๑๖.		นายศิระชัย		โชติรัตน์

	 ๑๗.		นายสมเกียรติ		บุญชู	 ๑๘.		นายสมัคร		เชาวภานันท์

	 ๑๙.		พลตำารวจเอก	สุนทร		ซ้ายขวัญ	 ๒๐.		นายสุริยา		ปันจอร์

	 ๒๑.		นายอนุศาสน์		สุวรรณมงคล	 ๒๒.		นางอังคณา		นีละไพจิตร

	 ๒๓.		นายอิบรอเหม		อาดำา

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจภายใน	๑๘๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่วุฒิสภามีมติ

ตั้งคณะกรรมาธิการฯ	ชุดนี้

	 หลังจากนี้	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาต่อเกี่ยวกับ

ญัตติ	 เรื่อง	 ขอปรึกษาเป็นเรื่องด่วน	 ขอให้ประธานวุฒิสภาชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณี

ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน	 ซึ่งพลอากาศเอก	 วีรวิท	 	 คงศักดิ์	 เป็นผู้เสนอ	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	 ๔๐	 (๑)	 หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปราย	 ผู้เสนอญัตติได้ขอถอนญัตติออกจากการบรรจุ
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เข้าระเบียบวาระการประชุมซึ่งจะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุมวุฒิสภา	

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๔๗	 ประธานของท่ีประชุมได้ดำาเนินการนับองค์ประชุมก่อน	 แต่ปรากฏว่า

มีสมาชิกฯ	อยู่ในที่ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกฯ	ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	ประธานของ

ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้เลื่อนไปในการประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๕.๔๐	นาฬิกา

การประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่  ๔  (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๒	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา	

ครั้งที่	 ๔	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายนิคม	 	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่

ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานและสำานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 กรณีขอให้ถอดถอน	 นายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	กับพวก	ออกจากตำาแหน่ง

	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน	นายสุรพงษ์		สืบวงศ์ลี	เมื่อครั้ง

ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 กับพวก	

(นายไกรสร	 พรสุธี	 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	 และนายไชยยันต์	 พึ่งเกียรติไพโรจน์	 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ

สำานักกิจการอวกาศแห่งชาติ)	 ว่ากระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ	 ตามประมวล

กฎหมายอาญา	 หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าท่ี	 หรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืน	

กรณีอนุมัติแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ	 (ฉบับที่	 ๕)	
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เมื่อวันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๔๗	เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของ	บริษัท	ชินคอร์ปอเรชั่น	จำากัด	

(มหาชน)	ที่ต้องถือหุ้นในบริษัท	ชินแซทเทลไลท์	จำากัด	(มหาชน)	หรือบริษัท	ไทยคม	จำากัด	

(มหาชน)	ในปัจจุบัน	จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕.๑	เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ	๔๐	ของจำานวน

หุ้นทั้งหมดโดยมิชอบ	ซึ่งคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา	ตามนัยมาตรา	

๖๖	 ประกอบมาตรา	 ๔๓	 (๒)	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๔	โดยแต่งตั้ง

อนุกรรมการไต่สวน	เพื่อดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน	พร้อมทั้ง

จัดทำาสำานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เพื่อพิจารณา	 บัดนี้	

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้พิจารณาสำานวนการไต่สวนเสร็จแล้ว	และมีมติดังนี้

	 ๑)	 การกระทำาของนายสุรพงษ์		สืบวงษ์ลี	มีมูลเป็นความผิดทางอาญา	 ฐานเป็น

เจ้าพนักงานปฏิบัติ	 หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	 เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่

ผู้หนึ่งผู้ใด	 หรือปฏิบัติ	 หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต	 ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา	๑๕๗

	 ๒)	 การกระทำาของนายไกรสร	 พรสุธี	 และนายไชยยันต์	 พึ่งเกียรติไพโรจน์	

มีมูลเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง	 ฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ	 และฐานปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบของทางราชการ	 มติของคณะรัฐมนตรี	 หรือนโยบาย

ของรัฐบาล	 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง	 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๘๒	 วรรคสาม	และมาตรา	๘๕	วรรคสอง	 และ

มีมูลเป็นความผิดทางอาญา	 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ	 หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบ	 เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	 หรือปฏิบัติ	 หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยทุจริต	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๕๗

	 ๓)	 ให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ส่งรายงานการไต่สวน	 เอกสาร	 และความเห็น

ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับนายไกรสร	 พรสุธี	 และนายไชยยันต์	

พึ่งเกียรติไพโรจน์	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๙๒	และให้ส่งไปยังอัยการสูงสุด	เพื่อดำาเนินการ

ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองกับนายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี	

นายไกรสร		พรสุธี	และนายไชยยันต์		พึ่งเกียรติไพโรจน์	ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ	
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ป.ป.ช.	 ชี้มูล	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๗๐	ประกอบพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐

	 เม่ือวันท่ี	 ๑๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 ประธานวุฒิสภาได้รับสำานวนการไต่สวนข้อเท็จจริง

และเอกสารพร้อมความเห็นจากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เพื่อให้วุฒิสภาดำาเนินการ

ถอดถอนนายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี	 ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ชี้มูล	 และ

วันท่ี	 ๒๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้มีหนังสือเพ่ิมเติมมายังประธานวุฒิสภา

ขอให้วุฒิสภาดำาเนินการถอดถอนนายไกรสร	 พรสุธี	 ฐานเป็นตัวการร่วมในการกระทำาความผิด

กับนายสุรพงษ์		สืบวงศ์ลี	เนื่องจากขณะกระทำาความผิดในเรื่องดังกล่าว	นายไกรสร		พรสุธี	

ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 จึงถือว่าเป็นผู้ดำารง

ตำาแหน่งระดับสูง	 ตามมาตรา	๔	ประกอบมาตรา	๕๘	 (๑๙)	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ซึ่งกระบวนการถอดถอนนายสุรพงษ์	 	 สืบวงศ์ลี	 และนายไกรสร	

พรสุธี	 วุฒิสภาจะดำาเนินกระบวนการถอดถอนไปพร้อมกัน	 แต่จะแยกลงมติถอดถอนทีละ

กรณี	โดยสำานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กรณีนายสุรพงษ์		สืบวงศ์ลี	

และนายไกรสร	 พรสุธี	 จะเป็นสำานวนฉบับเดียวกัน	 ซึ่งประธานวุฒิสภาได้จัดให้มีการ

แจกเอกสารให้แก่สมาชิกฯ	 และผู้ถูกกล่าวหา	 เพื่อศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๑๕	ตั้งแต่วันที่	๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๖	ประกอบด้วย

	 ๑.	 สรุปสาระสำาคัญของมติคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จากรายงานและสำานวนการ

ไต่สวนข้อเท็จจริง

	 ๒.	 บัญชีพยานเอกสารที่นำาเข้าสู่การพิจารณาในชั้นไต่สวนของคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	แล้ว

	 ๓.		บัญชีพยานบุคคลที่นำาเข้าสู่การพิจารณาในชั้นไต่สวนของคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	แล้ว

	 ๔.		สรุปสาระสำาคัญของรายงานในส่วนของการไต่สวนพยานบุคคล

	 จากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้จัดให้มีการแจกเอกสารเพิ่มเติม	 คือ	 พยานเอกสาร

ที่ผู้ถูกกล่าวหายื่นเพิ่มเติม	 จำานวน	 ๑	 รายการ	 ซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วน	 คือ	 ส่วนที่เป็น
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เอกสารลับและเอกสารเปิดเผย	ซึ่งประธานวุฒิสภาได้กำาหนดให้มีการประชุมวุฒิสภานัดแรก	

ในการดำาเนินกระบวนการถอดถอนนายสุรพงษ์	 	 สืบวงศ์ลี	 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และนายไกรสร	 พรสุธี	 เมื่อครั้ง

ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ออกจากตำาแหน่ง	

ตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	

พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ข้อ	 ๑๑๗	 กำาหนดให้ประธานวุฒิสภานัดประชุมนัดแรกภายในยี่สิบวัน

นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัรายงานและความเปน็มาของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เพือ่กำาหนดวนัแถลงของ

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ผู้กล่าวหา	 และนายสุรพงษ์	 	 สืบวงศ์ลี	 และนายไกรสร	 พรสุธี	

ผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ	 ๑๒๐	 และพิจารณาคำาขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา	

ตามข้อ	๑๒๑	ในวันศุกร์ที่	๖	กันยายน	๒๕๕๖

	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 ประธานวุฒิสภาได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

แห่งประเทศไทย	 กรมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม	 นอกเหนือจากการถ่ายทอดสดทางสถานี

โทรทัศน์ของรัฐสภา	 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 ความถี่	 ๘๑๗	 กิโลเฮิร์ต	

ในระบบ	A.M.	และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาความถ่ี	๘๗.๕	เมกกะเฮิร์ต	ในระบบ	F.M.	

โดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาที่เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เป็นต้นไปจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ	 และนอกจากน้ี

ได้จัดให้มีล่ามภาษามือไว้สำาหรับผู้พิการทางหูด้วย

	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงาน

การประชุมและระเบียบวาระเรื่องกระทู้ถาม

	 ต่อมา	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องอื่น	 ๆ	

เรื่องด่วนที่	๕	และที่	๔	ขึ้นมาพิจารณา	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกีฬา	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ซึ่งที่ประชุม

มีมติให้ตั้งพลตำารวจโท	ยุทธนา		ไทยภักดี	เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง
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	 ๒.	 ตั้ ง ก ร รมาธิ ก าร ในคณะกรรมาธิ ก ารสิ ทธิ มนุษยชน	 สิ ทธิ เ ส รี ภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค	 แทนตำาแหน่งท่ีว่าง	 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให้ต้ังนายมหรรณพ	 	 เดชวิทักษ์	

เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง

	 ๓.	 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแทน

ตำาแหน่งที่ว่าง	ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้งนายชูชัย		เลิศพงศ์อดิศร	เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่ง

ที่ว่าง

	 ๔.	 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง	

ซึ่งที่ประชุมมีมติ	ให้ตั้งนายศุภวัฒน์		เทียนถาวร	เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง

	 จากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

เรื่องด่วน	ดังนี้

	 ๑.	 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญตามมาตรา	 ๑๒๑	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	

(เรื่องด่วนที่	 ๕)	 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๑	 และข้อ	 ๑๐๒	

บางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	 และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่

ตรวจสอบประวัติฯ	ขึ้นคณะหนึ่ง	จำานวน	๒๕	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.		 รองศาสตราจารย์กอบกุล	 ๒.		 นายจรัล		จึงยิ่งเรืองรุ่ง

	 	 พันธ์เจริญวรกุล

	 ๓.		 นางจิตร์ธนา		ยิ่งทวีลาภา	 ๔.		 นายเดชอุดม		ไกรฤทธิ์

	 ๕.		 ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ	 ๖.		 นายถาวร		ลีนุตพงษ์

	 	 บูรณสมภพ

	 ๗.		 นายทวีศักดิ์		คิดบรรจง	 ๘.		 นายนิรันดร์		ประดิษฐกุล

	 ๙.		 นายบุญส่ง	โควาวิสารัช	 ๑๐.		นายประดิษฐ์		ตันวัฒนะพงษ์

	 ๑๑.		นายประวัติ		ทองสมบูรณ์	 ๑๒.		นายประสงค์ศักดิ์		บุญเดช

	 ๑๓.		นายปัญญา		เบ็ญจศิริวรรณ	 ๑๔.		นายปิยพันธุ์		นิมมานเหมินท์

	 ๑๕.		พลโท	พงศ์เอก		อภิรักษ์โยธิน	๑๖.		นายพิเชต		สุนทรพิพิธ

	 ๑๗.		นายไพบูลย์		นิติตะวัน	 ๑๘.		นายมงคล		ศรีคำาแหง
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	 ๑๙.	นางยุวดี		นิ่มสมบุญ	 ๒๐.	นายวันชัย		สอนศิริ

	 ๒๑.	นายวิชัย		ไพรสงบ	 ๒๒.	นายวิบูลย์		คูหิรัญ

	 ๒๓.	พันตำารวจเอก	สนธยา		แสงเภา	 ๒๔.	นายสมชาติ		พรรณพัฒน์

	 ๒๕.	นายสุวิศว์		เมฆเสรีกุล

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามภารกิจ	๒๐	วัน	นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติ

ให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	ชุดนี้

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๔)	 เม่ือประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	

ได้แถลงรายงานต่อที่ประชุมแล้ว	 ที่ประชุมได้กำาหนดกรอบการอภิปรายแสดงความคิดเห็น	

โดยให้ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญ	 ประจำาวุฒิสภา	 จำานวน	 ๒๒	 คณะ	 ซึ่งแบ่งเป็น

กลุ่มภารกิจ	 จำานวน	 ๕	 กลุ่ม	 คือ	 ๑)	 กลุ่มภารกิจด้านสังคม	 ๒)	 กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ	

๓)	 กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง/จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	 ๔)	 กลุ่มภารกิจด้านบริหาร	 และ	

๕)	 หน่วยงานตามรัฐธรรมนูญฯ	 แล้วจึงให้สมาชิกฯ	 ได้อภิปรายตามที่ได้แสดงความจำานงไว้	

ต่อจากนั้น	ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญ	ประจำา

วุฒิสภา	ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น	ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี	(นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร)	และ

คณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังและตอบชี้แจงต่อที่ประชุม

	 ในระหว่างการพิจารณาประธานวุฒิสภา	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	

และรองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม	 และ

ได้สั่งให้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพิจารณาต่อไปการประชุม	 ครั้งที่	 ๕	

(สมัยสามัญทั่วไป)	วันอังคารที่	๓	กันยายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา

	 เลิกประชุมเวลา	๒๓.๐๕	นาฬิกา
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การประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่  ๕  (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๓	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา	

ครั้งที่	 ๕	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 เป็นพิเศษ	 โดยมีนายอนันต์	 	 อริยะชัยพาณิชย์	 รองประธาน

วุฒิสภา	คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายอนันต์	 	อริยะชัยพาณิชย์	 รองประธาน

วุฒิสภา	คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.		 รับทราบ	 เรื่อง	 การประชุมวุฒิสภา	 ในวันศุกร์ที่	 ๖	 กันยายน	 ๒๕๕๖	

เพ่ือดำาเนินกระบวนการถอดถอนนายสุรพงษ์	 	 สืบวงศ์ลี	 เม่ือคร้ังดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และนายไกรสร		พรสุธี	เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่ง

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ออกจากตำาแหน่ง	 ซึ่งเป็นการประชุม

นัดแรกเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณากำาหนดวันแถลงเปิดสำานวนของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	

และผู้ถูกกล่าวหา	และพิจารณาคำาขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา

	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 ประธานวุฒิสภาได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 กรมประชาสัมพันธ์	 เพิ่มเติม	 นอกเหนือจากการถ่ายทอดสดทาง

สถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา	 และการถ่ายทอดเสียงการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย	 ความถี่	 ๘๑๙	 กิโลเฮิร์ต	 ในระบบ	 A.M.	 และทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

รัฐสภาความถี่	๘๗.๕	เมกกะเฮิร์ต	ในระบบ	F.M.

	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงาน

การประชุมและระเบียบวาระเรื่องกระทู้ถาม
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	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 และเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมวุฒิสภา	

ครั้งที่	 ๔	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 ๒	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 โดยให้สมาชิกฯ	 ที่แสดง

ความจำานงไว้จำานวน	 ๕๓	 คน	 ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น	 ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลัง	(นายทนุศักดิ์		เล็กอุทัย)	ร่วมรับฟังและตอบชี้แจงต่อที่ประชุมด้วย

	 ในระหว่างการพิจารณาประธานวุฒิสภา	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	

และรองปรานวุฒิสภา	คนท่ีสอง	ได้ผลัดเปล่ียนกันทำาหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม	เม่ือสมาชิกฯ	

ที่แสดงความจำานงได้อภิปรายแล้ว	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง	 (นายกิตติรัตน์	ณ	 ระนอง)	 ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับข้อซักถามของสมาชิกฯ	พร้อมทั้ง

กล่าวขอบคุณ	และรับข้อสังเกตของสมาชิกฯ	ไปพิจารณาดำาเนินการ	หลังจากนั้น	ที่ประชุม

ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ตามมาตรา	 ๑๖๘	 วรรคสาม	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับ

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	เพ่ือแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ต่อมา	ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วน	ลำาดับที่	๒	

ถึงลำาดับที่	๔	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	และเรื่องที่ค้างพิจารณาไปพิจารณา

ต่อไปการประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๒๒.๓๐	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗
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วุฒิสภา เตรียมจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ 

โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖

               วันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย 

ศาสตราจารย์ ดร. นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความ

เป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ แถลงข่าวกำาหนดการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการ

วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖  ให้แก่บุคคลและองค์กรต่าง ๆ  ที่มีผลงานในการ

นำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้

ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือสร้างสรรค์ประโยชน์

ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม จำานวน ๓๙๓ 

ผลงาน โดยจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ 

วันจันทร์ที่ ๒  กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม

รัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑  สำาหรับโครงการ

วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ได้จัดเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว เนื่องจากคณะกรรมการฯ มีความต้องการที่จะให้เกิดความตื่นตัว

ของสังคมในวงกว้าง เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไปสู่การใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับ

การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องเป็นผลงานที่ยกระดับ

คุณภาพชีวิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชน ส่ิงแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์และสุขภาพ
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สมาชิกวุฒิสภาเรียกร้องรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 

บรรจุครูสอนวิชาศาสนาโดยตรง 

 วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายเจริญ ภักดีวานิช สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพัทลุง 

กล่าวเรียกร้องรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ดำาเนินการบรรจุครูที่จบวิชาพระพุทธ

ศาสนาโดยตรงมาสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของประเทศไทย เพื่อเป็นการผลักดันการเรียนการสอนด้านศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เพราะภายหลังที่คณะอนุกรรมาธิการการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว แล้วพบว่า ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศไทย ยังไม่มีการบรรจุครูที่จบวิชาพระพุทธศาสนา

มาสอนโดยตรง ทั้งที่มีบุคคลากรที่จบวิชาด้านพระพุทธ

ศาสนาจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งเป็นจำานวนมาก ดังนั้น

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการควรเร่งผลักดันในเรื่อง

ดังกล่าวด้วย เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณธรรมและ

จริยธรรม เช่นเดียวกับแนวทางการเรียนการสอนศาสนา

อิสลามที่มีรากฐานที่ดี เพราะมีการบรรจุครูสอนวิชา

ศาสนาอิสลามโดยตรงมาเป็นเวลานานแล้ว

ประธานรัฐสภามอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

บุคคลต้นแบบคนพอเพียงวิถีประชาธิปไตย 

 วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา 

เป็นประธานเปิดงาน “มอบรางวัลต้นแบบคนพอเพียงวิถีประชาธิปไตย” พร้อมมอบโล่

รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกจากทั่วประเทศ 

จังหวัดละ ๑ คน และกรุงเทพมหานคร รวม  ๗๗ คน 

ที่กระทำาความดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ซึ่งจัดโดย 

คณะอนุกรรมการสื่อสารและมวลชนสัมพันธ์

รัฐสภา ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง

นายเจริญ  ภักดีวานิช
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มหาดไทย และกรุงเทพมหานคร โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเต็มไปด้วยคนดี

จำานวนมาก แต่ที่ดีแท้จริงมีจำานวนเท่าใดไม่แน่ใจ แต่บุคคลที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนดีเพราะได้

รับการกลั่นกรองคัดเลือกมาจากทั่วประเทศแล้ว จึงขอชื่นชมยินดีกับทุกคน ทั้งนี้หลักเกณฑ์

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบคนพอเพียงวิธีประชาธิปไตยมีอยู่ ๒ ส่วน คือ 

๑. มีความพอเพียงและมีความเป็นประชาธิปไตย หากเรามีความพอเพียงก็จะส่งผลให้กิเลส 

โลภ โกรธ หลง น้อยลง ซึ่งจะเป็นตัวกำาหนดและดัชนีวัดความดีของคน โดยได้มีการพิสูจน์

มาแล้ว และได้คนดี ๗๗ คน และ ๒. หลักการประชาธิปไตย ที่สำาคัญคือ การมีสำานึกของ

พลเมืองในฐานะที่เป็นคนไทย ถ้าเป็นคนดีต้องมีสำานึกหน้าที่พลเมืองด้วย ซึ่งพิสูจน์ได้ด้วย

การส่งเสริมให้มีคนดีมาเป็นตัวแทนทำาหน้าที่แทนพวกเรา และยังมีอีกหลายอย่างที่คนดี

ต้องมีสำานึกพลเมืองกระทำาทุกโอกาสทุกเวลา ตามหลักพระพุทธศาสนาคือ ละชั่ว ทำาดี 

ทำาจิตใจให้ผ่องแผ่ว ซึ่งการละชั่วทำาดีเป็นนามธรรมที่สัมผัสยาก การทำาจิตใจให้ผ่องแผ่วก็ยาก

ยิ่งกว่า เพราะถ้าไม่ปฏิบัติก็ยากที่จะเข้าถึง หรือที่เรียกว่า “ดวงตาเห็นธรรม” ตนเคยไปปฏิบัติ

ธรรมเช่นกันอย่างน้อยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในระดับหนึ่ง ถือว่าเป็นกำาไรชีวิต หลายคนถามถึง

การทำาหน้าที่ว่ามีอารมณ์โกรธหรือไม่ ก็ยอมรับตรงไปตรงมาว่ามีบ้าง แต่อยู่ที่ว่าจะข่มอารมณ์

ได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนช่วยกันขยายให้มีคนดีเพิ่มมากขึ้น เพราะ

ประเทศต้องการคนดีจริง ๆ 

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เริ่มวางเสาเข็มอาคาร 

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน

ในที่ประชุมคณะกรรมการให้คำาปรึกษาและประสานงานในการกำากับดูแลโครงการก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อพิจารณาความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

โดยมีตัวแทนบริษัทซิโน - ไทย เอนจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัดมหาชน ซึ่งเป็นบริษัท

ดำาเนินการก่อสร้าง ร่วมประชุมและชี้แจงต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เบื้องต้นตัวแทนบริษัท

ชี้แจงว่า การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เริ่มก่อสร้างในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ส่วนความคืบหน้าถ้านับจากวันเร่ิมก่อสร้างจนถึงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  รวมเวลา ๗๓  วัน

โดยได้เริ่มวางเสาเข็มอาคารแล้ว จำานวน ๗๘  ต้น จากจำานวนเสาเข็มทั้งหมด ๑,๖๘๓ ต้น 

ทั้งนี้การส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม TOR ซึ่งกำาหนดไว้ว่า การส่งมอบพื้นที่

คร้ังแรกต้องส่งมอบพ้ืนท่ีประมาณ ๙๐ ไร่ แต่ส่งมอบได้จริงประมาณ ๔๗ ไร่ ทำาให้กระทบกับ



รอ
บ
รั้วสภา

59

แผนการทำางานของผู้รับจ้าง โดยพื้นที่ยังไม่ส่งมอบคือ บริเวณโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 

ช่างกล ขส.ทบ. ซึ่งขณะนี้ได้ทราบว่าทางโรงเรียนแจ้งว่าจะส่งมอบพื้นที่ได้ภายในเดือน

กันยายน ทั้งนี้ตัวแทนบริษัทซิโน - ไทย เอนจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน )

ยืนยันต่อที่ประชุมว่า การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้ดำาเนินการภายใต้ข้อตกลง

กับรัฐสภาอย่างเคร่งครัด และเชื่อมั่นว่าจะแล้วเสร็จตามกำาหนดสัญญา

 สำาหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ มีพื้นที่ ใช้สอยประมาณ 

๔๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารรัฐสภา สูง ๑๑ ชั้น ใต้ดิน ๓ ชั้น อาคารประกอบ

หลัก ๒ อาคาร และอาคารประกอบอื่น ๆ ๑๑ อาคาร โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุแปลง

หมายเลขทะเบียนเลขที่ กท. ๓๐๔๙ ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พื้นที่

จำานวน ๑๒๓ ไร่ ๑ งาน ๕.๗๐ ตารางวา

 

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง มอบรางวัล

โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานวุฒิสภา 

คนท่ีหน่ึง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการพลังงานชุมชน

เพื่อชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ ท่ีคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

ร่วมกับกระทรวงพลังงาน สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศจัดขึ้น โดยนายสุรชัย ได้กล่าว

ชื่นชม คณะกรรมาธิการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดประกวดผลงานครั้งนี้ เนื่องจาก

เรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องถึง ๓ มิติ คือ ความมั่นคงด้านพลังงาน แหล่งกำาเนิดพลังงาน และ

พลังงานต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้สามารถตอบ

โจทย์ทั้ง ๓ มิติดังกล่าวได้ หากทุกฝ่ายช่วยกัน

ผลักดันโครงการท่ีผ่านการประกวดให้นำาไปสู่

การทดแทนพลังงานท่ีมีอยู่เดิม ขณะเดียวกัน

ยังสามารถช่วยให้ประเทศชาติประหยัด

งบประมาณในการนำ า เข้ าพลั ง ง านจาก

ต่างประเทศได้ และช่วยรักษาสังคมไทยให้มี
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ความมั่นคงด้านพลังงาน ดังนั้นจึงขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพัฒนาโครงการด้านพลังงาน

ให้มีความก้าวหน้าและสามารถนำามาใช้เป็นต้นแบบสร้างพลังงานในชุมชนของตนเอง 

เพื่อประโยชน์ของประเทศในอนาคตต่อไป

 สำาหรับการประกวดคร้ังน้ีมีผู้สนใจส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในประเภทต่างๆ 

จำานวน ๔๘ โครงงาน จาก ๒๕ จังหวัด แบ่งเป็น ชุมชนท่ัวไป ๑๔ โครงงาน ได้รางวัลดีเด่น 

๓ โครงงาน รางวัลดีมาก ๔ โครงงาน รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ๗ โครงงาน สถาบันการศึกษา 

๑๒ โครงงาน ได้รางวัลดีเด่น ๒ โครงงาน รางวัลดีมาก ๒ โครงงาน รางวัลความคิดสร้างสรรค์  

๘ โครงงาน ภาครัฐ จำานวน ๑๙ โครงงาน ได้รางวัลดีเด่น ๒ โครงงาน รางวัลดีมาก ๔ โครงงาน 

ความคิดสร้างสรรค์ ๑๓ โครงงาน ภาคเอกชน จำานวน ๓ โครงงาน ได้รับรางวัลดีมาก 

ทั้ง ๓ โครงงาน

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมเพื่อพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวาระที่ ๒ วงเงิน 

๒.๕๒ ล้านล้านบาท ซึ่งหลังจากได้พิจารณาครบทั้ง ๓๕ มาตราแล้ว  นายเจริญ จรรย์โกมล 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหน่ึง ทำาหน้าท่ีประธานในการประชุม ได้ขอให้

สภาผู้แทนราษฎรลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ในวาระ ๓ วงเงิน ๒.๕๒ ล้านล้านบาท โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยคะแนนเสียง ๒๙๐ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑๓๖ เสียง 

งดออกเสียง ๑๙ เสียง ไม่ลงคะแนน ๒ เสียง จากนั้นเป็นการลงมติเกี่ยวกับข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เห็นด้วย ๔๓๖ เสียง ไม่เห็นด้วย 

๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  หลังจากนั้น นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวในนามรัฐบาลว่า ขอขอบคุณประธานสภาผู้แทน

ราษฎร และขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอให้ความมั่นใจว่างบประมาณที่ได้รับ

การอนุมัติจะนำาไปใช้ตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างโปร่งใส และบรรลุผลตามนโยบายที่กำาหนด

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประเทศชาติ 
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วุฒิสภา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการเสริมสร้างความพร้อม

แก่ท้องถิ่น หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำานักประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม ให้แก่เครือข่ายผู้นำานักประชาธิปไตย ๑๐ จังหวัด          

  วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา 

เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถ่ิน หลักสูตร

กระบวนการเสริมสร้างผู้นำานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ให้แก่เครือข่ายผู้นำานักประชาธิปไตย 

จาก ๑๐ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ๒ รุ่น จังหวัดขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  พัทลุง 

เพชรบุรี  หนองบัวลำาภู อำานาจเจริญ และจังหวัดอุทัยธานี รวม ๑๙๖ คน โดยประธานวุฒิสภา

ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึง

บทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมฝากให้

ทุกคนใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเครือข่ายผู้นำา

นักประชาธิปไตย และดูแบบอย่างตามโครงการ

ตามพระราชดำาริ เพื่อไปใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาพื้นที่ของตนเอง และยึดตามพระราชดำารัส 

ปิดทองหลังพระในการทำางานทุกคร้ังคือ การทำา

หน้าท่ีเพ่ือประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง

ประธานวุฒิสภา เชื่อ ประเทศไทยได้ประโยชน์

จากการตั้งสภาปฏิรูปการเมือง 

 วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์

ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ถึงการหารือนัดแรกของสภาปฏิรูป

การเมืองว่า ถือเป็นเรื่องดีที่จัดตั้งสภาปฏิรูปการเมืองขึ้น และจากที่ได้รับฟังข้อเสนอแนะ

ของกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่วมหารือ ทำาให้ทราบว่า ทุกคนมองตรงกันโดยอยากเห็นประเทศไทย

มีโรดแมป (Road Map) เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ เห็นว่า

ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมขณะนี้ต้องอาศัยคนทุกกลุ่มช่วยแก้ไข และเชื่อว่า 

หากฝ่ายค้านหรือผู้ที่เห็นต่างได้รับฟังข้อมูลจากการหารือนัดแรกไปแล้วก็คงอยากจะเข้ามามี

ส่วนร่วมและเสนอแนะทางออกของประเทศเช่นกัน ต่อข้อถามที่ว่าประเทศไทยจะได้อะไร
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จากการมีสภาปฏิรูปการเมือง ประธานวุฒิสภากล่าวว่า บุคคลที่เชิญเข้าหารือมีความรู้ 

ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ การมานั่งพูดคุย หารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

มองหาปัญหา และมองว่าประเทศไทยจะเดินหน้าต่ออย่างไร ได้ประโยชน์อย่างแน่นอน 

และถือเป็นการบูรณาการแผนงานอย่างมีเป้าหมายท่ีจะทำาให้ประเทศไทยสู้กับอารยประเทศอ่ืน ๆ 

ได้อีกด้วย

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาจากกลุ่มสมาชิกวุฒิสภา ๔๐ คน 

ชี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี  ๒๕๕๗ ขัดกฎหมาย 

 วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายไพบูลย์ นิติตะวัน และ พลเรือเอก สุรศักดิ์ 

ศรีอรุณ สมาชิกวุฒิสภาสรรหา แถลงว่า ตามที่ได้

ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่ามีการดำาเนินการ

ท่ีอาจทำ า ใ ห้ ร่า งกฎหมาย ดังก ล่าว ไ ม่ ถูก ต้องตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรค ๘ และวรรค ๙ 

ที่ระบุว่ารัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ

กับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 

และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่ามีการตัดงบประมาณศาลและองค์กรอิสระออกไป

เป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ท่ีของบมาประมาณ ๒,๐๖๔ ล้านบาท แต่ คณะรัฐมนตรีมีมติปรับลดลงไปกว่า ๗๓๙ ล้านบาท 

ทำาให้สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่งหนังสือมายังประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ เพื่อขอให้มีการทบทวนแก้ไขเพิ่มให้อีก

จำานวนประมาณ ๒๐๔ ล้านบาท พร้อมระบุภารกิจความจำาเป็น แต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับ

การจัดสรรให้ตามที่เสนอจึงขอให้ทบทวน   

 นายไพบูลย์ กล่าวว่า จะรวบรวมรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเสนอเรื่อง

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยกรณีดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย และกระบวนการพิจารณางบประมาณของวุฒิสภา

ก็ไม่สามารถแก้ไขร่างที่ผู้แทนเสนอมาได้ จึงต้องอาศัยอำานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ 

เพื่อดำาเนินการ และในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ต้องการให้การจัดทำางบประมาณรายจ่ายของ
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รัฐบาลคำานึงถึงการส่งเสริมกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่ดำาเนินการโดยศาล และองค์กรอิสระ

ซ่ึงจำาเป็นต้องได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอเพ่ือตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงเป็นปัญหา

สำาคัญของประเทศชาติควบคุมให้ลดน้อยลง โดยไม่ใช่การปรับลดตามอำาเภอใจ นอกจากน้ี 

นายไพบูลย์ ได้กล่าวในตอนท้ายว่า งบประมาณที่สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติถูกปรับลดนั้นมีส่วนหนึ่งสำาหรับการสร้างสำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ ประจำาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ จึงทำาให้รัฐบาลต้องการ

หลีกเลี่ยงการตรวจสอบในส่วนนี้ด้วย

ประธานรัฐสภาให้การรับรองประธานรัฐสภาสิงคโปร์ 

 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์   เกียรติสุรนนท์   ประธานรัฐสภา 

ให้การรับรองนางฮาลิมา ยาข็อบ (H.E.Mdm.Halimah Yacob) ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐ

สิ งคโปร์  เนื่องในโอกาสเดินทางเยือน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะ

แขกของรัฐสภา ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยนายสมศักดิ์ ได้กล่าว

ในช่วงหนึ่งว่า ประเทศไทยและสิงคโปร์

มีความสัมพันธ์ที่ต่อกันในระดับดีมาก และมี

การแลกเปลี่ยนการเยือนกันในระดับรัฐบาล

มาโดยตลอด และในช่วงปี ๒ ข้างหน้าที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 

(Asean Economics Community) รัฐสภาไทยก็ได้ให้ความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว โดยตน

ในฐานะประธานรัฐสภาได้ตั้งคณะกรรมการ ๒  ชุด เพื่อดูแลในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

ต่างประเทศ และภาพรวมกฎหมายระหว่างประเทศในกลุ่ม AEC ซ่ึงคณะกรรมการท้ังสองชุด

ก็ได้ทำางานคืบหน้าไปด้วยดี และขณะนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในเรื่อง

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงรัฐบาลไทยได้จัดต้ังงบประมาณ

ทั้งในรูปแบบงบประมาณปกติ และงบประมาณเพ่ือการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ระบบคมนาคม รวมถึงงบประมาณการบริหารจัดการน้ำา เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ของประเทศไทยให้พร้อมเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ดังนั้น จึงอยากใช้โอกาสนี้เชิญชวน
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นักลงทุนชาวสิงคโปร์ให้มาลงทุนในประเทศไทย ส่วนปัญหาการเมืองของประเทศไทยนั้น 

เป็นเรื่องปกติของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องมีการถกเถียงกัน และ

รัฐบาลไทยได้ตั้งสภาปฏิรูปการเมืองขึ้นเพื่อเป็นทางออกของประเทศ ซึ่งโดยรวมแล้วถือเป็น

บรรยากาศที่ดี 

 ด้านนางฮาลิมา ยาข็อบ กล่าวในตอนท้ายว่า รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้เดินทางมา

เยือนรัฐสภาไทยอย่างเป็นอย่างทางการ และยินดีที่จะสานความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาให้

แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้กล่าวเชิญประธานรัฐสภาไทยเดินทางไปเยือนรัฐสภาสิงคโปร์เพื่อ

กระชับความสัมพันธ์ต่อกันอีกด้วย

 โดยในวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประธานรัฐสภา ได้จัดงานเล้ียงต้อนรับ  

ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐของสิงคโปร์และคณะ โดยงานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้ นอกจาก

จะเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของ ๒ ประเทศ เพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนแล้ว ยังถือเป็นการฉลองการรับตำาแหน่งใหม่ในฐานะประธานรัฐสภาสิงคโปร์คนใหม่

ของนางฮาลิมาอีกด้วย

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ระบุเทคโนโลยีโอโซนก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไทย 

          วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การใช้เทคโนโลยีโอโซนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของไทย” ที่จัดโดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร 

โดยได้กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีและควรนำาผลที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับสังคม

ได้รับทราบ เพราะเทคโนโลยีโอโซนถือเป็นเทคโนโลยีท่ีนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมได้อย่างมาก แต่ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้ยังไม่เป็นที่รู้จัก

จึงยังไม่ถูกนำามาใช้มากนัก หากประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนสนใจนำามาใช้ ย่อมจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างมาก และหวังว่า

จะมีการพัฒนาเร่ืองน้ีอย่างต่อเน่ือง พร้อมต้ังข้อสังเกตว่าการสัมมนาในคร้ังน้ีจะนำาไปสู่การ

จัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อให้มีการทดลอง “การเพิ่มคุณภาพน้ำาประปาด้วยเทคโนโลยี

โอโซน” โดยใช้จังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคณะกรรมาธิการเป็นจังหวัดนำาร่อง   

ท้ังน้ี ในการสัมมนาดังกล่าวได้มีพิธีลงนามบรรทุกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum 

of Understanding : MOU) ระหว่างคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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การประปานครหลวง และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง 

“การเพิ่มคุณภาพน้ำาประปาด้วยเทคโนโลยีโอโซน” โดยการนำาระบบ Advanced Water 

Treatment มาใช้ในการผลิตน้ำาประปาของการประชานครหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จี้รัฐบาล และบริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนำ้ามันรั่ว

 วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสาทิตย์ ปิตุเตชะ และ นายวิชัย ล้ำาสุทธิ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ แถลงกรณีน้ำามันร่ัวไหล ท่ีบริเวณอ่าวพร้าว 

จังหวัดระยอง และยังพบการชดเชยเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมว่า ขอเรียกร้องให้บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) จริงใจในการดำาเนินการชดเชยและเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งประมง

พื้นบ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการโรงแรม เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์

ในการชดเชยที่ชัดเจน รวมทั้งกำาหนดแผนฟื้นฟู

ความเสียหายที่เกิดขึ้น แม้ว่าปัญหาดังกล่าว

จะคลี่คลายไปแล้ว ๙๕ เปอร์เซ็นต์ โดยรัฐบาลและ

จังหวัดพยายามสร้างภาพว่าปัญหาหมดไปแล้ว 

นอกจากนี้  ขอให้รัฐบาลสั่งการผู้ว่าราชการ

จังหวัดยุติการดำาเนินคดีกับประชาชนที่ เดิน

ทางเท้าตามถนนสายหลัก และก่อให้เกิดปัญหา
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การจราจร เนื่องจากต้องการไปบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

เพื่อเข้าพบกับผู้บริหาร ปตท. ตามที่นัดหมายไว้ แต่กลับไม่มาพบ ขณะเดียวกัน เห็นด้วยกับ

ข้อเรียกร้องขององค์กรเอกชนที่เสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการอิสระ เพื่อติดตามปัญหา

และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งระบบด้วย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้ถามสด 

โครงการรับจำานำาข้าว ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗  

หลังมีเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่ายชี้ล้มเหลว 

 วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดลำาพูน พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้ถามสดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ถึงความคืบหน้า โครงการรับจำานำาข้าว ๒๕๕๖/๒๕๕๗ และกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากส่ือ 

และนักวิชาการว่าโครงการล้มเหลว ชาวนาไม่ได้รับประโยชน์ ตลอดจนรัฐบาลจะมีแนวทางการ

แก้ปัญหาข้าวไทยมีสารปนเป้ือนจน

ถูกตีกลับอย่างไรบ้าง ด้าน นายยรรยง 

พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

พาณิชย์ ตอบกระทู้ว่า การรับจำานำา

ข้าวของรัฐบาลนั้น มีวัตถุประสงค์

เพ่ือยกระดับราคาข้าวโดยการพยุงราคา 

ซึ่ งวิธีการรับจำานำา จะช่วยรักษา

ราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำา และเป็นการ

เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาจะไม่ถูกเอาเปรียบเพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐ

เข้าไปดูแล ทั้งนี้ ในการรับจำานำารอบแรกมีมากถึง ๑๔.๕ ล้านตัน มีชาวนาเข้าร่วม 

๓,๔๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน จ่ายผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แล้วจำานวน  

๒๓๔,๑๔๘ ล้านบาท และรอบสองมีชาวนาเข้าร่วม ๕๘๘,๐๐๐ ครัวเรือน และได้รับเงินแล้ว

กว่า ๙๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้รับชำาระค่าข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่วนกรณีที่มีหลายฝ่าย

ออกมาระบุว่าชาวนาไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการรับจำานำาข้าว ก็คงไม่จริง เพราะเห็นได้

จากเมื่อรัฐบาลประกาศยุติโครงการฯ ชาวนามีความตี่นตัวมากและยืนยันให้รัฐบาลจำานำาต่อ 
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และที่มีกระแสว่ารัฐบาลขาดทุนหลายแสนล้านนั้น ก็เป็นเรื่องของการลงทุนหมุนเวียนไม่ใช่

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ส่วนข้าวไทยที่ถูกสหรัฐอเมริกาส่งกลับ ทางกระทรวงฯ ได้ติดตาม

และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า เป็นข้าวของเอกชน

และไม่ใช่ประเด็นมีสารปนเปื้อน แต่เป็นเพราะสีและกลิ่นไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือลักษณะที่

ต้องการของผู้ซื้อเท่านั้น ซึ่งได้มีการตรวจสอบข้าวที่ถูกส่งกลับมาแล้ว พร้อมยืนยันว่ารัฐบาล

จะดำาเนินการโครงการรับจำานำา ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ต่ออย่างแน่นอน และได้ราคาเดิม ส่วนที่

กำาหนดปริมาณรับจำานำาแต่ละรายไว้เพื่อความเท่าเทียมกัน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ 

ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี กรณีแก้ปัญหาราคายางพาราตกตำ่า 

 วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางแก้ปัญหาราคา

ยางพาราตกต่ำา โดยระบุว่า ปัญหาราคายางเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน แต่รัฐบาลไม่มีความ

พยายามและจริงใจในการแก้ไขปัญหา ทั้ง

ที่เคยสัญญากับชาวสวนยางว่าจะทำาให้

ราคายางอยู่ที่ ๑๒๐ บาทต่อกิโลกรัม 

จึงอยากถามไปยัง นางสาวยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ว่า เมื่อไรจะทำาได้

ตามสัญญา และการที่รัฐบาลบอกว่า

ราคายางเป็นไปตามกลไกของตลาดโลก 

จึงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ช่วยเหลือชาวสวนยาง เช่นเดียวกับการให้ความช่วยเหลือ

ชาวนาซึ่งราคาข้าวก็เป็นไปตามกลไกตลาดโลกเช่นเดียวกัน หากรัฐบาลนำาเงินจำานวน ๒.๗ 

แสนล้านบาท ที่ช่วยในโครงการรับจำานำาข้าว ไปซื้อยางพาราในราคากิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท 

จะทำาให้ยางภายในประเทศหายไปได้กว่า ๒ ล้านตัน ก็พอกับการส่งออกไปขาย

ที่ต่างประเทศ จึงขอถามว่าจะนำาเงินดังกล่าวไปซื้อยางช่วยเหลือชาวสวนยางเหมือนกับที่

ช่วยชาวนาได้หรือไม่ และพร้อมขอให้รัฐบาลเร่งหาผู้กระทำาผิดมาดำาเนินคดี กรณีเหตุไฟไหม้

โรงรับซื้อยางพาราที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เพราะผลการ

สอบสวนออกมาแล้วว่าเป็นการลอบวางเพลิง รวมถึงจะมีวิธีจัดการอย่างไรกับยางที่รัฐบาล
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รับซื้อในโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางที่เกิดการเน่าเสียจนเสื่อมสภาพ เพราะการเก็บ

รักษาไม่ถูกวิธี ด้านนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี โดยชี้แจงว่า การแก้ปัญหาราคา

ยางนั้นต้องเป็นการแก้ปัญหาแบบอย่างยั่งยืน โดยให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถลด

ต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ผ่านอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ ส่วนการนำาเงินมาช่วยด้านราคายางเหมือนกับ

ราคาข้าวนั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกระบวนการบริหารจัดการด้านยางพารา

เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรแต่ละชนิดจะใช้วิธีการ

เดียวกันไม่ได้ ขณะที่เหตุไฟไหม้โรงรับซื้อยางพาราที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กำาลังอยู่ใน

ขั้นตอนดำาเนินการตรวจสอบ ซึ่งตนเพิ่งเข้ารับตำาแหน่งไม่นาน อย่างไรก็ตามจะติดตาม

เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ส่วนยางที่เกิดการเน่าเสียในโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ยังคง

เก็บรักษาไว้เพราะมีประกันภัย และมีแผนใช้ภายในประเทศเป็นหลัก

กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเลือก 

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  คณะกรรมการสรรหา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธาน

ศาลฎีกา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และกรรมการ 

๔ คน ประกอบด้วย นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ผู้นำาฝ่ายค้านใน

สภาผู้แทนราษฎร และ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พิจารณา

ข้อมูลผลการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 

หลังจาก นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ลาออกจากตำาแหน่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ ไปเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำานวน

ท้ังส้ิน ๙  คน ซ่ึงผลการสรรหา ปรากฏว่าคณะกรรมการฯ มีมติเลือก นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 

นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ
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ศาสตราจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

คนใหม่ โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานรัฐสภาให้การรับรองประธานสภาชาติพันธุ์ สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสเยือนรัฐสภาไทยอย่างเป็นทางการ 

 วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์  ประธานรัฐสภา ให้การ

รับรองนายขิ่น อ่อง มิ้นท์ ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ในโอกาสเดินทางมาเยือนรัฐสภาไทยอย่างเป็น

ทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ระหว่าง

วันที่ ๑ - ๔ กันยายน ๒๕๕๖  โดยในโอกาสนี้

นายสมศักดิ์  ได้กล่าวว่า สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ กับประเทศไทยนั้นมีความ

ผูกพันกันมาอย่างนานทั้งในด้านประวัติศาสตร์

และในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน 

ดังนั้น ความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศนั้นจึงอยู่ในระดับที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ในอนาคต 

คาดว่า สหภาพเมียนมาร์ จะเป็นประเทศที่สำาคัญอย่างยิ่งในเวทีโลก เนื่องจากภูมิประเทศ

ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเอเชีย และยังมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำานวนมาก นอกจากนี้ปัจจุบัน

ยังมีพัฒนาการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะทำาให้สหภาพเมียนมาร์

พัฒนาได้รวดเร็ว และมีความสำาคัญในระดับแนวหน้าของโลกอย่างแน่นอน ทั้งนี้

ประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์มีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด ดังนั้นการจะ

สานสัมพันธ์ของสองประเทศให้แนบแน่นและยั่งยืนตลอดไป สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ การส่งเสริม

เรื่องศาสนา จึงอยากเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการสองฝ่ายมาดูแลเรื่องศาสนาร่วมกัน 

เพราะสิ่งนี้จะทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร์พัฒนาและมั่นคง

ต่อไป 

 ด้านนายขิ่น อ่อง มิ้นท์ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เดินทางมาเยือนรัฐสภาไทย 

และได้ถือโอกาสน้ีกล่าวช้ีแจงถึง กรณีชาวโรฮิงญาท่ีอพยพออกจากประเทศด้วยว่า ชาวโรฮิงญา

เป็นชนกลุ่มหน่ึงท่ีอาศัยอยู่ในประเทศพม่าในแถบชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศ ทั้งนี้

ขอยืนยันว่าสหภาพเมียนมาร์นั้นไม่มีนโยบายที่จะผลักดันชาวโรฮิงญาออกนอกประเทศ
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แต่อย่างใด และในวันเดียวกัน เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ประธานรัฐสภาได้เป็นเจ้าภาพ

เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสภาชาติพันธุ์

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนรัฐสภาไทยด้วย

วิปฝ่ายค้าน ชี้ข้อมูลเวทีสภาปฏิรูปจากนานาชาติเป็นประโยชน์ 

หากรัฐบาลนำาไปปฏิบัติ 

 วันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๖ นายจุรินทร์  

ลักษณวิศิษฎ์  ประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการจัดเวทีสภาปฏิรูป

ของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญ

จากต่างประเทศให้ข้อมูลว่า มีหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์

หากรัฐบาลรับไปปฏิบัติจะสามารถนำาไปสู่ความปรองดอง

ในอนาคตได้ โดยเฉพาะหัวใจสำาคัญที่ นางพริซิลลา เฮย์เนอร์ 

ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน 

ซึ่งเข้าใจบริบทและข้อมูลของประเทศไทยเป็นอย่างดี 

ได้เสนอแนะให้ฟังความเห็นของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง

เพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) และสถาบันพระปกเกล้า ท่ีระบุการปรองดองต้องเร่ิมต้น

ด้วยการค้นหาความจริง แสวงหาความเห็นที่ตรงกันก่อน ไม่ใช้เสียงข้างมากบังคับ แต่การ

กระทำาของรัฐบาลที่ผ่านมากลับทำาตรงข้าม เห็นได้จากตัวอย่างการเร่งรีบเสนอ

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสภา แม้หลายฝ่ายท้วงติงแต่ยังคงเดินหน้า 

 สำาหรับการให้ความเห็นของ นายโทนี่ แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรี สหราช

อาณาจักร มีความชัดเจนหลายประเด็นเช่นกัน อาทิ ประชาธิปไตยต้องไม่ใช่แค่อ้างเสียง

ข้างมาก ประชาธิปไตยต้องเคารพคำาพิพากษาของศาล รัฐบาลประชาธิปไตยจะต้องบริหาร

งานเพื่อประโยชน์ประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งหมดนี้เพื่อความไว้ใจของทุกฝ่าย 

เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินหน้าสู่ความปรองดองได้ โดยรัฐบาลจะต้องเป็นคนแรกในการ

นำาแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ แต่รัฐบาลกลับทำาในทางตรงข้าม อาทิ เป็นผู้ดำาเนินการเวที

ดังกล่าวเอง ทั้งที่ควรให้คนกลางเป็นผู้จัด เพราะเกรงว่าความเห็นที่ได้รับจะไม่ตรงกับความ

ต้องการของตน อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่า หากรัฐบาลประสงค์จะให้ความปรองดองเกิด
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ขึ้นจริง สามารถทำาได้ด้วยการนำาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้

เกิดกับทุกฝ่าย ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการถอนร่างกฎหมายนิรโทษกรรม และร่างแก้ไข

รัฐธรรมนูญออกจากสภา จากนั้นนับหนึ่งในการแสวงหาข้อเท็จจริง และหาความคิดเห็น

ที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินหน้าต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ นายจุรินทร์ 

ได้ตอบข้อถามถึงการตัดบทไม่ให้มีการตอบคำาถามของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ กรณีมี

การแทรกแซงจากบุคคลนอกประเทศด้วยว่า สิ่งที่ ดร. สุรินทร์ พูดเป็นความจริงและเป็นเรื่อง

ที่คนไทยรับทราบ อีกทั้งปรากฏเป็นข่าวเพราะคนในพรรคเดียวกับบุคคลภายนอกยังออกมา

ให้ข่าวอยู่เสมอด้วยการสไกป์ในเรื่องต่าง ๆ มาโดยตลอด

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรม

แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาและการประกวดนวัตกรรม

ประชาธิปไตย ประจำาปี ๒๕๕๖ รอบชิงชนะเลิศ 

 วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และปิดการแข่งขันกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา

ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา และการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำาปี ๒๕๕๖ หลังมอบโล่

รางวัลและประกาศนียบัตร นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับ

รางวัล เพราะถือว่านักเรียนที่ผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศเป็นคนเก่ง มีความสามารถ

และเข้าใจการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเป็นอย่างดี รวมถึง

ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์โรงเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ที่ ได้ ให้ความสำ าคัญ และผลักดันให้นัก เรียนมีความสนใจและเข้าใจในเรื่องของ

ประชาธิปไตยมากขึ้น สำาหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา

ความรู้เก่ียวกับรัฐสภา ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับ

โล่รางวัลของประธานรัฐสภา พร้อมเกียรติบัตร

ชนะ เลิ ศ เหรี ยญทองระดั บประ เทศ  และ

เงินทุนการศึกษา จำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเมืองพล

พิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ได้รับโล่รางวัลของ
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ประธานรัฐสภา พร้อมเกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญเงินระดับประเทศ และเงินทุนการศึกษา 

จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชยได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรชมเชยของประธาน

รัฐสภา และเงินทุนการศึกษา โรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

        ส่วนการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน 

ทุ่งหัวช้างวิทยาคม จังหวัดลำาพูน ได้รับโล่รางวัลของประธานรัฐสภา พร้อมเกียรติบัตรชนะเลิศ

เหรียญทองระดับประเทศ และเงินทุนการศึกษา จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ 

ได้แก่ โรงเรียนมัธยมด่านสำาโรง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับโล่รางวัลของประธานรัฐสภา

พร้อมเกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญเงินระดับประเทศ และเงินทุนการศึกษาจำานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

รางวัลชมเชยได้รับโล่รางวัลของประธานรัฐสภา พร้อมเกียรติบัตรชมเชย และเงินทุน

การศึกษา โรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐  บาท

 

คณะกรรมการวรรณกรรมแห่งรัฐสภา 

ประกาศผลวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

รางวัล “พานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย” 

 วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการ

วรรณกรรมแห่งรัฐสภา ได้ดำาเนินการจัดประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและ

บทกวีรางวัล “พานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย” โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินผลงาน

ให้ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น 

และรางวัลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้ายแล้ว โดยประเภทเรื่องสั้น 

รางวัลยอดเยี่ยม คือ ผลงานเรื่อง “การยืนยันอีกครั้งหนึ่งของสาวแม่ฮ้างแห่งหมู่บ้านตาเอก

ทะไม” โดย ลูเธอร์ - เทอรัว รางวัลดีเด่น คือ ผลงานเรื่อง “ถนนสู่ทุ่งหญ้า” โดย รุ่งฤทธิ์ 

เพ็ชรรัตน์ ผลงานประเภทบทกวี ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม คือ ผลงานเรื่อง “เบี้ย” โดย อรุณรุ่ง 

สัตย์สวี และรางวัลดีเด่นเรื่อง “ความตายของนกฟีนิกซ์” โดย รางชางฯ นอกจากนี้ ยังมี

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายของทั้ง ๒ ประเภท ประเภทละ ๑๐ ผลงาน

 สำาหรับรางวัลประเภทเรื่องสั้นและบทกวีนั้น รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย

ยอดเยี่ยมจะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเข็มและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 

รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น ประเภทละ ๑ รางวัล 

ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเข็มและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 
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๖๐,๐๐๐ บาท รางวัลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย ประเภทละไม่เกิน 

๑๐ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเข็มของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ 

๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยในงานจะจัดให้

มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ฟ้าบ่กั้นวรรณกรรมการเมืองไทย” การอ่านบทกวีของผู้ได้รับรางวัล

และการเสวนาเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งเรื่องสั้นและบทกวี

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิน ๒.๕๒ ล้านล้านบาท 

ด้วยคะแนนเสียง ๑๒๓  เสียง ไม่เห็นชอบ ๙ เสียง และงดออกเสียง ๖ เสียง หลังจากที่ใช้

เวลาพิจารณา รวม ๓๐ ชั่วโมง ๓๙ นาที โดยแบ่งเป็นการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา จำานวน 

๕๓ คน คิดเป็น ๑๐ ชั่วโมง ๗ นาที ในส่วนของคณะรัฐมนตรี ใช้เวลาชี้แจงทั้งสิ้น ๔๘ นาที 

โดยมีสมาชิกวุฒิสภาสลับกันขึ้นอภิปรายอย่าง

ต่อเนื่อง และส่วนใหญ่มีความเป็นห่วงการใช้

งบประมาณในโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล 

โดยเฉพาะความกังวลว่าจะเกิดการทุจริต

คอร์รัปชันจนเมื่อเวลาประมาณ ๒๒.๐๐  

นาฬิกา จึงได้มีการลงมติ
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 ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ใช้เวลาพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ให้รัฐบาล สำาหรับการใช้จ่าย

งบประมาณหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้แล้ว รัฐบาลจะมีการดำาเนินการอย่าง

โปร่งใส ส่วนความกังวลของสมาชิกวุฒิสภาต่อเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ยืนยันว่า 

คณะรัฐมนตรีจะควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ 

นอกจากนั้นทันทีร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ รัฐบาลจะดำาเนินการจัดทำารายละเอียด

การเสนอของบประมาณ ในปี ๒๕๕๘ ทันที โดยนำาข้อเสนอแนะต่างๆ พิจารณาการจัดสรร

งบประมาณด้วย หลังจากนี้นายกรัฐมนตรีจะนำาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า

เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง 

ให้การรับรองนายกสมาคมนักข่าวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

คนที่หนึ่ง ให้การรับรองนายอ่อง ลา ตุน (Mr. Aung  Hla Tun) รองนายกสมาคมนักข่าว

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และผู้สื่อข่าวสำานักข่าวรอยเตอร์ ในโอกาสเดินทางเยือน

ประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวและสมาคมนักข่าวของทั้งสองประเทศ 

ณ ห้องรับรอง ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ท้ังน้ีในระหว่างการพบปะสนทนา นายเจริญ ได้กล่าวว่า 

ที่ ผ่ านมารัฐสภาไทยได้ ให้ความสำ าคัญกับสื่ อมวลชนประจำ ารั ฐสภาเป็นอย่างยิ่ ง 

โดยเปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนสามารถรายงานการประชุม หรือกิจกรรมท่ีเ ก่ียวข้อง

กับวงงานรัฐสภาได้อย่างเปิดเผยและเสรี โดยขณะน้ี

ได้มีการปรับปรุงห้องทำางานของส่ือมวลชน เพ่ือรองรับ

สื่อมวลชนที่มีจำานวนเพิ่มขึ้น ด้าน นายอ่อง ลา ตุน 

กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเดินทาง

เยือนประเทศไทยในครั้งนี้ โดยการดำาเนินงานของ

สมาคมนักข่าวฯ สหภาพเมียนมาร์ - ประเทศไทย 
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ได้มีการทำางานอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และถึงแม้ว่าสื่อสหภาพเมียนมาร์ยังอยู่ในช่วงเริ่ม

ต้นเรียนรู้ เนื่องจากอยู่ภายใต้การปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารมาเกือบ ๕๐ ปี แต่ก็จะ

พยายามผลักดันให้สื่อสหภาพเมียนมาร์ มีเสรีภาพในการแสดงออกข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มที่

ในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือข้อมูลข่าวสารจากรัฐสภาไทยต่อไป

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ให้การรับรอง

สมาชิกรัฐสภาราชอาณาจักรสวีเดน 

 วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

คนที่สอง ให้การรับรอง นายอันตี้ อัฟซาน หัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาสวีเดน

ในสหภาพรัฐสภา และนางอิซาเบลล่า เยิร์นเบ็ค สมาชิกรัฐสภาราชอาณาจักรสวีเดน 

ในการเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับ

ความสัมพันธ์ ระหว่างกัน เมื่อวันที่  ๔ 

กันยายน ๒๕๕๖ โดยในโอกาสนี้ ได้มี

การหารือและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น

ระหว่างกันหลายประเด็น เช่น ประเด็น

เรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการละเมิด

สิทธิสตรี  สถานการณ์ผู้ ติด เชื้อ เอชไอวี 

รวมถึงปัญหายาเสพติด ซ่ึงในประเด็นเรื่องยาเสพติดนั้น ด้าน นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ประเทศไทย

นั้นประสบปัญหาในเรื่องยาเสพติดเนื่องจากผู้ค้ายาเสพติดใช้เป็นทางผ่านการส่งออกไป

ต่างประเทศ ท้ังน้ีแหล่งผลิตท่ีสำาคัญน้ันอยู่ท่ีแถบชายแดน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ียึดครองของชนกลุ่มน้อย

ในสหภาพเมียนมาร์ ท่ีต้องผลิตยาเสพติดเพ่ือส่งขายต่างประเทศและนำาเงินมาซ้ืออาวุธเพ่ือต่อสู้

รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ท้ังน้ีในปัจจุบันรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ได้เปล่ียนการปกครองท่ีเป็น

ประชาธิปไตยมากข้ึน และชนกลุ่มน้อยก็หันไปร่วมพัฒนากับรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์มากข้ึน 

จึงเช่ือม่ันว่าในอนาคตปัญหายาเสพติดจะดีขึ้นเป็นลำาดับ ขณะที่ นายอันตี้  อัฟซาน หัวหน้า

คณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาสวีเดนในสหภาพรัฐสภา ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหายาเสพติดว่า 

เป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหา เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบ

ต่อประชาชนในทุกประเทศ และสวีเดนก็พร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศไทยที่จะช่วยกัน

แก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐสภาไทย และรัฐสภาสวีเดนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาตลอด
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และมีการแลกเปล่ียนการเดินทางเยือนของบุคคลสำาคัญของรัฐสภาท้ังสองประเทศ นอกจากน้ี

ยังมีความสัมพันธ์ระดับพหุภาคีในรูปแบบการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (The Inter- 

Parlaimentary Union : IPU) ด้วย

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ

กับบริษัท ที โอที จำากัด (มหาชน)

 วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือในการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร กับ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) กับนายยงยุทธ วัฒนสินธ์ุ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และนางวรรณพร ลีฬหาชีวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอทีฯ  โดยนายสุวิจักขณ์ 

กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้บริการจาก บริษัท ทีโอที 

จำากัด (มหาชน) เพื่อเสริมการปฏิบัติงานในหลากหลายกิจกรรม ครั้งนี้ถือเป็นอีกวาระหนึ่ง

ทีจ่ะไดร้ว่มมอืเพือ่สนบัสนนุพฒันาและปรบัปรงุระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ จงึหวงัเปน็อยา่งยิง่

ว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จะนำาไปสู่การร่วมพัฒนาระบบสื่อสาร 

การเชื่อมโยงเครือข่ายและการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง

และเพื่อประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต สำาหรับวัตถุประสงค์ของการลงนามครั้งนี้ ก็เพื่อสนับสนุนพัฒนาการ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศโทรศัพท์และโทรคมนาคมความเร็วสูง สำาหรับรองรับ

การปฏิบัติงานของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่การติดตั้งวงจรอุปกรณ์

เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม การจัดการเชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ กับโครงข่าย ทีโอที 
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พร้อมกับการบำารุงรักษาระบบเพื่อให้รองรับกับการทำางานของสำานักงานฯ ที่จะมีขึ้นในอนาคต 

เพื่อให้สามารถใช้งานเครือข่ายในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ต่อเนื่องอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพของการดำาเนินงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน

งานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำานักงานฯ รวมไปถึง

การสนับสนุนการพัฒนาด้านการฝึกอบรมบุคลากรของสำานักงานฯ ให้มีความชำานาญในด้าน

เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ความร่วมมือนี้ไม่ก่อให้เกิดภาระ

ผูกพันด้านการเงินหรือภาระผูกพันอื่นใดทั้งสิ้น

ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญระงับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

        วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวภายหลังการประชุมวิปฝ่ายค้านว่า 

ที่ประชุมมีมติให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๘ 

เนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา และคุณสมบัติของสมาชิก

วุฒิสภา เป็นกรณีที่เข้าข่ายกระทำาผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจ

การปกครองประเทศ โดยใช้วิธีการที่ไม่เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ 

เนื่องจากได้มีการแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมที่ระบุให้มี

ทั้งสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งและสรรหา รวมถึงมีการแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ

ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จึงถือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ครั้งนี้ขัดต่อ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทำาให้เกิดการสูญเสียดุลยภาพ และประสิทธิภาพตามวิถี

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่าย

การเมืองสามารถเข้าครอบงำาวุฒิสภา ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นสถาบันหลักของ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาได้ในอนาคต ตลอดจนส่งผลกระทบ

ต่อสถาบันศาลและองค์กรอิสระ เนื่องจาก

วุฒิสภาจะมีอำานาจหน้าที่ในเรื่องของการแต่งตั้ง

และถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูงในสถาบัน

ตุลาการและองค์กรอิสระได้ ดังน้ันจึงต้องย่ืนเร่ือง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีคำาสั่งเลิกการกระทำา

ดังกล่าวหรือคุ้มครองชั่วคราวด้วย  
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   รองประธานวุฒิสภา นำาคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมประชุมใหญ่ 

AIPA ที่ประเทศบรูไน 

 วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา 

คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยใน

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter 

Parliamentary Assenbly : AIPA) ครั้งที่ ๓๔ เปิดเผย

ว่า จะนำาคณะสมาชิกรัฐสภาซ่ึงเป็นผู้แทนรัฐสภาไทย

เข้าร่วมการประชุมใหญ่ AIPA ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน 

บรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน 

๒๕๕๖ โดยผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จากพรรครัฐบาล ฝ่ายค้าน และ สมาชิกวุฒิสภา อาทิ นายสรชัด สุจิตต์ 

นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ นางสาวภูวนิดา คุณผลิน รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ 

นายวิทยา อินาลา นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ ซึ่งทั้งหมดจะทำาหน้าที่ร่วมประชุมกับ

ประเทศสมาชิกในหัวข้อหลัก “บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และแบ่ง

การพิจารณาเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยคณะกรรมาธิการด้านการเมืองพิจารณาเรื่อง

การสนับสนุนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ

พิจารณาเร่ืองการสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Small and Medium Enterprises : SMEs) อย่างยั่งยืน คณะกรรมาธิการด้านสังคมพิจารณา

เรื่องการสนับสนุนคนรุ่นใหม่เพื่อความท้าทายในอนาคตของอาเซียน ขณะเดียวกันฝ่ายไทย

เตรียมที่จะเสนอร่างข้อมติเกี่ยวกับการล่วงละเมิดต่อเด็ก คณะกรรมาธิการด้านการประชุม

สมาชิกรัฐสภาสตรีในสมัชชารัฐสภาอาเซียน (Women Parliamentarians of AIPA : WAIPA) 

จะพิจารณาเรื่องการสนับสนุนสุขภาพแม่และเด็กในอาเซียน พร้อมกันนี้  ผู้แทน

รัฐสภาไทยจะเข้าหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศผู้สังเกตการณ์ อาทิ ออสเตรเลีย 

แคนาดา ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย ปาปัวนิวกินี อินเดีย สหภาพยุโรป ในประเด็นที่เกี่ยวข้องรวมถึง

ท่าทีของประเทศไทยต่อประเด็นพิพาททะเลจีนใต้ และยุทธศาสตร์ของประเทศไทยต่อการ

มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
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ฝ่ายค้าน นำารายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑๔๑ คน 

ยื่นถอดถอนรองประธานรัฐสภา 

 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พรรคประชาธิปัตย์ นำารายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ๑๔๑ คน ยื่นหนังสือต่อประธาน

วุฒิสภา โดยมี นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นผู้รับ 

เพ่ือย่ืนถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช 

รองประธานรัฐสภา ออกจากตำาแหน่ง

เนื่ อ งจากมีพฤติกรรมการปฏิบั ติ

หน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

และข้อบังคับ จึงได้เข้ายื่นหนังสือ

เพื่อให้ประธานวุฒิสภายื่นเรื่องให้

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำาเนินการต่อไป ด้านนายแพทย์อนันต์ กล่าวว่า จะเร่งดำาเนินการ

ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลต่าง ๆ คาดว่าภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ จะสามารถ

ส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. ได้ดำาเนินการตรวจสอบต่อไป

 นายจุรินทร์ ให้สัมภาษณ์หลังยื่นหนังสือ ถึงสาเหตุของการยื่นถอดถอนว่า 

ระหว่างทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ในมาตรา ๕ ประเด็นที่มา สมาชิกวุฒิสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภา 

มีพฤติกรรมที่ผิดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ ที่เป็นการรอนสิทธิของสมาชิก

ไม่ให้สามารถใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นและอภิปรายได้ครบถ้วนจาก ๑๐๗ คน อภิปรายได้

เพียง ๗ คน จึงถือเป็นการกระทำาผิดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ ขณะเดียวกัน

เห็นว่ามีเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ เนื่องจากการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เปิดโอกาสให้ สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันลงเลือกตั้งภายหลังหมดวาระ

ในช่วงเดือนมีนาคมได้อีกครั้ง การเร่งรัดแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จึงเป็นเรื่องของผลประโยชน์

ทับซ้อนท่ีส่งผลให้ตนเอง และสมาชิกวุฒิสภาชุดน้ีลงเลือกต้ังได้อีกโดยไม่เว้นวรรค นอกจากน้ี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ยังได้ออกแถลงการณ์ประณามการทำาหน้าที่ของ

รองประธานรัฐสภาด้วย     
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วุฒิสภา นัดแถลงเปิดคดีถอดถอน “นายสุรพงษ์”

 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ มีการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป เป็นพิเศษ 

โดยมีวาระเรื่องด่วนเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และนายไกรสร พรสุธี อดีตปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกจากตำาแหน่ง ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) ชี้มูลว่ามีความผิดทางอาญา มาตรา ๑๕๗  ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จากกรณีที่ดำาเนินการอนุมัติแก้ไขสัญญาสัมปทาน โครงการ

ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (ฉบับที่  ๕) เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ชิน คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) โดยมิชอบ โดยที่ประชุมได้มีมติกำาหนดวันแถลงสำานวน

ของผู้กล่าวหาคือ ป.ป.ช. และแถลงคัดค้านของ นายสุรพงษ์ และนายไกรสร ผู้ถูกกล่าวหา

ในวันที่ ๑๗  กันยายน ๒๕๕๖ พร้อมกับกำาหนดให้สมาชิกวุฒิสภาส่งข้อซักถามกับสำานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาภายในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

นอกจากนี้ที่ ประชุมวุฒิสภายั งมีมติด้ วย เสียง

ส่วนใหญ่เห็นชอบให้ผู้กล่าวหายื่นเอกสารเพิ่มเติม

เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาประกอบการพิจารณาถอดถอน

จำานวน ๗ รายการ ตามที่ นายแพทย์สุรพงษ์ 

และนายไกรสร เสนอเข้ามาให้วุฒิสภาประกอบการ

พิจารณา

สมาชิกวุฒิสภายื่นประธานวุฒิสภา ขอเปิดอภิปรายทั่วไป

โดยไม่ลงมติ จี้รัฐบาลแจงปัญหาด้านการเกษตร 

 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา รับหนังสือ

ขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง 

หรือช้ีแจงปัญหาสำาคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑ จาก พลตำารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี สมาชิก

วุฒิสภา พร้อมคณะ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำาของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
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นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

เมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจ

ปัญหาด้านการเกษตรที่เป็นปัญหาสำาคัญของ

ประเทศเป็นอย่างดี แต่ตลอดระยะเวลา ๒ ปี

ที่ผ่านมา กลับเกิดปัญหาและผลกระทบมากมาย

ต่อวงการเกษตร และมีแนวโน้มว่าจะมีความ

รุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงขอใช้สิทธิในฐานะสมาชิกวุฒิสภาขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อเสนอ

ปัญหาและข้อสังเกตต่าง ๆ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับ

การบริหารราชการฯ ตามท่ีได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาในประเด็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า

เกษตรตกต่ำา ด้านประธานวุฒิสภา กล่าวว่า จะนำาเรื่องดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาล

มาแถลงข้อเท็จจริงและชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการฯ ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้

ต่อรัฐสภาต่อไป

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรอง

หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติลาว 

 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร ให้การรับรอง ดร. อุ่นแก้ว วุทิลาด หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติลาว ณ ห้องรับรอง 

ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ โดยการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กับคณะผู้รับผิดชอบด้านการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และ

คณะสมาคมสถาปนิกไทย เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของท้ังสองประเทศให้มี

ความแน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึน สำาหรับความสัมพันธ์

ระหว่าง รัฐสภาไทยและรัฐสภาสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ในระดับดี กล่าวคือ 

รัฐสภาของทั้ งประเทศได้มีการแลกเปลี่ยน

การเยือนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

รัฐสภาไทยและรัฐสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว ยังมีความสัมพนัธ์กันในระดบัพหุภาคี ในรูปการเป็นภาคสีมาชิกสหภารัฐสภา 

(Inter - Parliamentary Union : IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Asian - Pacific 

Parliamentarians Union : APPU) การประชุมรัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก (Asia - Pacific 

Parliamentary Forum : APPF) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - parliamentary 

Assembly : AIPA) ร่วมกัน ฉะนั้นการพบปะหารือระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ

จะกระทำาในโอกาสที่คณะผู้แทนรัฐสภาของทั้งสองประเทศเข้าร่วมกันประชุมรัฐสภาระหว่าง

ประเทศในองค์กรดังกล่าว

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เปิดโครงการพัฒนาสังคม

โดยการส่งเสริมการสร้างความเอื้ออาทรบนท้องถนน

    วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖  นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา 

คนที่สอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสังคมโดยการส่งเสริมการสร้างความเอื้ออาทร

บนท้องถนน จัดข้ึนโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงคมนาคม 

โดย นายแพทย์อนันต์ ได้กล่าวชื่นชม คณะกรรมาธิการที่ตระหนักถึงความสำาคัญในการสร้าง

ความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการให้ความรู้ในรูปแบบการ์ตูนอนิเมชั่นที่น่าติดตาม ทำาให้

ประชาชนเกิดความเข้าใจและมีวินัยที่ดีในการใช้รถใช้ถนนได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทย

อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการขาดวินัยในการ

ขับขี่ ดังนั้นการรณรงค์สร้างจิตสำานึกความมีวินัยและความเอื้ออาทรต่อกันของคนในสังคม

จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการลดอัตราความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในอนาคต
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ต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศไทยได้นึกถึงผลกระทบ

ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน อันเป็นการสร้างจิตสำานึกให้ประชาชนเกิดความเอื้ออาทรต่อกัน

ในสังคม โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในรูปแบบของการ์ตูนอนิเมชั่น โดยอาศัย

หลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายและชี้ให้เห็นถึงความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม

สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊คของโครงการชื่อ “โครงการ

เอื้ออาทรบนท้องถนน (ueaartorn)” ตลอดจนการจัดทำาสติ๊กเกอร์และการ์ตูนในรูปแบบ 

E - Book ด้วย

วุฒิสภา มีมติให้ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ดำารงตำาแหน่งอัยการสูงสุด 

 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้ นายอรรถพล 

ใจสว่าง  ดำารงตำาแหน่งอัยการสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ด้วยเสียง ๑๓๗ เสียง 

ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย โดยขั้นตอนดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมลับและ

ลงคะแนนอย่างเปิดเผย ในการประชุมวุฒิสภาวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖  ภายหลังจากที่

สำานักงานอัยการสูงสุดส่งหนังสือขอให้ประธานวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ พร้อมกราบบังคมทูล

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จากมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการอัยการ เมื่อวันที่ ๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้เลื่อน นายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองอัยการสูงสุด ขึ้นดำารงตำาแหน่งแทน 

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด คนปัจจุบัน ที่จะพ้นจากตำาแหน่งเมื่ออายุ ๖๓ ปี 

ในส้ินปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๐๔ ของ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามมาตรา ๙ วรรค ๑  ของ พระราชบัญญัติบำาเหน็จ

บำานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยในส่วนของวุฒิสภา 

หลังรับเร่ืองจากคณะกรรมการอัยการแล้วได้ดำาเนินการ

ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความ

ประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ

เสนอชื่อ ซึ่งมีนายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร  สมาชิกวุฒิสภา จังหวัด

เชียงใหม่ ทำาหน้าที่ประธานมีกรอบเวลาการดำาเนินงาน 

๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ และได้ทำาการขอความ

ร่วมมือไปยังสื่อมวลชน ส่วนราชการ ทำาการประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนทราบและแสดงความคิดเห็น ข้อมูล ข้อเท็จ

นายอรรถพล ใจสว่าง 



รอ
บ
รั้ว

สภ
า

84

จริงของนายอรรถพล มายังกรรมาธิการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมได้เปิดรับฟัง

ความคิดเห็นผ่าน ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา และเว็บไซต์ของวุฒิสภา นอกจากนี้ ได้เชิญ 

นายอรรถพล เข้ามาแลกเปล่ียนความเห็นด้านการปฏิบัติงานมุมมองวิสัยทัศน์ต่อกรรมาธิการฯ

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ และสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้จัดทำาเป็นรายงานลับเสนอให้

วุฒิสภาพิจารณาก่อนลงคะแนนเสียง

 ท้ังน้ี ประวัติส่วนตัวของ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต 

( เกียรตินิยมดี )  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่ อปี  ๒๕๑๔ จบเนติบัณฑิตไทย 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มีประวัติการทำางานสำาคัญ อาทิ อธิบดีอัยการฝ่ายคดี

พิเศษ อธิบดีอัยการ สำานักงานคณะกรรมการอัยการ ผู้ตรวจราชการอัยการ รองอัยการสูงสุด 

และตำาแหน่งงานสำาคัญ อาทิ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร จี้ การทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย เร่งแก้ปัญหา easy pass

 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ นายสามารถ มะลูลีม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าว เรียกร้องให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เร่งแก้ปัญหาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (easy 

pass) หลังประชาชนร้องเรียนเร่ืองดังกล่าวว่า

มีความขัดข้องท่ัวกรุงเทพ คิดเงินค่าผ่านทางแพง

เกินจริง ถูกยึดบัตรทั้งที่ได้เติมเงินแล้ว ซึ่งตนก็ได้

ประสบกับปัญหาดังกล่าวด้วยตัวเองเช่นกัน คือ

ภายในวินาทีเดียวระบบแจ้งว่าวิ่งผ่านถึง ๒๘ ด่าน 

ซึ่งเป็นไปไม่ได้ และเชื่อว่าการที่ระบบขัดข้องเกิดจากการปรับขึ้นค่าผ่านทางจาก ๔๕ บาท 

เป็น ๕๐ บาท ซึ่งยิ่งเป็นการซ้ำาเติมประชาชน ขณะเดียวกันพบว่าเมื่อประชาชน

แจ้งข้อขัดข้องที่ด่านเก็บเงินเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขได้ กลับบอกเพียงว่าเป็นการขัดข้อง

ที่ระบบและให้ไปแจ้งปัญหาที่สำานักงานใหญ่แทน ตนจึงขอเตือนให้ประชาชนระวัง 

ให้เปลี่ยนมาจ่ายเป็นเงินสดแทน และขอให้ทางการทางพิเศษฯ เร่งออกประกาศช้ีแจงให้

ประชาชนทราบ พร้อมยกเลิกการใช้ easy pass ชั่วคราวก่อน จนกว่าจะแก้ปัญหาแล้วเสร็จ 
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และต้องเติมเงินคืนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ตนจะนำาเรื่องนี้เสนอ

ต่อคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค และในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อเรียก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง และเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อินโดนีเซีย 

จัดเสวนาสานสัมพันธ์สู่ประตู AEC 

 วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อินโดนีเซีย นำาโดย

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ จัดงานเสวนา “๖๓ ปี สายสัมพันธ์

ไทย - อินโดนีเซีย ประตูสู่  AEC (Asean Economics Community) : โอกาส ความท้าทายและ

ผลกระทบ  AEC (๒๐๑๕) ต่อไทย - อินโดนีเซีย : ปัญหา ความท้าทาย” ภายใต้โครงการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมี นายลุตฟ่ี 

ราอุฟ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำาประเทศไทย และนายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิก

กลุ่มมิตรภาพฯ เป็นผู้เสวนา ซึ่งเวทีเสวนาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ

ที่มีมาอย่างยาวนาน   ตั้งแต่ศตวรรษที่ ๘ อาณาจักรศรีวิชัย และในสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงหัวเสด็จเยือนยังความประทับใจ และทรงประพันธ์บทพระราช

นิพนธ์อิเหนา ทำาให้อินโดนีเซียเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งได้ทรงมอบช้างสำาริดเป็นที่ระลึก 

ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์อินโดนีเซียจนเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์และยังเป็น

สัญลักษณ์ที่แสดงซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ เวทีเสวนา 

ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสองประเทศและในกลุ่ม

อาเซียน ขณะที่อินโดนีเซียเองได้รับการจัดอันดับความเติบโตทางเศรษฐกิจจากหลายสถาบัน 

อาทิ เอสแอนด์พี และมูส์ดี้ แต่ยอมรับว่ายังเสียเปรียบด้านการค้ากับไทย เนื่องจากประชากร

ภายในอินโดนีเซีย มีอัตราการบริโภคสินค้าของประเทศไทยสูงและเป็นไปตามจำานวน

ประชากรที่มีมากกว่าประเทศไทยเป็นจำานวนมากด้วย 

ทั้งนี้ ในงานเสวนาดังกล่าว ประเทศอินโดนีเซีย 

ได้ทำาการประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้า

ที่นำาสมัยคุณภาพส่งออก จาการ์ตา อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอ็กซ์โป ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๕๖  ที่ประเทศอินโดนีเซียด้วย
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง  เชื่อ นิทรรศการ 

“การเลือกต้ังท่ัวไปเยอรมนี ๒๐๑๓” มีส่วนพัฒนาสถาบันนิติบัญญัติไทย 

 วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดงานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไทย 

- เยอรมนี “การเลือกตั้งทั่วไปเยอรมนี ๒๐๑๓” ว่า เยอรมนีและประเทศไทยมีความสัมพันธ์

ระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๑๕๑ ปี ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย

ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในหลายด้าน ทั้งด้านการค้า วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม 

การเมืองการปกครองในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 

ทั้งนี้การจัดการการเลือกตั้งทั่วไปในสาธารณรัฐเยอรมนีถือเป็นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่ให้สิทธิเสรีกับชาวเยอรมันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มี

ความรู้ความสามารถเข้าไปทำาหน้าท่ีเป็นตัวแทนของประชาชนเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎร

ของประเทศไทย ดังน้ันการจัดการเลือกต้ังจึงมีความสำาคัญอย่างย่ิงในการคัดกรองผู้ท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมในการทำาหน้าท่ี ซ่ึงจะส่งผลถึงความม่ันคงและความมีเสถียรภาพของ

สถาบันนิติบัญญัติและกฎหมายท่ีส่งผลโดยตรงต่อประชาชน รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์

และความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ นายเจริญ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่กลุ่มมิตรภาพสมาชิก

รัฐสภาไทย - เยอรมนี ที่มีนายเจตน์ 

ศิรษารานนท์ เป็นประธาน ได้เล็งเห็น

ความสำาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ

จากนิทรรศการครั้งนี้ซึ่งสมาชิกรัฐสภา 

ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป จะได้รับ

ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ

ระบบการเลือกตั้งที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างจากไทย ทั้งนี้เชื่อว่า การจัดนิทรรศการ

ครั้งนี้จะสำาเร็จและลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์ และหวังว่าความรู้

ที่ได้รับครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลพัฒนาสถาบันนิติบัญญัติของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า 

มั่นคงในระดับนานาชาติต่อไป

 ด้าน นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าว

ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การเลือกตั้งของประเทศไทยและการเลือกตั้งของสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี” ว่า การเมืองการปกครองของประเทศเยอรมนีได้ให้ความเสมอภาคและสิทธิ
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อย่างเท่าเทียมทางกฎหมายกับประชาชน รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นประเทศแรกที่ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบผสม คือ 

การเลือกตั้งระบบแบ่งเขตกับสัดส่วน ซึ่งประเทศไทยได้นำารูปแบบการเลือกตั้งดังกล่าวมาใช้

เช่นเดียวกันตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ โดยในส่วนของ กกต. ประเทศไทยได้มีการส่งเสริม

ให้ความรู้ความเข้าใจการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน

มาอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน อย่างไรก็ตามยังพบว่า การเลือกต้ังของประเทศไทยยังมีความแตกต่าง

กับสาธารณรัฐเยอรมนีในเร่ืองการซ้ือสิทธิขายเสียง เน่ืองจากยังมีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง

ซ่ึงเป็นอุปสรรคสำาคัญในการเลือกต้ัง ขณะท่ีสาธารณรัฐเยอรมนีได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้

ประชาชนตระหนักถึงสิทธิหน้าท่ีของความเป็นพลเมืองเป็นอย่างดี ทำาให้พบการซ้ือสิทธิขายเสียง

เพียงร้อยละ ๑ เท่านั้น ทั้งนี้ กกต. ไทยได้พยายามอย่างเต็มท่ีในการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการเมืองการปกครอง เพ่ือให้ประชาชนไทยได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าท่ีของตนเองมากข้ึน 

เพื่อเป็นการลดการซื้อสิทธิขายเสียงในอนาคตสร้างความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ของ

ประเทศต่อไป

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เปลี่ยนตรา

สัญลักษณ์รับการพัฒนาสู่การเป็นโทรทัศน์ดิจิตอล 

 วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รัฐสภากล่าวในพิธีเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รัฐสภา ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารรัฐสภา  ๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ว่า 
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ตราสัญลักษณ์ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 

ที่จะสื่อถึงบทบาทและหน้าที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการส่งเสริมองค์กรให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง  

เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นโทรทัศน์ดิจิตอลและโทรทัศน์สาธารณะ ใน ปี ๒๕๕๗ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงภารกิจหลักของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาท่ีต้องดำาเนินการถ่ายทอดสด

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตราสัญลักษณ์ใหม่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มีลักษณะเป็นเส้นขวางสีแดงมารูน ๔ เส้น เรียงตัวกันเป็นรูปพานแว่นฟ้า 

ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีต้องการส่ือถึงศูนย์กลางของการนำาเสนอข่าวสารด้วยความเป็นกลาง

และแสดงรากฐานความม่ันคงของส่ือรัฐสภา ในขณะเดียวกันสัญลักษณ์ดังกล่าวยังส่ือถึง

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการจัดเรียงเส้นท้ังส่ี

มีลักษณะเป็นข้ันบันได นอกจากน้ียังมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์สัญญาณการส่งของคล่ืนวิทยุ

โทรทัศน์ ซ่ึงส่ือถึงวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเป็นศูนย์กลางการนำาเสนอข่าวสารท่ีไม่หยุดน่ิงและ

ต่อเนื่อง ส่วนสีแดงมารูนเป็นสีประจำาสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  สำาหรับการประกวดตราสัญลักษณ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รัฐสภา มีประชาชนร่วมสร้างสรรค์ผลงานส่งเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น ๓๙๔ ผลงาน  ผู้ชนะเลิศ

การประกวดได้แก่ นายเอกชัย จริงใจ  ส่วนผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายปวริศร์ 

ชัยวร นางสาวพัชรารัตน์  ตระกูลขจรศักดิ์ และ นายพิเชษฐ์พล ไทยประสงค์ โดยในการจัดการ

ประกวดตราสัญลักษณ์มี นางพรทิพย์  โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตัดสินการประกวดฯ  และ ศาสตราจารย์ตรึงใจ 

บูรณสมภพ เป็นประธานอนุคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ ซึ่งสัญลักษณ์

ที่นำามาเป็น logo นี้ ได้มีการนำามาประยุกต์บางส่วนให้ดูทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

มากขึ้นเหมาะสมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อที่จะได้นำาไปใช้ในสื่อต่าง ๆ ของทาง

สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาต่อไป
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สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

คว้ารางวัลชนะเลิศ การจัดรายการ “รัฐสภาของเรา” ปี ๒๕๕๖ 

 วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ นายสมพงษ์ ปรีชาธนพจน์ รองเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร เป็นประธานมอบรางวัลรายการรัฐสภาของเราดีเด่น ตามโครงการผลิตรายการวิทยุ

ท้องถิ่นรัฐสภาของเรา ประจำาปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลดังนี้ ชนะเลิศได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย (สวท.) ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

รองชนะเลิศได้แก่ สวท. แม่สอด จังหวัดตาก 

และ สวท. ข่อนแก่น ตามลำาดับ รางวัลชมเชย

อันดับหน่ึงได้แก่ สวท. น่าน และ สวท. ลำาพูน 

รางวัลชมเชยอันดับสอง ได้แก่ สวท. ตะกั่วป่า 

จังหวัดพังงา โดยในโอกาสนี้ นายสมพงษ์ 

ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ สวท. ที่ได้รับ

รางวัล ขณะเดียวกัน ก็ต้องขอชื่นชมทุกสถานีฯ 

แม้ว่าจะพลาดการได้รับรางวัล แต่ก็เชื่อมั่นว่าทุกสถานีฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจร่วมกัน ในการ

พัฒนาการผลิตรายการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง ขอบคุณผู้บริหาร

ของกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ให้ความ

ร่วมมือในการดำาเนินโครงการ จนประสบความสำาเร็จต่อเนื่องมาถึงปีที่  ๑๒ ซึ่งถือว่าทุกฝ่าย

ได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยในฐานะสื่อสารมวลชนที่ได้รับความเชื่อถือและ

ไว้วางใจจากประชาชน และพร้อมท่ีจะร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพรายการเพ่ือตอบสนอง

ต่อภารกิจของรัฐสภา และตอบสนองความต้องการของผู้ฟัง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำาคัญของ

โครงการต่อไป ทั้งนี้ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์

ในการจัดทำาโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นรายการ “รัฐสภาของเรา” ในพื้นที่จังหวัดที่ไม่

สามารถรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาได้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังไปที่กลุ่มเยาวชน 

เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้สัมผัสกับคุณค่าของประชาธิปไตย และได้รับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำารายการ “รัฐสภาของเรา” 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประทศไทย (สวท.) ในภูมิภาค จำานวน ๕๐ สถานี ในพื้นที่ 

๔๖ จังหวัด
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ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท 

 วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร มีหนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป ครั้งที่ ๑๐ เป็นพิเศษ 

ในวันที่ ๑๙  กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา และครั้งที่  ๑๑ เป็นพิเศษ ในวันที่ 

๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เพื่อพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 

พ.ศ. …. (ร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท) 

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยใน

รายงานของคณะกรรมาธิการฯ ระบุว่า มีสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรเสนอคำาแปรญัตติทั้งหมด ๑๔๔ คน และในบัญชีท้ายร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

มีรายละเอียดยุทธศาสตร์ แผนงาน และวงเงินดำาเนินการ ซึ่งในหมวด ก. การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ มีทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑. ยุทธศาสตร์ปรับ

เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำากว่าวงเงิน ๓๕๗,๗๐๙.๕๑ 

ล้านบาท ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกในการเดินทาง

และขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน วงเงิน 

๑,๐๔๓,๒๒๔.๑๔  ล้านบาท และ ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับ

ความคล่องตัว วงเงิน ๕๗๘,๐๑๕.๖๕  ล้านบาท สำาหรับหมวด ข. แผนงานการส่งเสริม หรือ

สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศตามยุทธศาสตร์ วงเงิน 

๒๑,๐๕๐.๗๐ ล้านบาท

a a a a a
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เมียนมาร์เตรียมแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดช่องให้ "ซูจี" ขึ้นเป็นผู้นำาได้

	 วันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๖	พล.อ.ฉ่วย	มาน	ประธานรัฐสภาเมียนมาร์	เปิดเผยว่า	

รัฐบาลพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยทหาร	 ซึ่งปัจจุบันมีบทบัญญัติห้าม

นางอองซาน	 ซูจี	 ผู้นำาฝ่ายค้าน	 ขึ้นดำารงตำาแหน่งเป็นประธานาธิบดี	 ขณะที่	 สมาชิกรัฐสภา

จากพรรคฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวต่างหวั่นวิตกว่า	 สมาชิกรัฐสภาที่เป็นสายทหาร	 ซึ่งมีที่นั่ง

ร้อยละ	 ๒๕	 ในสภาภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน	 อาจเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

โดยไม่คำานึงว่ารัฐบาลเห็นชอบให้มีการแก้ไขหรือไม่

											 พล.อ.ฉ่วย	 มาน	 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า	 การตัดสินใจแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น	

จำาเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐบาลประธานาธิบดีเต็ง	 เส่ง	 เสียก่อน	 และต้องทำาขึ้นก่อน

การเลือกตั้งทั่วไปในปี	 ๒๕๕๘	 เมื่อเดือนที่แล้วรัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาเอกสาร

ที่ร่างขึ้นโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ	๑๐๙	คน	รวมทั้งสมาชิก	๕๒	คนจากพรรคสหภาพ	เอกภาพ

และการพัฒนา	 (USDP)	 ซึ่งเป็นรัฐบาลเมียนมาร์	 และอีก	 ๒๕	 คนจากสายทหาร	 ตลอดจน	

ส.ส.	๗	คน	จากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	(NLD)	ของนางซูจี

	 อย่างไรก็ตาม	 พล.อ.ฉ่วย	 มาน	 บอกว่า	 การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ลุล่วงก่อนปี	 ๒๕๕๘	

ไม่ใช่เร่ืองง่าย	 ข้ึนอยู่กับความพยายามระหว่างคณะกรรมาธิการท่ีต้ังข้ึนมา	 สำาหรับอุปสรรคสำาคัญ

ที่ขัดขวางการเป็นประธานาธิบดีเมียนมาร์ของนางซูจี	 คือรัฐธรรมนูญฉบับทหารที่เมียนมาร์

ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 และร่างโดยอดีตรัฐบาลทหาร	 ที่ปกครองเมียนมาร์เมื่อกว่า	 ๑๐	 ปีก่อน	 ระบุ

ข้อห้ามบุคคลใดก็ตามที่มีคู่สมรสหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติ	ขึ้นดำารงตำาแหน่งผู้นำาเมียนมาร์
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											 ขณะท่ี	 นางซูจี	 เคยกล่าวไว้เม่ือเดือนมิถุนายน

ที่ผ่านมาว่า	 เธอต้องการลงสมัครรับเลือกตั้ง	 เพื่อขึ้นเป็น

ประธานาธิบดีเมียนมาร์	 นักวิเคราะห์มองว่า	 การแก้รัฐธรรมนูญ

ให้แล้วเสร็จก่อนปี	 ๒๕๕๘	 เป็นภาระที่หนักอึ้งของรัฐบาล	

เนื่องจากต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาที่มาจาก

สายทหาร	 ส่วนประธานาธิบดีเต็ง	 เส่ง	 ยังไม่ได้ตัดสินใจว่า	

เขาจะลงสมัครชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีต่อไปอีกสมัยหรือไม่	

แต่	 พล.อ.ฉ่วน	 มาน	 ประธานรัฐสภา	 ได้ประกาศจะลงสู้ศึก

เลือกตั้งประธานาธิบดีเมียนมาร์ในปี	๒๕๕๘	แล้ว

ซาอุดิอาระเบีย จะให้เงินแทนถ้า ตะวันตก ตัดความช่วยเหลืออียิปต์

											 วันที่	 ๑๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 ความรุนแรงที่ระเบิดขึ้นหลังการสลายการชุมนุม	

ตามมาด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉินและการห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาลในไคโร

และอีกหลายเมืองน้ัน	เรียกเสียงประณามจากนานาชาติ	โดยเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป	(EU)	

ถูกเรียกตัวเข้าประชุมฉุกเฉินที่บรัสเซลส	์ เพื่อพิจารณาระงับความช่วยเหลืออียิปต	์ ขณะที่

บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศ	 EU	 นัดหมายประชุมฉุกเฉิน	 เพื่อทบทวนความสัมพันธ์

ที่สหภาพยุโรปมีอยู่กับอียิปต์

											 ประธานาธิบดีฟรังซัวส์	 ออลลองด์	 แห่งฝรั่งเศส	 กล่าวภายหลังหารือกับ

รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียว่า	 รับไม่ได้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศยิ่งใหญ่

อย่างอียิปต์

ออง ซาน ซูจี
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											 สำาหรับอเมริกาได้ยกเลิกการซ้อมรบกับอียิปต์	 แต่ทำาเนียบขาวยังไม่ได้ตัดสินใจ

ระงับการให้ความช่วยเหลือประจำาปี	 ๑,๓๐๐	 ล้านดอลลาร์	 แม้สมาชิกรัฐสภาหลายคน

เรียกร้องให้ตัดเงินอัดฉีดกองทัพอียิปต์

											 กระนั้น	 ปฏิกิริยาจากนานาชาติยังแตกแยกเป็นสองทาง	 โดยซาอุดีอาระเบีย

และจอร์แดนต่างออกมาสนับสนุน	“การต่อต้านการก่อการร้ายของอียิปต์”

											 นอกจากนี้	 เจ้าชายซาอุด	 อัล-ไฟซาล	 รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย	

ท่ีเพ่ิงเดินทางกลับจากการเจรจากับผู้นำาฝร่ังเศส	 ยังได้ออกคำาแถลง	 ซ่ึงเผยแพร่โดยสำานักข่าว	

เอสพีเอของทางการ	 ระบุว่า	 บรรดาชาติอาหรับและประเทศอิสลาม	 พร้อมแล้วที่จะก้าว

เข้าไปช่วยเหลืออียิปต์	 ถ้าหากชาติตะวันตกตัดความช่วยเหลือที่ให้แก่อียิปต์	 ในส่วนของ	

รัฐมนตรีต่างประเทศ	นาบิล	ฟาห์มี	แห่งอียิปต์	ได้กล่าวที่กรุงคาร์ทูม	ภายหลังพบปะหารือกับ

รัฐมนตรีต่างประเทศ	อาลี	คารตี	ของซูดาน	โดยเขาแถลงว่า	อียิปต์กำาลังเดินอยู่บนเส้นทาง

ที่ถูกต้องแล้ว	ถึงแม้ยังต้องเผชิญกับวิกฤตอยู่	แต่ตัวเขาก็มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต

											 ฟาร์มี	 กล่าวว่า	 อียิปต์จะเดินหน้าผลักดัน	 Road	 Map	 ของตน	 ซึ่งหมายถึง

แผนการที่ฝ่ายทหารจัดร่างขึ้นมาที่กำาหนดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 ตลอดจนจัดการเลือก

ตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาในปี	 ๒๐๑๔	 “เร่ืองท่ีถือว่ามีความสำาคัญลำาดับสูงสุด

คือความม่ันคงแห่งชาติของอียิปต์	 ระบบการเมืองของอียิปต์ที่กำาลังจะเกิดขึ้นมานั้น	

จะเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เปิดกว้าง	 และเปิดต้อนรับทุก	 ๆ	 ฝ่าย

อย่างสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญที่กำาลังจะมีการจัดร่างขึ้นในเร็ววันนี้ ”	

นอกจากนี้นายฟาร์มียังกล่าวว่า	“ใครก็ตามที่กำาลังหันไปใช้วิธีการรุนแรง	จะต้องถูกนำาตัวมา

รับผิดชอบตามกฎหมาย	 และจะถูกทอดทิ้งไม่ให้มีส่วนอยู่ในอนาคตของอียิปต์”	

ศาลสูงสุดกัมพูชายื่นมือตรวจสอบผลเลือกตั้ง

	 วันที่	 ๒๐	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 ศาลสูงสุดกัมพูชา	 เริ่มตรวจสอบผลการเลือกตั้ง

ทั่วไปเมื่อวันที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 แล้ว	 เพิ่มความหวังเล็ก	 ๆ	 ว่าศาลจะตรวจสอบ

ข้อร้องเรียนของฝ่ายค้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ไม่ยุติธรรม
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											 สำานักข่าวต่างประเทศ	 รายงานจากกรุงพนมเปญ	 ประเทศกัมพูชาว่า	

สภารัฐธรรมนูญ	 ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของกัมพูชา	 เริ่มตรวจสอบผลการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา

เม่ือวันท่ี	๒๘	กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 แล้ว	ซ่ึงแพ้	-	ชนะกัน

อย่างสูสี	เป็นการเปิดช่องความเป็นไปได้เล็ก	ๆ	ว่า	

ศาลจะพิสูจน์คำาร้องเรียนของพรรคฝ่ายค้านเก่ียวกับ

ความไม่ยุติธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้	 โดยการ

ตรวจสอบใหม่มีขึ้น	 หลังจากที่คณะกรรมการ

จัดการเลือกตั้งแห่งชาติ	 หรือ	 NEC	 ปฏิเสธ

ข้อร้องเรียนทั้งหมด	 ๑๙	 เรื่องที่พรรคการเมือง

ยื่นคัดค้านผลการเลือกตั้งครั้งนี้

										 ทั้งนี้	 ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ	 ระบุว่า	 พรรคประชาชนกัมพูชา	 หรือ	

CPP	ของ	สมเด็จ	ฮุน	 เซน	นายกรัฐมนตรี	 ได้	๖๘	ที่นั่ง	 ในจำานวน	ส.ส.	 ในรัฐสภาทั้งสิ้น	

๑๒๓	ที่นั่ง	ส่วนพรรคกู้ชาติกัมพูชา	หรือ	CNRP	ฝ่ายค้านของนายสม	รังสี	ได้	๕๕	ที่นั่ง

											 พรรคฝ่ายค้านขู่ว่าจะจัดการชุมนุมประท้วงใหญ่	 หากคำาร้องเรียนกรณี

กระบวนการเลือกตั้ง	 ไม่ได้รับการแก้ไขโดยคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ	 ซึ่งต้องมีการ

จัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้น	 แต่ดูเหมือนว่า	 จนถึงขณะนี้	 ยังไม่มีความคืบหน้าแม้แต่น้อย	

โดยสภารัฐธรรมนูญขอเวลา	๒๐	วันในการตรวจสอบเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จ

											 พรรคฝ่ายค้าน	 ระบุว่า	 การออกมาประท้วงตามท้องถนน	 จะเป็น	 “หนทาง

สุดท้าย”	ซึ่งคำาขู่ดังกล่าวได้เพิ่มความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุรุนแรงทางการเมือง	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งรัฐบาลออกมาตอบโต้ด้วยการ

ส่งกำาลังทหารและยานยนต์หุ้มเกราะ	

ออกมาประจำาการในกรุงพนมเปญ	

ขณะที่ 	 นายกรัฐมนตรี 	 ฮุน 	 เซน		

ที่บริหารประเทศมา	๒๘	ปี	ก็ขึ้นชื่อเรื่อง

การปราบปรามฝ่ายต่อต้านอย่างเด็ดขาด
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อินเดียอนุมัติมาตรการครั้งใหญ่วงเงินเกือบ ๓ หมื่นล้านดอลลาร์ 

กระตุ้นเศรษฐกิจ

							 วันที่	 ๒๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 รัฐบาลอินเดีย	 เปิดเผยว่า	 ได้อนุมัติโครงการ

สาธารณูปโภคพื้นฐาน	วงเงิน	๑.๘๓	ล้านล้านรูปี	(๒.๘๓๘	หมื่นล้านดอลลาร์)	เพื่อกระตุ้น

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 และฟื้นคืนความ

เชื่อมั่นของนักลงทุน	 หลังจากเงินรูปีดิ่งแตะ

ระดับต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์	 “วงจรการลงทุน

เร่ิมข้ึนอีกคร้ังแล้ว	 และเรากำาลังผลักดันวงจรน้ี			

ซ่ึงกำาลังเดินหน้าอย่างรวดเร็วข้ึน”	 นายชิดัมบาราม	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินเดีย	 กล่าวใน

การแถลงข่าว	 เพื่อประกาศการรื้อฟื้น	 ๓๖	 โครงการ	 ที่ได้หยุดชะงักลงในภาคส่วนต่างๆ

นับตั้ งแต่ 	 น้ำามัน	 ก๊าซ	 และไฟฟ้า	 ไปจนถึงถนน	 และทางรถไฟ	 เขากล่าวว่า	

คณะกรรมาธิการในคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการไฟฟ้า	๑๘	โครงการ	ซึ่งมีวงเงิน	๘.๓๐	

แสนล้านรูปี	

									 อย่างไรก็ดี 	 การประกาศดังกล่าวไม่ ได้ช่ วยหนุนค่า เงินรูปี 	 ซึ่ งอยู่ที่ 	

๖๕.๓๙/๖๙.๔๑	 ต่อดอลลาร์	 ณ	 เวลา	 ๑๒.๑๗	 นาฬิกาตามเวลาไทย	 ใกล้ระดับต่ำาสุดเป็น

ประวัติการณ์ที่	๖๕.๕๖	ต่อดอลลาร์								

	 ดีลเลอร์	 กล่าวว่า	 รูปีถูกกดดันส่วนหนึ่งมาจากความวิตกเกี่ยวกับการที่รัฐสภา

เห็นชอบแผนการจัดสรรธัญพืชแก่คนยากจน	 ซึ่งใช้วงเงินเกือบ	 ๒.๐	 หมื่นล้านดอลลาร์	

“ยอดขาดดุลทางการคลัง	 เศรษฐกิจ	 ที่ชะลอตัว	 และค่าเงินรูปี	 ที่ไม่มีเสถียรภาพ	 กำาลัง

กระทบอินเดียอย่างหนัก	 ซึ่งนอกจากปัจจัยเหล่านี้	 รัฐบาลยังได้เห็นชอบร่างกฎหมาย

ความมั่นคงด้านอาหาร	 ซึ่งอาจจะสร้างความกังวลให้แก่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ”	

ด้านนายชิดัมบาราม	 กล่าวว่า	 รูปีทรุดตัวลงเกินระดับที่เป็นจริง	 และร่างกฎหมาย

ความมั่นคงด้านอาหารจะไม่ทำาให้รัฐบาลมียอดขาดดุล	ทางการคลังที่มากเกินเป้าหมาย
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รัฐสภาเมียนมาร์ อนุมัติร่างกฎหมายสื่อสาร

												 วันที่	 ๒๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 รัฐสภาเมียนมาร์ผ่านร่างกฎหมายสนับสนุน

ภาคโทรคมนาคม	 ที่มีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม	 และดึงให้

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

												 ร่างกฎหมายท่ีผ่านการอนุมัติน้ัน	 รัฐบาล

เมียนมาร์ 	 จะเปิดทางให้บริษัทโทรคมนาคม

ต่างประเทศ	 เข้าดำาเนินธุรกิจในประเทศ	 โดยจะออก

ใบอนุญาตดำาเนินกิจการ	 ที่กำาหนดช่วงเวลาชัดเจน	

ตั้งแต่ขั้นต่ำาสุดที่	 ๕	 ปี	 ไปจนถึงขั้นสูงสุดที่	 ๒๐	 ปี

											 การเคลื่อนไหวข้างต้นเกิดขึ้นหลังจากที่	

บริษัทเทเลนอร์	ของนอร์เวย์	และอูรูดู	ของกาตาร์	กลายเป็นบริษัทต่างชาติ	๒	รายแรก	ที่ได้รับ

ใบอนุญาตดำาเนินกิจการโทรคมนาคมในเมียนมาร์	 จากจำานวนนักลงทุนท้ังในและต่างประเทศ

จำานวน	๙๑	ราย	ที่มายื่นประมูลใบอนุญาตดังกล่าว

											 ก่อนหน้าที่จะมีการประมูลนั้น	กรมไปรษณีย์และโทรคมนาคมเมียนมาร์	 (MPT)	

กับ	ยาตานา		เทเลพอร์ท	เป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการสื่อสารภายในประเทศ

											 ทั้งนี้	 รัฐบาลเมียนมาร์	 วางแผนที่จะขยายคู่สายโทรศัพท์ให้ถึง	 ๑๐	 ล้านคู่สาย	

ภายในปีงบประมาณ	๒๕๕๕	-	๒๕๕๖	และเล็งให้มีผู้ใช้บริการมือถือเพิ่มขึ้นเป็น	๘๐%	ในปี	

๒๕๕๘	อีกทั้ง	รัฐบาลจะเพิ่มปริมาณการใช้โทรศัพท์เป็น	๒๒.๘%	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	

-	๒๕๕๗	และ	๕๐%	ในปี	๒๕๕๗	-	๒๕๕๘		และ	๗๕	-	๘๐%		ในปี	๒๕๕๘	-	๒๕๕๙

											 อย่างไรก็ตาม	 จนถึงขณะนี้	 มีประชากรชาวเมียนมาร์เพียง	 ๗.๐๘	 %	 จาก

ทั้งหมด	๖๐	ล้านราย	ที่สามารถเข้าถึงการใช้โทรศัพท์มือถือได้

อิหร่านเล็งฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลสหรัฐฯ 

											 วันที่	 ๒๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 รัฐสภาอิหร่านมีมติในขั้นต้น	 ผ่านร่างกฎหมาย

ท่ีระบุให้รัฐบาลอิหร่านฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	 จากกรณีท่ีสหรัฐฯ

มีความเก่ียวข้องกับการก่อรัฐประหาร	 ล้มรัฐบาลอิหร่าน	นำาโดย	นายโมฮัมเหม็ด		โมซาเดกห์	

นายกรัฐมนตรี	 ที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี	 ๒๔๙๖	 หรือราว	 ๖๐	 ปีก่อน	 โดยข้อเรียกร้อง



ข่าวต่างประเทศ

97

ท่ีต้องการฟ้องร้องสหรัฐฯ	 มีข้ึนหลังจากมีการเปิดเผยเอกสารท่ีระบุว่าสำานักงานข่าวกรองกลาง	

หรือ	 CIA	 ของสหรัฐฯ	 อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการดังกล่าว	 ทั้งนี้	 ร่างกฎหมายฉบับนี้กำาหนด

ให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาในประเด็นดังกล่าวและส่งรายงานภายใน	 ๖	 เดือน

ก่อนที่จะมีการดำาเนินคดีกับสหรัฐฯ	ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศต่อไป	

	

เจ้าหน้าที่ทำาเนียบขาวบรรยายสรุปสถานการณ์ซีเรียแก่สภาคองเกรส

					 วันท่ี	 ๒๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 เจ้าหน้าท่ีระดับสูงฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี

บารัค	 โอบามา	 บรรยายสรุปให้ผู้นำาสภาคองเกรสฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรีย	 หลังจาก

สมาชิกสภาคองเกรสหลายคนร้องเรียนว่า	 นายโอบามา	 ไม่ได้ทำาการปรึกษาหารือกับพวกเขา

อย่างเหมาะสม	 ขณะที่	 นายโอบามา	 กำาลังตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้

กำาลังทหารโจมตีซีเรีย	

									 ทั้งนี้	 นายโอบามา	 มีภาระหน้าที่ทางกฎหมายในการปรึกษาหารือกับสภา

คองเกรสก่อนที่จะส่งกำาลังทหารของสหรัฐฯ

ไปปฏิบัติภารกิจที่อันตราย	 สมาชิกสภา

คองเกรสร้องเรียนในระยะนี้ว่า	 พวกเขา

ควรมีบทบาทมากยิ่งขึ้นต่อการตัดสินใจใดๆ	

ในการดำาเนินการลงโทษทางทหารต่อซีเรีย

เพื่อตอบโต้	 ต่อการที่รัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมี

โจมตีพลเรือนหลายพันคน	

									 นายกรัฐมนตรีเดวิด	คาเมรอน	ของอังกฤษ	 เป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ	 ในความ

ขัดแย้งเกี่ยวกับซีเรีย	 อย่างไรก็ดี	 เขาได้รับแรงกดดันจากสมาชิกรัฐสภาอังกฤษด้วยเช่นกัน	

และเขาจำาเป็นต้องเลื่อนกำาหนดเวลาการดำาเนินการโจมตีออกไป	

									 ส่วนในสหรัฐฯ	นั้น	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกว่า	๒๕	%	ได้ลงนามในจดหมาย

ทีเ่รยีกรอ้งให	้ นายโอบามา	ปรกึษาหารอืกบัพวกเขา	และเสนอทีจ่ะกลบัจากการหยดุพกัรอ้น	

เพื่อหารือกันเรื่องวิธีการที่สหรัฐฯ	 ควรใช้ต่อซีเรีย	 ซึ่งช่วงนี้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

สหรัฐฯ	อยู่ในช่วงการพักสมัยประชุม	 เป็นเวลานาน	๕	 สัปดาห์จนถึงวันท่ี	๙	 กันยายน	๒๕๕๖

บารัค โอบามา
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สมาชิกคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 แสดงความ

ไม่พอใจด้วยเช่นกันที่พวกเขาไม่ได้รับการปรึกษาหารือในระดับที่มากพอในช่วงไม่กี่วัน

ที่ผ่านมา	

									 ประธานาธิบดี	 บารัค	 โอบามา	 กล่าวชี้แจงต่อชาวสหรัฐฯ	 ถึงเหตุผลที่สหรัฐฯ	

อาจจะใช้กำาลังทหารต่อซีเรีย	 โดยเขาระบุว่า	 จำาเป็นต้องมีการดำาเนินมาตรการ

เพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ	 อย่างไรก็ดี	 เขาและผู้นำาชาติพันธมิตรยังไม่

ได้ตัดสินใจเรื่องการโจมตีซีเรีย	

								 ทั้งนี้	 นายโอบามา	 มีอำานาจทางกฎหมายในวงกว้างในการดำาเนินมาตรการ

ทางทหารต่อซีเรีย	 โดยภายใต้กฎหมายอำานาจการทำาสงครามของสหรัฐฯ	 ปี	 ๑๙๗๓	

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ	จำาเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกสภาคองเกรสทราบภายในเวลา	๔๘	ชั่วโมง	

เรื่องการเริ่มต้นปฏิบัติการทางทหาร	 อย่างไรก็ดี	 กองทัพสหรัฐฯ	 สามารถดำาเนินการสู้รบได้

เป็นเวลา	๖๐	วัน	ก่อนที่สภาคองเกรสจะอนุมัติปฏิบัติการใดๆ	

	 ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 ยังไม่ได้เปิดเผยรายงาน

ข่าวกรองใด	 ๆ	 ของสหรัฐฯ	 ที่อาจเชื่อมโยงรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร	์ อัล-อัสซาด	

ของซีเรีย	 เข้ากับเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมี	ทั้งนี้	 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ	กล่าวว่า	 จะมี

การประเมินเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ	 และจะมีการแบ่งปันรายงานลับนี้กับสภาคองเกรส		

ซึ่งสมาชิกสภาคองเกรสหลายคนระบุว่า	 พวกเขาสนับสนุนการดำาเนินการอย่างเฉียบขาด

ต่อประธานาธิบดีอัสซาด	

									 นายจอห์น	 แคร์รี	 รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐฯ	 กล่าวถึงเหตุผล

ในการลงโทษรัฐบาลของ	 ประธานาธิบดีอัสซาด	 โดยเขากล่าวว่ามีหลักฐานที่	 “ไม่สามารถ

ปฏิเสธได้”	 ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้อาวุธเคมีในซีเรีย	 เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ	 กล่าวว่า	

ฝ่ายบริหารกำาลังพิจารณาทางเลือกต่าง	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงการโจมตีเป้าหมายรัฐบาลของซีเรีย

เป็นเวลานานหลายวัน	 สมาชิกสภาคองเกรสเรียกร้องขอมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเรื่องซีเรีย	

นับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมีในวันพุธที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	

									 นายสก็อต	 ไรเจลล์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกัน	 เรียกร้องให้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง	 ๔๓๕	 คน	 ลงนามในจดหมายถึงประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	
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เพื่อเรียกร้องให้เขาปรึกษาหารือกับสภาคองเกรส	 และเสนอที่จะกลับจากการหยุดพักร้อน

ก่อนกำาหนด	 เพื่อมาอภิปรายในเรื่องนี้	 โฆษกของนายไรเจลล์	 กล่าวว่า	 มีผู้ลงนามใน

จดหมายฉบับนี้ไปแล้ว	 ๑๑๖	 คน	 โดยประกอบด้วยสมาชิกพรรครีพับลิกัน	 ๙๘	 คน	 และ

สมาชิกพรรคเดโมแครต	 ๑๘	 คน	 สมาชิกสภาคองเกรสบางคนแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการ

ใช้กำาลังทหาร	

									 นายจิม	 อินโฮเฟอ	 สมาชิกพรรครีพับลิกันที่อยู่ในคณะกรรมาธิการกองทัพ

ประจำาวุฒิสภาสหรัฐฯ	 ออกแถลงการณ์เพื่อตั้งคำาถามต่อวิธีการที่สหรัฐฯ	 จะหาเงินมาใช้

ในการดำาเนินการแทรกแซงใด	ๆ	ในซีเรีย	

									 นายอินโฮเฟอ	 กล่าวว่า	 “ผมได้แจ้งต่อรัฐบาลว่า	 ผมไม่สามารถสนับสนุน

การดำาเนินการทางทหารในซีเรีย	นอกจากว่าท่านประธานาธิบดี	จะเข้าชี้แจงต่อสภาคองเกรส	

เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ในวงกว้างของเขาในภูมิภาค	 โดยมีการพูดถึงผลประโยชน์

ด้านความมั่นคงของเรา	 และงบประมาณที่ใช้สนับสนุนด้วย”	 สมาชิกพรรคเดโมแครต

บางคน	 กล่าวว่า	 สหรัฐฯ	 มีประวัติที่ไม่ดีนักในการแสดงให้เห็นว่า	 สหรัฐฯ	 สามารถบรรลุ

เป้าหมายด้านนโยบายต่างประเทศโดยใช้กำาลังทางทหาร	

									 นายคริสโตเฟอร์	เมอร์ฟีย์		วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต	กล่าวว่า		“ผมไม่แน่ใจว่า	

ถ้าหากเราพิจารณาการทำาสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานแล้ว	 เราจะเชื่อได้อย่างไร

ว่าเราจะประสบความสำาเร็จในการควบคุมการเมืองในซีเรียโดยผ่านการแทรกแซงทางทหาร”	

	 	 	 	 																						

รัสเซียส่งสปายเก็บข้อมูล หลังสหรัฐฯ สั่งเรือบรรทุกเครื่องบิน

นิมิตซ์ เข้าทะเลแดงเตรียมช่วยถล่มซีเรีย

										 วันท่ี	๒	 กันยายน	๒๕๕๖	 สหรัฐอเมริกาส่ังเปล่ียนเส้นทางเดินเรือของเรือบรรทุก

เครื่องบินขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์	 “ยูเอสเอส	 นิมิตซ์”	 พร้อมเรือรบลำาอื่นๆ	 ในหมู่เรือ	

ให้มุ่ งหน้าไปยั งทะเลแดง	 เพื่ อ เตรียมพร้อม

สนับสนุนปฏิบัติการโจมตีซีเรีย	 ในขณะท่ีอีกด้านหน่ึง

ก็มีข่าวว่า	 รัสเซียส่งเรือ	 “สปาย”	 ไปเก็บข้อมูล

ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้านตะวันออก
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										 เจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐฯ	 ผู้หนึ่งเปิดเผยว่า	 หมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี

นิมิตซ์	 ซึ่งนอกจากเรือบรรทุกเครื่องบินระวางขับน้ำา	 ๑๐๐,๐๐๐	 ตันลำานี้แล้ว	 ยังประกอบ

ด้วยเรือพิฆาต	๔	ลำา	และเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำาวิถี	๑	ลำา	 ไม่ได้รับคำาสั่งพิเศษใดๆ	

เพื่อให้เคลื่อนย้ายไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้านตะวันออกในขณะนี้	 แต่กำาลังมุ่งหน้า

ไปทางตะวันตกเข้าสู่ทะเลอาระเบีย	 เพื่อให้สามารถเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารต่อซีเรีย

โดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับคำาสั่ง

											 ทั้งนี้	 ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 ได้ชะลอแผนการโจมตี	 “สั่งสอน”	 รัฐบาล

ซีเรีย	 จนกว่ารัฐสภาจะลงมติรับรองการดำาเนินการนี้	 ซึ่งเท่ากับว่า	 ปฏิบัติการโจมตีซีเรีย

โทษฐานใช้อาวุธเคมีโจมตีประชาชน	 จะล่าช้าออกไปอย่างน้อยอีก	 ๙	 วัน	 เป็นท่ีคาดหมายกัน

อย่างกว้างขวางว่า	 สหรัฐฯ	 จะเลือกใช้การปฏิบัติการด้วยการระดมยิงจรวดร่อน	

“โทมาฮอว์ก”	 จากเรือพิฆาต	 ๕	 ลำา	 ซึ่งเวลานี้อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้านตะวันออก	

บริเวณนอกชายฝั่งซีเรียแล้ว

											 สำาหรับพวกนักวางแผนการทางทหารแล้ว	 การเลื่อนปฏิบัติการเช่นนี้	 ทำาให้

พวกเขามีเวลามากขึ้นในการทบทวนว่า	 จะคงเรือและอาวุธอื่นใดไว้ในภูมิภาคดังกล่าว	 และ

โยกย้ายเรือหรืออาวุธใดออก	 ก่อนจะเริ่มโจมตีซีเรีย	 ซึ่ง	 นายโอบามา	 ระบุว่า	 จะจำากัด

ทั้งระยะเวลาและเป้าหมาย	 ซึ่งกองทัพเรือสหรัฐฯ	 ได้เพิ่มกำาลังในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ด้านตะวันออกเกือบเท่าตัว	โดยเพิ่มเรือพิฆาตอีก	๒	ลำา	จากจำานวน	๓	ลำาที่มีอยู่

											 สำาหรับเรือพิฆาตทั้ง	๕	ลำา	ได้แก่	ยูเอสเอส	สเตาท์,	มาฮัน,	รามาจ,	แบร์รี	และ	

เกรเวลีย์	 รวมกันแล้ว	 ประมาณการกันว่าจะมีจรวดร่อนโทมาฮอว์กอยู่ทั้งสิ้นราว	 ๒๐๐	 ลูก	

ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะระบุว่า	 การโจมตีซีเรียแบบจำากัดจะใช้จรวดเพียง	 ๑๐๐	 ลูกก็น่าจะ

เพียงพอ

											 ก่อนหน้านี้หมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีนิมิตซ์	 ประจำาอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย	

เพื่อให้การสนับสนุนปฏิบัติการของสหรัฐฯ	 ในอัฟกานิสถาน	 แต่มีกำาหนดจะแล่นไปทาง

ตะวันออกอ้อมรอบเอเชีย	 เพื่อเดินทางกลับฐานที่ตั้งในเมืองเอเวอเรตต์	 มลรัฐวอชิงตัน	

ภายหลังจากมีเรือบรรทุกเครื่องบินอีกลำาหนึ่ง			นั่นคือ	ยูเอสเอส	แฮร์รี	เอส	ทรูแมน	เข้ามา

รับช่วงภารกิจเมื่อไม่กี่วันก่อน	 แต่จากสถานการณ์ในซีเรีย	 ทำาให้เจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐฯ	

ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางของนิมิตซ์	 และเดินทางไปทางตะวันตกมุ่งหน้าสู่ทะเลแดงแทน	

โดยจุดหมายต่อไปอาจเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
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										 ขณะเดียวกัน	 สำานักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่า	 รัสเซียกำาลัง

ส่งเรือสอดแนม	 “ปรีอาซอฟเยีย”	 จากท่าเรือในทะเลดำาของยูเครน	 ไปทางด้านตะวันออก

ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	 เพื่อรวบรวมข้อมูลปัจจุบันในบริเวณที่ความขัดแย้งคุกรุ่น	 ถึงแม้

ทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียไม่ได้ออกมายืนยันข่าวนี้แต่อย่างใด

											 ทั้งนี้	อินเทอร์แฟกซ์แจงว่า	เรือสอดแนมดังกล่าว	จะปฏิบัติภารกิจแยกต่างหาก

จากกองเรือของรัสเซียที่ประจำาอยู่ถาวรในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	 เพื่อปกป้องผลประโยชน์

ด้านความมั่นคงของประเทศ

สภาผู้แทนราษฎรบราซิลผ่านกฎหมายห้ามโหวตลับทั้ง ๒ สภา

										 วันที่	 ๔	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบราซิลที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด	๔๕๒	คน		ลงมติเอกฉันท์	ผ่านร่างกฎหมายห้ามสมาชิกรัฐสภาลงมติแบบลับ	ทั้งใน

สภาผู้แทนราษฎร	และวุฒิสภา	ตามแรงกดดันของประชาชนหลายแสนคน	ที่ชุมนุมประท้วง

ในเมืองใหญ่ทั่วประเทศเมื่อเดือนมิถุนายน	 ๒๕๕๖	 	 เพื่อเรียกร้องความโปร่งใส	 ให้รับรู้ว่า

ผู้แทนท่ีตนเลือกเข้าสู่สภาฯ	 มีจุดยืนอย่างไรในการตัดสินใจท่ีสำาคัญ	 ๆ	 คาดว่า	 ร่างกฎหมายน้ี

ซึ่งติดอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรมา	๗	ปี	จะผ่านวุฒิสภาในเร็ว	ๆ 	นี้	การผ่านกฎหมายมีขึ้นไม่กี่วัน	

หลังรัฐสภาลงมติลับให้	 นายนาทาน	 โดนาดอน	 ส.ส.	 อยู่ในตำาแหน่งต่อไป	 แม้ถูกตัดสิน

จำาคุก	๑๓	ปี	ข้อหาคอร์รัปชัน	นับเป็นสมาชิก

รัฐสภาที่อยู่ในตำาแหน่งคนแรกที่ถูกตัดสิน

จำาคุก	ต้ังแต่บราซิลกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย

ในทศวรรษ	 ๑๙๘๐	 ซ่ึง	 นายเอนริเก	

อัลเวส	 ประธานรัฐสภา	 ชี้ว่า	 มติอัปยศนี้

ทำาลายความน่าเช่ือถือของรัฐสภาอย่างรุนแรง

และกรณีของ	 นายโดนาดอน	 กับสมาชิก

รัฐสภาอื่น	 ๆ	 ที่ถูกโหวตให้อยู่ในตำาแหน่งต่อไปได้	 แม้ถูกตัดสินว่า	 ผิดในคดีอาญาเป็นการ	

“ตบหน้า”	ประชาชน	

	 อนึ่ง	 การประท้วงในเดือนมิถุนายน	 ๒๕๕๖	 ปะทุขึ้น	 ทั้งในเมืองเซาเปาโล

และริโอเดอจาเนโร	 ผู้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปอย่างกว้างขวาง	 ทั้งด้านการศึกษา	

สาธารณสุข	คมนาคม	และกำาจัดคอร์รัปชันทุกระดับ

นายเอนริเก อัลเวส (ขวา)
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โทนี แอ็บบอตต์ คว้าชัยเลือกตั้งออสเตรเลีย 

	 วันที่	 ๗	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายโทนี	 	 แอ็บบอตต์	 ผู้นำาฝ่ายค้านออสเตรเลีย	

จากพรรคลิเบอรัล	 เตรียมก้าวขึ้นครอง

อำานาจ	 ในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่

ของออสเตรเลีย	 หลังเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะ

ในการเลือกต้ังทั่วไปที่จัดขึ้น	 เหนือรัฐบาล

ท่ีนำาโดยพรรคเลเบอร์ซ่ึงครองอำานาจมานาน	

๖	ปี	ของนายกรัฐมนตรีเควิน	รัดด์

											 รายงานข่าวซึ่งอ้างคณะกรรมการ

การเลือกตั้งในออสเตรเลียระบุว่า	 แนวร่วม

พรรคฝ่ายค้านลิเบอรัล	 -	 เนชันแนลปาร์ตี้ 	

ภายใต้การนำาของนายแอ็บบอตต์	 ได้คะแนน

เสียงร้อยละ	 ๕๒.๖	 ขณะที่การนับคะแนน

เสร็จสิ้นไปแล้วกว่าร้อยละ	 ๘๐	 ส่งผลให้	

นายแอ็บบอตต์	 จะได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี

คนที่	๒๘	 ของออสเตรเลียอย่างเต็มตัวในไม่ช้า

											 คาดว่าเมื่อการนับคะแนนเสร็จสมบูรณ์	 พรรคของนายแอ็บบอตต์	 จะได้ครอง

ที่นั่งอย่างน้อย	๘๘	ที่นั่ง	จากทั้งหมด	๑๕๐	ที่นั่ง	ในสภาผู้แทนราษฎร	ซึ่งนั่นหมายความว่า	

นายแอ็บบอตต์	 จะเป็นฝ่ายที่มีเสียงข้างมากหนุนหลังในรัฐสภา	 และกลายเป็นจุดจบของ

รัฐบาลพรรคเลเบอร์ของนายกรัฐมนตรีเควิน	 รัดด์	 ที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย

ชุดแรกของออสเตรเลียนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่	๒	เป็นต้นมา

											 หลังทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ	นายกรัฐมนตรีเควิน	รัดด์	ที่กำาลัง

จะสูญเสียตำาแหน่ง	 ได้กล่าวต่อบรรดาผู้สนับสนุนพรรคเลเบอร์ที่นครบริสเบน	 โดยระบุว่า	

เขาได้ทำาเต็มที่แล้ว	 แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะได้รับชัยชนะ	 พร้อมประกาศยอมรับความพ่ายแพ้

ต่อนายแอ็บบอตต์	 รวมถึงประกาศลาออกจากการเป็นผู้นำาพรรคเลเบอร์	 เพื่อแสดงความ

รับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งที่ออกมา	 ซึ่งถือเป็นผลการเลือกตั้งที่ย่ำาแย่เลวร้ายที่สุดของ

พรรคเลเบอร์	นับตั้งแต่การเลือกตั้งปี	๒๐๐๔	เป็นต้นมา

นายโทนี  แอ็บบอตต์ 
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											 ด้านนายแอ็บบอตต์	 วัย	 ๕๕	 ปี	 ซึ่งเกิดที่กรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ	 ได้

ให้คำามั่นที่นครซิดนีย์ว่า	 เขาจะเร่งผลักดันให้เสถียรภาพทางการเมืองของออสเตรเลีย

กลับคืนมาโดยเร็ว	 และเตรียมเดินหน้ามาตรการตัดลดภาษี	 เปิดกว้างต่อภาคธุรกิจ	 รวมถึงเตรียม

ใช้นโยบายแข็งกร้าวและจริงจังต่อบรรดาผู้อพยพทางเรือที่พยายามจะเข้ามายังออสเตรเลีย

											 อย่างไรก็ดี	 แม้	 นายแอ็บบอตต์	 และพรรคของเขา	 จะคว้าชัยชนะอย่างงดงาม

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แต่ยังคงต้องรอลุ้นผลการเลือกตั้งในส่วนของ

สมาชิกวุฒิสภาที่มีการชิงชัย	จำานวน	๔๐	ที่นั่ง	จากทั้งหมด	๗๖	ที่นั่ง	เสียก่อน	เนื่องจากเป็น

ท่ีทราบกันดีว่าพรรคการเมืองอ่ืน	 ๆ	 โดยเฉพาะพรรคกรีน	 พรรคการเมืองพรรคเล็กพรรคน้อย	

รวมถึงบรรดาผู้สมัครอิสระที่มีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาในวุฒิสภาออสเตรเลีย

เป็นจำานวนมากนั้น	 อาจกลายเป็นอุปสรรคสำาคัญที่คอยขัดขวางความพยายาม	

ของนายแอ็บบอตต์	ในการผลักดันมาตรการปฏิรูปต่าง	ๆ	ผ่านรัฐสภา

											 ทั้งนี้	 ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในส่วนของวุฒิสภาออสเตรเลียนั้น

อาจต้องรอนานมากกว่า	๑	สัปดาห์	เนื่องจากกระบวนการเลือกตั้งที่ค่อนข้างซับซ้อน

ชี้แผนมอสโกให้ ซีเรีย ยอมส่งมอบอาวุธเคมี 

ช่วยโอบามาฝ่าทางตันการเมือง

										 วันที่	 ๑๐	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 เห็นพ้อง

พิจารณาข้อเสนอของรัสเซียที่จะให้ซีเรียส่งมอบอาวุธเคมีแก่นานาชาติ	 เพื่อแลกกับ

การไม่ถูกถล่มด้วยปฏิบัติการทางการทหาร	

เป็นเพราะผู้นำาอเมริกันเองก็กำาลังหาช่องหลบหนี

จากการถูกโดดเดี่ยวทางการเมือง	 จึงรับ

ข้อเสนอจากมอสโกแบบทันควัน	 ท้ังท่ียังไม่แน่ใจ

ว่า	 อัสซาด	 จะจริงใจให้นานาชาติเข้าตรวจสอบ

อาวุธเคมี	 หรือต้องการแค่ซื้อเวลา	 นอกจากนี้	

อเมริกายังสงสัยในเจตนาแท้จริงของรัสเซีย

อีกด้วย

											 การที่ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 ตอบรับไอเดียของเครมลินอย่างรวดเร็ว	

บารัค โอบามา
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บ่งชี้ระดับความรุนแรงของการถูกโดดเดี่ยวทางการเมือง	 ขณะที่ความสนับสนุนในรัฐสภา

อเมริกันต่อการเปิดปฏิบัติการโจมตีซีเรียกำาลังแผ่วลงอย่างรวดเร็ว	 ตามผลโพลสำานักต่าง	 ๆ	

ซึ่งระบุชัดเจนว่า	ประชาชนชาวอเมริกันกว่าครึ่ง	 ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้	อีกทั้งความน่าเชื่อถือ

ในฐานะผู้นำาโลกของโอบามาก็ยังเป็นที่กังขามากขึ้น

											 ในการให้สัมภาษณ์ทางทีวี	 โอบามา	 ยกย่องแผนการของรัสเซียว่า	 สามารถ

ที่จะกลายเป็นการผ่าทางตันครั้งสำาคัญ	“ถ้าหากเป็นไปได้จริง”	กระนั้น	ในวันรุ่งขึ้น	โอบามา

ยังคงมีกำาหนดออกแถลงทางทีวีในช่วงไพรม์ไทม์	 เพื่อโน้มน้าวให้ชาวอเมริกันที่ยังคาใจ

ให้อ้าแขนรับแผนการโจมตีทางอากาศ	 เพื่อลงโทษประธานาธิบดีบาชาร์	 อัล-อัสซาด	

ที่ใช้อาวุธเคมีโจมตีในซีเรียเมื่อวันที่	 ๒๑	 เดือนที่แล้ว	 ซึ่งวอชิงตันระบุว่า	 มีผู้เสียชีวิต	

๑,๔๐๐	 คน	 ทว่า	 แนวคิดที่อเมริกาจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง

อีกครั้ง	 ดูจะขายยากสำาหรับชาวอเมริกันที่เบื่อหน่ายสงคราม	 รวมทั้งผู้นำาหลายคนใน

รัฐสภาที่มองว่า	 แผนการของทำาเนียบขาวยังขาดความชัดเจน

											 แต่ตอนนี้อย่างน้อยที่สุด	นายโอบามา	อาจอวดอ้างได้ว่า	เป็นผู้กำาหนดทิศทาง

นโยบายที่ดูเหมือนซวนเซไปพักหนึ่ง	 โดยอ้างว่า	 เสียงเรียกร้องจากตนเพียงลำาพังที่ให้

เดินหน้าเปิดปฏิบัติการทางทหารนั่นเอง	 ซึ่งกระตุ้นให้รัสเซียต้องหาทางเสนอแผนริเริ่มเป็น

ทางเลือกใหม่ๆ	ขึ้นมา

ซีเรีย ประกาศชัยชนะ หลังหลีกหนีสงครามได้ 

หลัง สหรัฐฯ - รัสเซีย ตกลงแผนปลดอาวุธเคมี

											 วันที่	 ๑๕	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 แผนการปลดอาวุธเคมีซีเรียของรัสเซีย-อเมริกา	

ได้รับการเรียกขานจากรัฐมนตรีของดามัสกัส	 ว่าเป็น	 “ชัยชนะ”	 ที่ประเทศของเขาสามารถ

หลีกเลี่ยงจากสงครามได้	 ขณะที่จีนและชาติยุโรปพากันหนุนข้อตกลงนี้	 ทว่าฝ่ายต่อต้าน

อัสซาด	 ออกมาคัดค้าน	 เช่นเดียวกับ	 ส.ว.	 ทรงอิทธิพลของอเมริกาที่วิจารณ์ว่า	 ข้อตกลงนี้

เปิดโอกาสให้ดามัสกัสตบตานานาชาติต่ออีกหลายเดือน	 ด้านนายโอบามายังประกาศ

ขึงขังว่า	วอชิงตันพร้อมโจมตีหากซีเรียตุกติก

											 แผนการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการหารือเครียด	๓	 วัน	 ที่นครเจนีวา	 ระหว่าง	

จอห์น	แคร์รี	 และเซอร์เก	ลาฟรอฟ	 รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ	และรัสเซียตามลำาดับน้ัน	
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กำาหนดให้ประธานาธิบดีบาชาร์	 อัล-อัสซาด	 ของซีเรีย	 ต้องส่งรายละเอียดคลังอาวุธเคมี

ของตนให้นานาชาติภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์

											 ภายหลังการประกาศข้อตกลง	แคร์รี	แถลงว่า	ซีเรียยังจะต้องอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบ

จากองค์การห้ามอาวุธเคมี	 (OPCW)	 เข้าตรวจสอบโดยไม่มีเงื่อนไขอย่างช้าไม่เกินเดือน

พฤศจิกายนนี้	เพื่อกำาหนดแนวทางการทำาลายอาวุธเคมีทั้งหมดภายในกลางปีหน้า

											 ทั้งนี้	 รัสเซียและอเมริกาเห็นพ้องกันในการเจรจาคราวนี้ว่า	 ซีเรียครอบครอง

อาวุธเคมี	 เป็นต้นว่า	 ก๊าซซาริน	 และก๊าซมัสตาร์ดถึง	 ๑,๐๐๐	 เมตริกตัน	 โดยที่เจ้าหน้าที่

อเมริกันระบุว่า	มีสถานที่ราว	๔๕	แห่ง	ที่ผู้เชี่ยวชาญต้องเข้าตรวจสอบ

											 ทางด้าน	นายบัน	คีมุน	เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ	ที่กล่าวหามานานแล้วว่า	

รัฐบาลซีเรีย				ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ	ระบุว่า	รายงานของคณะตรวจสอบของยูเอ็น

ที่จะนำาออกเผยแพร่นั้น	จะให้การยืนยันอย่างชัดเจนว่า	มีการใช้อาวุธเคมีในวันที่	๒๑	เดือน

ที่แล้ว	ซึ่งทำาให้พลเรือนหลายร้อยคนล้มตาย

											 ขณะที่	 นายอาลี	 ไฮเดอร์	 รัฐมนตรีผู้ทำาหน้าที่ดูแลการปรองดองแห่งชาติ

ของซีเรีย	 บอกกับสำานักข่าวเรียโนวอสติ	 ของรัสเซียว่า	 ข้อตกลงระหว่างรัสเซียกับอเมริกา

จะช่วยให้ซีเรียหลุดพ้นจากวิกฤต	 และเปิดทางให้สามารถหลีกเลี่ยงสงครามที่มุ่งคัดค้าน

ซีเรียอีกด้วย	ดังนั้น	 “จึงเป็นชัยชนะสำาหรับซีเรีย	ซึ่งได้มาโดยที่จะต้องขอขอบคุณเพื่อนมิตร

ชาวรัสเซียของเรา”

											 สำาหรับ	นายหวัง	อ้ี	รัฐมนตรีต่างประเทศจีน	ซ่ึงเป็น	๑	ใน	๕	สมาชิกถาวรท่ีมีสิทธ์ิ

วีโต้คัดค้านญัตติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ	 แถลงภายหลังหารือกับ	

นายลอรองต์	 ฟาเบียส	 รัฐมนตรีต่างประเทศฝร่ังเศส	 ท่ีเดินทางเยือนปักก่ิง	 แสดงความยินดีว่า	

ข้อตกลงนี้จะช่วยบรรเทาความตึงเครียดในซีเรีย
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										 เช่นเดียวกับ	 นายกุยโด	 เวสเตอร์เวลล์	 รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนี	

ที่แสดงความยินดีกับการตกลงกันได้นี้	 และเขาย้ำาด้วยว่า	 สิ่งที่สำาคัญคือจะต้องมีการปฏิบัติ

ตามสัญญาที่ให้กันไว้

										 กระทั่งทางสันนิบาตอาหรับ	ตัวเลขาธิการ	นายนาบิล	อัล-อาราบี	ก็ออกมาเรียก

ข้อตกลงนี้ว่า	เป็น	“ขั้นตอนหนึ่งที่ขยับเข้าใกล้การหาทางออกทางการเมือง”	สำาหรับสงคราม

ในซีเรีย

											 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มกบฏซีเรียกลับปฏิเสธไม่ยอมรับข้อตกลงนี้	 โดยกล่าวว่า	

การปลดอาวุธเคมีซีเรีย	 ไม่สามารถหยุดยั้งสงครามความขัดแย้งที่ทำาให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า	

๑๑๐,๐๐๐	คน	และทำาให้ประชาชนนับล้านพลัดถิ่นฐานในรอบ	๒	ปีครึ่งที่ผ่านมา

											 ทางด้าน	จอห์น	แมคเคน	และลินด์ซีย์	 เกรแฮม	๒	วุฒิสมาชิกทรงอิทธิพลของ

สหรัฐฯ	ก็มองว่า	ข้อตกลงนี้เป็นหายนะ	เนื่องจากอาจทำาให้ทั้งมิตรและศัตรูมองว่า	วอชิงตัน

กลับลำาตลอดเวลา	 จากที่ขู่คำารามว่าจะสั่งสอนอัสซาดด้วยจรวดร่อน	 ก่อนล่าถอยด้วยการ

โยนให้รัฐสภาลงมติรับรองปฏิบัติการทางทหาร	ซึ่งดูทีท่าว่าจะผ่านยาก	นอกจากนี้	ข้อตกลง

ล่าสุดยังทำาให้ซีเรียซื้อเวลาและตบตานานาชาติได้อีกหลายเดือน

											 ขณะเดียวกัน	มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า	การปลดอาวุธจำานวนมากจะเป็นไปได้อย่างไร

ท่ามกลางภาวะสงครามกลางเมือง	 และภายใต้กรอบสถานการณ์เช่นใดที่วอชิงตันจึงจะ

ฟันธงว่า	อัสซาด	ตุกติกและกลับมาขู่ใช้กำาลังสั่งสอนใหม่

											 เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ประธานาธิบดีบารัค	โอบามาแห่งสหรัฐฯ	ระบุว่า	ขณะนี้

ความกดดันไปตกอยู่ที่อัสซาด	 และยืนกรานว่า	 หากความพยายามทางการทูตล้มเหลว	

วอชิงตันยังพร้อมโจมตีซีเรียทุกเมื่อ	โดยมีเพนตากอนขานรับว่า	กองกำาลังอเมริกันยังประจำา

อยู่ในตำาแหน่งที่พร้อมโจมตีหากได้รับคำาสั่ง

											 สำาหรับ	 แคร์รี	 เสริมว่า	 ข้อตกลงนี้จะเสนอเป็นญัตติเข้าสู่การพิจารณาของ

คณะมนตรีความมั่นคง	 ภายใต้บทบัญญัติที่	 ๗	 ของกฎบัตรยูเอ็นที่อนุญาตให้ใช้มาตรการ

ลงโทษ	 ซึ่งอาจรวมถึงการใช้กำาลังทหาร	 แต่เนื่องจากรัสเซียมีสิทธิ์ยับยั้งญัตติคัดค้าน

การใช้กำาลังต่อซีเรีย	แคร์รี	ยอมรับว่า	 ไม่สามารถตกลงล่วงหน้าได้ว่า	จะดำาเนินการอย่างไร	

หากอัสซาดบิดพริ้ว
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											 ด้าน	ลาฟรอฟ	ยกย่องข้อตกลงนี้ว่า	ประเมินค่ามิได้	และเตรียมนำาไปหารือต่อ

กับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงเช่นเดียวกัน

											 ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ	 ก็ออกเดินสาย	 เพื่อขายแนวทางการทูตนี้

เช่นกัน	 โดยบินไปอิสราเอลเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน	 เนทันยาฮู	 ช่วงสั้นๆ	

และเยือนปารีส	 เพื่อพูดคุยกับฟาเบียส	 และวิลเลียม	 เฮก	 รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ	

ตลอดจน	ซาอุด	อัล-ไฟซาล	รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย

											 แคร์รี	 สำาทับว่า	 สงครามในซีเรียสามารถยุติได้ด้วยการเจรจาเท่านั้น	 และ

ให้สัญญาว่า	 จะหารือกับลาฟรอฟเร็วๆ	 นี้	 เพื่อฟื้นการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลและ

กลุ่มกบฏซีเรีย

	

] ] ] ] ]
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คณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 
สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมา ธิการการ ป้อง กันปราบปรามการฟอกเ งินและยาเสพติด	

สภาผู้แทนราษฎร	เตรียมจับมือ	ป.ป.ส.	ดำาเนินโครงการแก้ปัญหายาเสพติดในปี	๕๗	หลังพบ

การแพร่ระบาดยาเสพติดมีความรุนแรงขึ้น

	 วันที่	 ๒๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ

การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด	

สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายประเสริฐ	 บุญเรือง	 เป็นประธาน

คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	

ตลอดจนความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด	 ภายหลังคณะกรรมาธิการรับฟังคำาชี้แจงจาก

พลตำารวจเอก	 พงศพัศ	 พงษ์เจริญ	 เลขาธิการคณะ

กรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามยา เสพติ ด 	 และ
นายประเสริฐ  บุญเรือง
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นางสาวรัชนีกร	 สรสิริ	 ผู้อำานวยการสำานักการต่างประเทศ	 กระทรวงยุติธรรม	 แล้วเห็นว่า	

การประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศยังมีปัญหาอุปสรรค	 เนื่องจาก	 สปป.ลาว	

มีข้อจำากัดในด้านอัตรากำาลัง	 การขาดงบประมาณในการจัดซ้ือเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์	

ตลอดจนปัญหาการประสานงานเพ่ือขอข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 นอกจากน้ี	

คณะกรรมาธิการยังได้ต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันท่ีมี

ความรุนแรงมากข้ึน	 โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 โดยพบว่ามีเด็กและ

เยาวชนเป็นผู้กระทำาความผิดเพ่ิมข้ึน	 ดังน้ัน	 จึงเห็นควรให้มีโครงการการดำาเนินงานร่วมกัน

ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด	(ป.ป.ส.)	และคณะกรรมาธิการในปี	๒๕๕๗	ที่จะถึงนี้	เพื่อให้ชุมชนได้

มีส่วนร่วมดำาเนินงาน	 โดยมีลักษณะใกล้เคียงกับการดำาเนินงานตามโครงการ	 “ชุมชนอุ่นใจ”	

รวมท้ังให้ชุมชนดังกล่าวเป็นศูนย์ประสานงานด้านยาเสพติดของจังหวัดด้วย	 โดยในเบ้ืองต้น

ให้เริ่มดำาเนินงานในชุมชนในพื้นที่จังหวัดของคณะกรรมาธิการ	 และให้มีการขยายผล

การดำาเนินงานในจังหวัดต่าง	ๆ	ต่อไป

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร 

		 คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียวและกีฬา	สภาผู้แทนราษฎร	พิจารณาความคืบหน้า

การขยายและปรับปรุงท่าอากาศยานภายในประเทศ	 แนะปรับปรุงถนนภายในสนามบิน

และแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล	 รวมทั้งปัญหาแท็กซี่ภายในสนามบิน

	 วันที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๕๖	คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา	สภาผู้แทน

ราษฎร	 ที่มีนายธเนศ	 เครือรัตน์	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้พิจารณาความคืบหน้า

ในการขยายและปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ท่าอากาศยานดอนเมือง	ท่าอากาศยาน

ภูเก็ต	 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	 ท่าอากาศยานตรัง	 ท่าอากาศยานเชียงราย	

ตามนโยบายการเพิ่มรายได้จำานวน	 ๒	 ล้านล้านบาท	 จากการท่องเที่ยวของรัฐบาล

ในปี	 ๒๕๕๘	 หลังรับฟังประธานกรรมการและรองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่บริษัท	

ท่าอากาศยานไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 รวมถึงรองอธิบดีกรมการบินพลเรือนและผู้อำานวยการ
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ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	 ชี้แจงและให้ข้อมูล	ที่ประชุมได้ขอให้บริษัทฯ	ปรับปรุงการเรียง

ลำาดับตัวเลข	(GATE)	ของสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อป้องกันความสับสนของผู้โดยสาร	ปรับปรุง

ถนนภายในสนามบินดอนเมืองให้มีความสะดวก	 ไม่เกิดความสับสนและหาแนวทางแก้ไข	

กรณีทางเดินไปข้ึนเคร่ืองบินภายในอาคารผู้โดยสารมีระยะทางไกลมาก	 โดยอาจจัดทำาทางเล่ือน	

(WalkWay)	 เหมือนสนามบินสุวรรณภูมิ	 ส่วนสนามบินภูเก็ตควรมีการประสานความร่วมมือ

กับคณะกรรมการของจังหวัด	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 ตำารวจภูธรจังหวัด	 ขนส่งจังหวัด	

เพื่อกำาหนดมาตรการในการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลรวมทั้งปัญหาแท็กซี่ภายในสนามบิน

และในการเพิ่มยอดผู้โดยสารนั้น	 ขอให้บริษัทฯ	 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดกรองผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	 ส่วนสนามบินอุบลราชธานี

คณะกรรมาธิการขอให้กรมการบินพลเรือน	 แก้ปัญหาเรื่องการจอดรถส่งผู้โดยสารและ

พิจารณาอนุญาตให้แท็กซี่เข้ามาจอดรับส่งผู้โดยสารภายในสนามบินได	้ เพื่อเพิ่มทางเลือก

ให้แก่ผู้โดยสาร	 โดยใช้เทคนิคการจัดระบบทางเดินไปใช้บริการ	 ที่เปิดโอกาสให้ใช้บริการ

เค้าน์เตอร์รถบริการของสนามบินก่อน	 รวมทั้งขอให้แก้ปัญหาเรื่องเครื่องบินตกทางวิ่ง	

(Runway)	 และปัญหาความแออัดในสนามบินตรัง	 และขอให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงกรณีเครื่องบินตกทางวิ่งแก่คณะกรรมาธิการด้วย

	 โดยนาวาอากาศตรี	ศิธา	ทิวารี	ประธานกรรมการ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทยฯ	

และนายเสรี	 จิตต์โสภา	 รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน	 ได้รับข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการ	 เพื่อนำาไปปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานในแต่ละแห่งให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

นายธเนศ  เครือรัตน์ นาวาอากาศตรี ศิธา  ทิวารี
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คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย	 การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน	 สภาผู้แทน

ราษฎร	 ร่วมพิจารณาค้นหาข้อเท็จจริงกรณีคลิปเสียงคล้ายกับเสียงผู้ว่าราชการจังหวัด

อุบลราชธานี	 ยืนยันค้นหาความจริงอย่างไม่รีบเร่ง	 ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย	 พร้อมมอบ

หมายสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	ตรวจสอบเสียงดังกล่าวเทียบเคียงเสียงจริงผู้ว่าฯ

			 วันที่	 ๒๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย	

การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีพลตำารวจเอก	 วิรุฬห์	 พื้นแสน	

เป็นประธาน	 ร่วมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง	 กรณีคลิปเสียงที่มีลักษณะคล้ายคลึง

กับเสียงของนายวันชัย	 สุทธิวรชัย	

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	 ที่มี

การเรียกรับเงินจากหน่วยงานร้อยละ	๑๐	

และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ยูทูป	

โดยได้ เชิญหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง

ร่วมหารือ	 ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า	

นายวันชัย	 ออกมายอมรับผ่านสื่อ

ว่าเป็นเสียงของตนจริงแต่เป็นการตัดต่อ	 ดังนั้น	 ที่ประชุมจึงสอบถามถึงประเด็นการค้นหา

ความจริงว่าเป็นคลิปเสียงที่มีการตัดต่อหรือไม่	 ซึ่งได้สอบถามพันโท	 นายแพทย์เอนก	

ยมจินดา	ผู้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 ถึงขั้นตอนการตรวจสอบ	ซึ่งได้รับคำาตอบว่า		

สามารถตรวจสอบได้จากการส่งคลิปเสียงที่เป็นประเด็นมาในรูปแบบซีดี	 ดีวีดี	 พร้อมกับ

คลิปเสียงจริงของผู้ว่าฯ	โดยทั้ง	๒	ไฟล์เสียงควรมีความยาวมากพอสมควรเพื่อให้ได้ค่าความ

เชื่อมั่นสูงซึ่งควรเกิน	 ๘๐	 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป	 เช่น	 กรณีไฟล์เสียงของอดีตนายกรัฐมนตรี

อภิสิทธิ์ 	 ที่ เมื่อพิสูจน์แล้ว	 แสดงความชัดเจนว่าเป็นการพูดผ่านรายการนายกฯ	

พบประชาชน	 ท่ีประชุมจึงเห็นชอบให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจสอบคลิปเสียงดังกล่าว

พร้อมเตรียมนำาข้อมูลอื่น	ๆ	มาประกอบการพิจารณาด้วย	นอกจากนี้	พลตำารวจเอก	วิรุฬห์	

ได้สอบถามถึงโทษของผู้นำาคลิปมาเผยแพร่	 ซึ่งได้รับคำาตอบจากผู้บังคับการกองบังคับการ
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ปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่า	 พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๑๔	 (๑)	 ระบุว่าผู้ใดนำาเข้า

ข้อมูลอันเป็นเท็จมีโทษจำาคุกไม่เกิน	๕	ปี	ปรับไม่เกิน	๑	แสนบาท	ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าคลิป

ดังกล่าวเป็นเรื่องจริง	 ก็จะไม่เข้าข่ายดังกล่าว	 ส่วนโทษในทางประมวลกฎหมายอาญา

ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

	 พลตำารวจเอก	 วิรุฬห์	 กล่าวว่า	 คณะกรรมาธิการยืนยันถึงจุดยืนในการค้นหา

ความจริง	 และต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	 ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง	 ซึ่งคณะ

กรรมาธิการจะติดตามกระบวนการต่าง	 ๆ	 ต่อไป	 โดยไม่รีบเร่งให้มีข้อยุติ	 ขณะที่ในทางคดี

ต้องให้เกิดความเป็นธรรม	 หากมีการแจ้งความดำาเนินคดี	 คณะกรรมาธิการจะเชิญพนักงาน

สอบสวนเข้าให้ข้อมูลถึงการดำาเนินงาน	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

	 วันที่	๔	กันยายน	๒๕๕๖	คณะกรรมาธิการการกฎหมาย	การยุติธรรมและสิทธิ

มนุษยชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง	 กรณีคลิปเสียงที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกับเสียงของนายวันชัย	 สุทธิวรชัย	 ผู้ว่าราชการ	

จังหวัดอุบลราชธานี	 เรียกรับเงินจากหน่วยงานร้อยละ	

๑๐	 ของการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาและมีการเผยแพร่

คลิปเสียงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ยูทูปซึ่งนับเป็นการประชุม

ครั้งที่	 ๒	 ในการติดตามกรณีนี้	 โดยหัวหน้าสำานักงาน

จังหวัดอุบลราชธานีได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่มีการจัดจ้าง

บริษัทไซม่อน	 เอเจนซี่	 เป็นคู่สัญญา	 ว่า	 เป็นการจัดจ้าง

ด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้ทันกับการประชาสัมพันธ์การจัดงาน	 และบริษัทดังกล่าวสามารถเสนอ

งานได้ตรงกับคุณสมบัติ	 (TOR)	 ที่คณะกรรมการตั้งไว้จึงไม่จำาเป็นต้องหาผู้รับงานรายอื่นอีก	

พร้อมยืนยันดำาเนินการตามระเบียบราชการทุกประการ

	 อย่างไรก็ตาม	 นายสุทัศน์	 เงินหมื่น	 กรรมาธิการ	

ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทดังกล่าวมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่	 เหตุใด

กรรมการจัดซื้อจัดจ้างจึงไม่เชิญบริษัทที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี	

หรือจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมเสนองาน	นอกจากนี้	คณะกรรมาธิการ

ได้ขอให้สำานักงานจังหวัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ

นายวันชัย  สุทธิวรชัย 

นายสุทัศน์  เงินหมื่น
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ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดงานอีเวนท์ของจังหวัดอุบลฯ	 ตั้งแต่	 ปี	 ๒๕๕๒	 -	 ๒๕๕๕	

มาให้คณะกรรมาธิการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

	 ขณะท่ีพลตำารวจเอก	 วิรุฬห์	 กล่าวยืนยันว่า	 คณะกรรมาธิการจะต้องทำาหน้าท่ี

ในการค้นหาความจริงอย่างเป็นกลาง	 ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	 โดยกรณีนี้จะต้องขอ

รายละเอียดของโครงการต่าง	 ๆ	 เพื่อดูถึงที่มาและพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 ในการดำาเนินงาน

ภายในจังหวัด	 ประกอบกับการพิจารณากับคลิปเสียงที่ได้ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์

ว่าเป็นคลิปเสียงของผู้ว่าฯ	 จริงหรือไม่	 และมีการตัดต่อจริงหรือไม่	 ตามที่ตัวผู้ว่าฯ	 เองให้

สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าเป็นเสียงตัวเองจริงแต่มีการตัดต่อ	 อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมาธิการ

ได้เรียกให้นายวันชัย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	 ซึ่งถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการที่

กระทรวงมหาดไทย	 เข้ามาให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการถึงสองคร้ัง	 แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ	

ตนจึงเตรียมพิจารณาว่าจะใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ	

เพื่อให้นายวันชัยเข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการหรือไม่ต่อไป

คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร  

	 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร	 สอบข้อเท็จจริงกรณีข่าว	 สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรบังคับให้เครื่องของการบินไทยลงจอดสนามบินดอนเมือง	 พบไม่เป็นจริง

ตามที่ข่าวนำาเสนอ	โดยนายวิสุทธิ์	และนายสามารถ	ยืนยัน	ไม่เคยใช้อภิสิทธิ์ใด	ๆ	พร้อมขอ

ให้สอบถามพฤติกรรมตนจากพนักงานบนเครื่องบิน	และตรวจสอบจากกล้อง	cctv

	 วันที่	 ๒๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทน

ราษฎร 	 ที่ มี น าย ไพจิ ต 	 ศรี ว รขาน	

เป็นประธาน	 ร่วมพิจารณาตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงกรณีมีสื่อนำาเสนอข่าว	 ส.ส.	

บังคับให้นักบินเที่ยวบิน	 TG	 ๑๔๑	

เส้นทางเชียงราย	 -	 สุวรรณภูมิ	 เวลา

๒๐.๒๕	-	๒๑.๔๕	นาฬิกา	เปิดประตูให้ลง
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ท่ีสนามบินดอนเมืองระหว่างลงจอดพักเพ่ือรอลงจอดท่ีปลายทางสนามบินสุวรรณภูมิ	 โดยมี	

นายวิสุทธ์ิ	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 นายสามารถ	 แก้วมีชัย	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคเพื่อไทย	 พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ร่วมเที่ยวบิน	

เข้าร่วมประชุม	โดยนายสามารถ	ระบุว่า	 ขอยืนยันว่าตนและนายวิสุทธิ์	ไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์ใด	ๆ	

ตามที่เป็นข่าว		อีกทั้งตนยังได้นัดหมายบุตรสาวที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วย	 แต่ในเหตุการณ์

ดังกล่าวมีผู้โดยสารกลุ่มอื่นที่แจ้งความประสงค์ขอลงที่สนามบินดอนเมืองจริง	 ข่าวดังกล่าว

สร้างความเสียหายให้กับตนเป็นอย่างมาก	 จึงขอให้คณะกรรมาธิการดำาเนินการสร้างความ

กระจ่างให้กับสังคม	 ด้วยการใช้พระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกฯ	 นำาหลักฐาน	 ขอบันทึกการบิน

ระหว่างกัปตันกับหอบังคับการบินในวันเวลาดังกล่าวถึงเหตุผลความจำาเป็นในการลงจอด

แล้วกลับบินขึ้นใหม่	 และขอให้เรียกตัวพนักงานต้อนรับที่ดูแลอยู่ในตู้ชั้นธุรกิจช่วงเวลา

ดังกล่าว	 ว่าตนและนายวิสุทธ์ิ	 มีพฤติกรรมโวยวาย	 บีบบังคับหรือไม่	 ขณะเดียวกัน	 ขอรายช่ือ

ผู้โดยสารที่ลงดอนเมือง	 เพื่อความกระจ่างว่าตนและนายวิสุทธิ์ไม่ได้ลง	 พร้อมขอภาพ

จากกล้อง	 cctv	 เพื่อพิสูจน์ให้เห็นภาพตนและนายวิสุทธิ์	 เดินเข้าสู่สนามบินสุวรณภูมิ	 ทั้งนี้	

ขอฝากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้เป็นบทเรียนว่า	 ขอให้ระมัดระวังข่าวจากแหล่งข่าวที่ไม่มีตัว

ตน	 และคณะกรรมาธิการออกมาแถลงจนตกเป็นเหยื่อ	 ตนจึงขอปกป้องศักดิ์ศรีของตนและ

ยืนยันไม่เคยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใช้อำานาจเพื่อประโยชน์ใด

		 ขณะที่นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ชี้แจงว่า	

เดิมตนจะต้องเดินทางในชั้นประหยัดแต่เมื่อพบกับนางสาวอรุณี	 ชำานาญยา	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร	 ท่ีสนามบินเชียงราย	 นางสาวอรุณี	 ได้เสนอสับเปล่ียนต๋ัวให้ตนไปท่ีช้ันธุรกิจแทน	

จึงเป็นการยืนยันได้ว่าการบินไทยไม่ได้ให้สิทธิที่พิเศษกว่ากับตน	 และตนไม่เคยมีการข่มขู่	

และไม่มีความจำาเป็นต้องไปลงที่สนามบินดอนเมือง	 เนื่องจากบ้านพักอยู่ย่านบางบัวทอง	

การลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิย่อมสะดวกกว่าอยู่แล้วและมีรถมารอรับตนอยู่ด้วย		

ส่วนในช่วงเวลาที่	 TG	๑๔๑	ทำาการบินนั้น	 ได้รับการดูแลอย่างดีจากพนักงานต้อนรับ	 และ

เข้ามาสอบถามอยู่ตลอดเวลา	 พร้อมกับขอโทษที่ทำาให้มาถึงช้า	 ทำาให้ตนตอบกลับไปว่า

ไม่เป็นไรและยินดีที่ทำาให้ผู้โดยสารมาถึงอย่างปลอดภัย	 พร้อมระบุได้รับการบริการที่ดี

มาโดยตลอด	เพียงขอความเป็นธรรมให้กับตนด้วย
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		 	 ด้านนาวาอากาศตรี	 สถาพร	 เจริญศรี	 ผู้อำานวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน	

ชี้แจงว่า	 ได้สอบถามจากพนักงานต้อนรับทั้งหมดแล้ว	 ได้รับการยืนยันว่า	 นายวิสุทธิ์และ

นายสามารถ	 รวมถึงผู้โดยสารอื่นไม่มีใครใช้อำานาจข่มขู่แต่ประการใด	 ส่วนการที่เครื่องบิน

ต้องลงจอดที่สนามบินดอนเมืองนั้นเป็นความจำาเป็นที่นักบินต้องดำาเนินการเพื่อความ

ปลอดภัย	 นอกจากนี้	 ที่ผ่านมาเคยมีการประสบกับสภาพอากาศที่ไม่ราบรื่นอยู่หลายครั้ง	

และมักมีผู้ขอลงก่อนเช่นนี้เสมอ	 ทั้งนี้	 นาวาอากาศตรี	 สถาพร	 ได้มอบรายชื่อผู้โดยสาร

ทั้งหมดที่ลงที่สนามบินดอนเมืองให้กับคณะกรรมาธิการซึ่งไม่ปรากฏชื่อของนายวิสุทธิ์	 และ

นายสามารถแต่อย่างใด	ในขณะที่นายวิวัฒน์	วงศ์ไชยาณิชย์	ผู้อำานวยการส่วนระบบเทคนิค	

ได้นำาภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง	 cctv	 มาแสดงยืนยันความบริสุทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาต่อ

คณะกรรมาธิการด้วย

	

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคา
ยางพาราตกต่ำาและแนวทางการส่งเสริมการพัฒนายางพาราทั้งระบบ วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคายางพารา

ตกต่ำาฯ	 วุฒิสภา	 แนะ	 ๕	 แนวทางแก้ปัญหา	 ด้านรองประธานคณะกรรมาธิการฯ	 แนะรัฐ	

ประกาศชัดไม่ขายยาง	๒๐๐,๐๐๐		ตันในสต๊อก	ชี้	อาจทำาให้ราคายางกระเตื้องขึ้นได้

	 วันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๖	รองศาสตราจารย์	 ดร.ประเสริฐ	ชิตพงศ์	ประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคายางพาราตกต่ำา

และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนายางพาราทั้ง

ระบบ	 วุฒิสภา	 กล่าวถึงผลการพิจารณาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำาและแนวทาง

แก้ไขปัญหาสถานการณ์การชุมนุมของเกษตรกร

ชาวสวนยางว่า	 จากท่ีได้หารือท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ

เห็นควรเสนอแนวทางแก้ปัญหาไปยังรัฐบาล

ใน	๕	ประเด็น	คือ	๑.	 รัฐบาลควรให้ข้อมูลที่ชัดเจน

เกี่ยวกับตัวเลขต้นทุนการผลิตและการดำาเนินการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
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ตามโครงการแทรกแซงราคาผลผลิตทางการเกษตรต่าง	 ๆ	 เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำา

ระหว่างผลผลิตทางการเกษตร	 ๒.	 ควรพิจารณางดเก็บเงินสงเคราะห์	 (เงินเซส)	 ชั่วคราว	

เพื่อยกระดับราคายางพาราที่เกษตรกรจะได้รับให้สูงขึ้น	 ๓.	 กำาหนดแนวทางส่งเสริมการใช้

ยางพาราภายในประเทศให้เป็นวาระแห่งชาติ	 เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารา	 ซึ่งจะ

ช่วยให้ยางพารามีราคาสูงขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำาเนินการตามโครงการของภาครัฐ

โดยการนำายางพาราไปเป็นส่วนผสมเพ่ือเป็นวัสดุในการทำาถนนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทันที	

๔.	 ควรจัดทำาโครงการชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดโดยผ่านสถาบันเกษตรกร	 เพ่ือให้สถาบันฯ	

กู้ เงินไปซื้อยางมาแปรรูปแล้วเก็บสต๊อกไว้รอจำาหน่ายเมื่อยางมีระดับราคาสูงขึ้น	

และ	 ๕.	 ควรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเวทีรัฐสภา	 เพื่อนำาไปเป็นแนวทาง

ในการแก้ปัญหาเรื่องยางพารา	 รวมทั้งควรนำาผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการของรัฐสภา

ที่ได้ทำาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องยางพาราไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

	 ด้านพลตำารวจโท	มาโนช	ไกรวงศ์	รองประธานคณะกรรมาธิการฯ	กล่าวถึงกรณี

ที่รัฐบาลรับซื้อยางพารามาเก็บไว้ในสต็อก	๒๐๐,๐๐๐	ตันว่า	ตลาดโลกมองว่าไทยสต๊อกยาง

ไว้จำานวนมาก	 อย่างไรก็แล้วแต่รัฐบาลจะต้องปล่อยขายแน่นอน	 จึงรอที่จะกว้านซื้อยาง

ในราคาถูก	 ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้ราคายางไม่กระเตื้องขึ้น	 ดังนั้น	 เห็นว่าหากรัฐบาลมี

ความชัดเจนว่าจะไม่ขายและประกาศว่าจะนำายางเหล่านั้นไปทำาอะไร	 พ่อค้าตลาดโลกก็จะ

ต้องรับซื้อยางพาราของไทยและจะทำาให้ราคายางมีราคาสูงขึ้นได้

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต 
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการศึกษา	 ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	 และเสริมสร้างธรรมาภิบาล	

วุฒิสภา	 ติงการจัดการทีโออาร์รถเมล์เอ็นจีวี	 ของ	 ขสมก.	 และมีการประชุมกรณีประกาศ	

พระราชบัญญัติความมั่นคงฯ	ของรัฐบาล	เมื่อวันที่	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	

พร้อมยื่น	ป.ป.ช.	เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

	 วันที่	 ๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๖	นายสาย	กังกเวคิน	 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระยอง	

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษา	 ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	 และเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาล	วุฒิสภา	พร้อมด้วย	 นายไพบูลย์	นิติตะวัน	สมาชิกวุฒิสภาสรรหา	แถลงข่าว
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ภายหลังการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการทำาทีโออาร์ของรถเมล์เอ็นจีวี	 ๓,๑๘๓	 คัน	

โดยได้มีตัวแทนของขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ	 (ขสมก.)	 สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 และองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันว่า	

คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อทักทวงไปยัง	 ขสมก.	 หลายประเด็นดังนี้	 กรณีการแบ่งประมูล	

๘	 สัญญา	 สัญญาละประมาณ	 ๑,๖๐๐	 ล้านบาท	 แต่ทางทีโออาร์กลับเปิดประมูลในเวลา

เดียวกันทั้ง	๘	สัญญา	รถ	๓,๑๘๓	คัน	มีมูลค่ารวมประมาณ	๑๓,๐๐๐	ล้านบาท	และว่าการ

แบ่งสัญญาประมูลคราวเดียวกันนี้อาจเอื้อประโยชน์ต่อเอกชน	 อย่างกรณีการประมูล	 3G	

ดังน้ัน	 คณะกรรมาธิการจึงเห็นว่า	 ควรจัดประมูลคราวละ	 ๑	 สัญญาให้มีการประมูลหลายคร้ัง

เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

		 นายไพบูลย์กล่าวว่า	 อีกทั้งกรณีผู้ประมูลต้องรับประกันการชำารุดบกพร่อง

ของการใช้งานตามปกติของรถโดยสารทั้งคันไม่น้อยกว่า	๓	ปี	แต่ปรากฏว่าตามสัญญากลับ

ต้องจ่ายค่าซ่อมบำารุงให้อีกคันละประมาณ	 ๓๐๐,๐๐๐	 บาทต่อปี	 รวมแล้วปีละประมาณ	

๑,๐๐๐	 ล้านบาท	 ๓	 ปี	 ๓,๐๐๐	 ล้านบาท	 ทั้งที่มีการประกันซ่อมบำารุงรถใหม่อยู่แล้ว	 แต่มี

ยอดค่าซ่อมบำารุงรถใหม่สูง	 และอาจจะเป็นการประมูลซื้อรถแต่แถมได้สัญญาค่าซ่อม

ซึ่งมีมูลค่าเท่า	ๆ	กันมาด้วยหรือไม่	ซึ่งอาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงการประมูลค่าซ่อมบำารุง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นอกจากนั้นมีประเด็นอื่น	ๆ	อีก	 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีความเป็นห่วง	

และให้	ขสมก.	นำาข้อทวงติงดังกล่าวไปแจ้งให้นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม	ทราบ	 เพื่อแก้ไขทีโออาร์ให้โปร่งใส	ซึ่งจะทำาให้สามารถจัดหารถเมล์เอ็นจีวีใหม่ได้

อย่างรวดเร็ว
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	 วันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๖	นายไพบูลย์	นิติตะวัน	รองประธานคณะกรรมาธิการ

ศึกษา	ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	และเสริมสร้างธรรมาภิบาล	วุฒิสภา	และคณะ	กล่าวภายหลัง

การประชุมพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกรณีที่มีการประกาศเรื่อง	 พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์

อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 ลงวันที่	 ๓๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 ในพื้นที่	

๓	 เขต	 ซึ่งออกโดยอาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ว่า	 การประกาศ	 พ.ร.บ.

ความมั่นคงดังกล่าว	 โดยอ้างแต่เพียงจะมีการชุมนุมขัดขวางการพิจารณากฎหมายของสภา

ผู้แทนราษฎร	เป็นการกระทำาที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย	เนื่องจากยังไม่ปรากฏเหตุการณ์

อันกระทบต่อความมั่นคงฯ	 แต่อย่างใด	 รวมถึงยังเป็นการประกาศที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	

เพราะการออกประกาศขัดขวางการชุมนุมโดยสงบของประชาชน	 ซึ่งไม่อยู่ในเหตุยกเว้น

ตามรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๖๓	 วรรคสอง	 ตลอดจนทำาให้รัฐสูญเสียงบประมาณถึง	 ๑๗๕	

ล้านบาท	 สำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	 ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงได้เสนอเรื่อง

ไปยังประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 เพื่อเร่งรัด

ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว

คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 เรียกร้องจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ท่าฉาง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	หลังกลุ่มผู้มีอิทธิพล

เข้าบุกรุกพื้นที่เพิ่มขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน	 และประชุมพิจารณากรณีบริษัท

บิ๊กเจียง	 ดีเวลลอปเม้นท์	 จำากัด	 แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหมู่บ้านจิรทิพย์	

วัชรพล	 หลังก่อสร้างบ้านจัดสรรไม่เป็นไป

ตาม	พ.ร.บ.จัดสรรที่ดินฯ

	 วันที่	 ๒	 กันยายน	 ๒๕๕๖	

คณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทน

ราษฎร	 ที่มีนายชัย	 ชิดชอบ	 เป็นประธาน

คณะกรรมาธิการ	 ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน
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ของนายสุรชัย	 คชรัตน์	 ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งในเขตตำาบลท่าฉาง	 อำาเภอ

ท่าฉาง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 (อ่าวท่าฉาง)	กรณีขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอำาเภอท่าฉาง	จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมง	 จากการกระทำา

ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อำาเภอท่าฉาง	 -	 อำาเภอไชยา	 -	 อำาเภอพุนพิน	 ภายหลังคณะ

กรรมาธิการรับฟังคำาชี้แจงจากนายวงศ์ศิริ	 พรหมชนะ	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	

แล้วเห็นว่า	 พื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์สำาหรับให้ประชาชนในพื้นที่

ประกอบอาชีพมาเป็นเวลานานแล้ว	 ต่อมาได้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาบุกรุกและปักคอก

หอยแครงในพื้นที่	 ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำาแต่กลับ

ถูกขัดขวางจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล	 โดยการข่มขู่ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำาการรื้อถอนได้สำาเร็จ	

ทำาให้ชาวประมงในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก	 อย่างไรก็ตามทางจังหวัด

สุราษฎร์ธานีได้ให้เจ้าหน้าที่ตำารวจเข้ามาดำาเนินการอย่างเข้มงวดแล้วแต่ต้องใช้ระยะเวลา

พอสมควร	 เนื่องจากต้องใช้มาตรการดำาเนินการทางศาล	 เพื่อให้ศาลมีคำาสั่งรื้อถอนสิ่งปลูก

สร้างที่บุกรุกพื้นที่	 ซึ่งเป็นกระบวนการในขั้นตอนสุดท้าย	 ส่วนกรณีมีผู้ขัดขวางการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น	 ได้มีการแจ้งความดำาเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำาผิดฐานบุกรุก

ที่สาธารณประโยชน์แล้ว	 ซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมต่อไป	 ดังนั้น	

คณะกรรมาธิการจึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำาเนินการแก้ไขปัญหา

เร่ืองร้องเรียนข้างต้นให้แล้วเสร็จภายใน	๑	 	 เดือน	แล้วรายงานให้คณะกรรมาธิการทราบต่อไป

	 วันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๕๖		คณะกรรมาธิการการปกครอง	สภาผู้แทนราษฎร	

ที่มีนายชัย	 ชิดชอบ	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายผดุง	

พงษ์เสถียรภาพ	 และประชาชนหมู่บ้านจิรทิพย์	 วัชรพล	 เขตสายไหม	 กรุงเทพมหานคร	

กรณีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร	 สำานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	

สาขาบางเขน	 และบริษัท	 บิ๊กเจียง	 ดีเวลลอปเม้นท์	 จำากัด	 ผู้จัดสรรที่ดิน	 ไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 การจัดสรรที่ดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ในการอนุญาตและดำาเนินการ

ก่อสร้างตามโครงการบ้านจัดสรรทำาให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อประชาชนในหมู่บ้าน	

อาทิ	 ไม่จัดทำาระบบสาธารณูปโภครองรับอย่างถูกต้อง	 การก่อสร้างหมู่บ้านโครงการใหม่

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ภายหลังคณะกรรมาธิการรับฟังคำาช้ีแจงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว

เห็นว่า	 ขณะนี้บริษัทบิ๊กเจียงฯ	 กำาลังอยู่ ในระหว่างการดำาเนินการแก้ไขปัญหา		
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ดังนั้น	 คณะกรรมาธิการจึงได้มอบหมายให้ผู้จัดการโครงการหมู่บ้านจิรทิพย์	 ผู้แทนบริษัท

บิ๊กเจียงฯ	 ทำาหนังสือยืนยันการดำาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ในหมู่บ้าน	 พร้อมทั้งให้บริษัทจ่ายเงินค่าเสียหายที่เกิดกับประชาชน	 เนื่องจากการจัด

ระบบสาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐานทำาให้เกิดปัญหาน้ำาท่วม	 และดำาเนินการจัดส่งบัญชี

รายรับ	-	รายจ่าย	เงินค่าเวนคืนที่ดินและเงินส่วนกลางของหมู่บ้าน	ตลอดจนส่งเอกสารหลัก

ฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการโดยเร็วที่สุด	 พร้อมขอให้สำานักส่งเสริม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร	 และสำานักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร	 สาขาบางเขน	 รายงานผลการดำาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนในหมู่บ้านมายังคณะกรรมาธิการเพื่อดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

											 คณะกรรมาธิการการทหาร	 สภาผู้แทนราษฎร	 ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์

รุนแรงในซีเรีย	 เชื่อมีเหตุบานปลาย	 ยืนยันยังไม่มีรายงานพบอาวุธสารเคมี	 ยังไม่กระทบ

การค้าไทย	แต่ยอมรับยอดส่งออกยางพาราลด

			 วันที่	 ๕	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการทหาร	 สภาผู้แทนราษฎร	

ท่ีมีพลเอก	 สมชาย	 วิษณุวงศ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดกาญจนบุรี	 พรรคเพ่ือไทย

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ	 ทำาหน้าท่ีเป็นประธานการประชุม	 ได้พิจารณาศึกษา

เก่ียวกับปัญหาความม่ันคงในตะวันออกกลางกรณีสถานการณ์ในประเทศซีเรียท่ีมีผลกระทบ

ต่อประเทศไทย	โดยมี	พลตรี	วสันต์	สุริยมงคล	ผู้อำานวยการ

สำานักข่าวกรองกรมข่าวทหาร	 นายวิชชากร	 จันทรศิริ	

ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาตลาดใหม่	 กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 นายเพิ่มศักดิ์	 บ้านใหม่	

ที่ปรึกษาสำานักข่าวกรองแห่งชาติ	 และนายณรงค์	 ศศิธร	

อธิบดีกรมเอเชียใต้	 ตะวันออกกลางและแอฟริกา	 กระทรวง

การต่างประเทศ	เข้าชี้แจง
พลเอก สมชาย  วิษณุวงศ์ 
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			 พลตรี	 วสันต์	 ชี้แจงว่า	 เรื่องการขยายอำานาจเข้าไปสู่ภูมิภาค	 และเรื่องอิทธิพล	

จะเป็นบทเรียนให้ประเทศไทยต้องระมัดระวังประเทศกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาค	 และต้องเพิ่ม

ความระวังการใช้อาวุธของกลุ่มก่อการร้ายมากขึ้น	เพราะกลุ่มก่อการร้ายอาจจะใช้อาวุธเคมี

						 ทั้งนี้	 สงครามในซีเรียมีแนวโน้มรุนแรงและบานปลาย	 ซึ่งจะแยกเป็น	 ๒	 ฝ่าย

หลัก	คือ	สหรัฐฯ	พันธมิตร	และรัฐเซีย	โดยผลสะท้อนของสงครามซีเรียจะกระทบที่การเมือง

ในเรื่องนโยบาย	อย่างไรก็ตาม	จากข่าวยังไม่ได้รับการยืนยันพบว่า	ซีเรียมีสต็อกก๊าซสารเคมี

ประมาณ	๑๐	ตัน

	 นายณรงค์	กล่าวว่า	ปัญหาในซีเรียต้องจบที่โต๊ะการเจรจา	โดยปัญหาของซีเรีย	

ข้อสรุป	 ข้อยุติ	 ต้องรวมบทบาทของนายบาชาร์	 อัล-อัสซาด	 ประธานาธิบดีซีเรีย	 อยู่ด้วย	

ทั้งนี้	ในส่วนของซีเรียสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้ในระดับหนึ่ง

											 อย่างไรก็ตาม	 กระทรวงการต่างประเทศก็พยายามรวบรวมข่าวกรอง	

โดยรอการตรวจสอบจากสหประชาชาติ	 ส่วนผลกระทบทางกระทรวงการต่างประเทศคิดว่า

สถานการณ์ในภูมิภาคมีพลวัตสูงมาก	 ซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าจะออกมาทางไหน	 แต่มองว่า

จะเป็นตัวเร่งให้นำาไปสู่การเจราจาได้	 ด้านประเทศไทยก็ต้องระมัดระวัง	 ซึ่งไทยได้มีการ

ช่วยเหลือโดยให้เงินแก่ประเทศจอร์แดนและตุรกี	 เพราะเป็นประเทศที่ต้องแบกรับคนที่

อพยพจากซีเรีย

	 ขณะที่นายวิชชากร	 กล่าวว่า	 สินค้าของประเทศไทยที่มีการส่งออกไปยัง

ซีเรียเป็นอันดับ	 ๑	 คือ	 สินค้าอาหารทะเล	 อาหารกระป๋อง	 และอาหารแปรรูป	 ส่วนสินค้า

ส่งออกลดลง	 คือ	 ยางพารา	 ทั้งนี้	 การค้าไทยกับตะวันออกกลางมีแค่	 ๕%	 จากทั่วโลก	

ดังนั้น	สถานการณ์ในซีเรียจึงไม่กระทบกับการค้าตะวันออกกลาง

	 ระหว่างการประชุม	 นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์	

ได้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์มอบข้าวแทนการให้เงินช่วยเหลือซีเรีย	 เพราะเห็นว่า

ประเทศไทยมีข้าวจำานวนมาก	 และในยามคนเดือดร้อนและให้ของกินทำาให้เขาอิ่มและ

จะนึกถึงเรา	 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์	 ได้รับไปพิจารณา	

โดยทางกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่า	 เรามีข้าวสำาหรับช่วยเหลือซีเรียอยู่แล้ว	 แต่ต้องให้ผ่าน

คณะรัฐมนตรีก่อน	ถึงจะส่งข้าวไปช่วยเหลือซีเรียได้
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 คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

	 ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ	 สภาผู้แทนราษฎร	 ระบุ	

ธนาคารอิสลามยืนยันไม่มีกลุ่มการเมืองก่อให้เกิดหนี้เสีย	 ขณะยอดหนี้	 ๔๒,๐๐๐	 ล้านบาท	

ธนาคารได้เรียกลูกค้าเข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

		 วันที่	๖	กันยายน	๒๕๕๖	นายฉลาด	ขามช่วง	ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินแห่งชาติ	 สภาผู้แทนราษฎร	 ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ภายหลังการประชุมพิจารณาปัญหาหนี้สินของธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทยว่า	 นายธงรบ	 ด้านอำาไพ	 รักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคาร	 ชี้แจงต่อ

คณะกรรมาธิการว่า	 กลุ่มธุรกิจของนักการเมืองตามที่มีกระแสวิจารณ์	 อาทิ	 กลุ่มชินวัตร	

หรือเทือกสุบรรณ	 ทำาการกู้เงินจากธนาคารจริง	 แต่มีการชำาระหนี้	 จึงไม่มีกลุ่มการเมืองใด

ที่ก่อให้เกิดหนี้เสีย	 (NPL)	 ต่อธนาคาร	 ส่วนกรณีภาระหนี้เสียของธนาคารที่มีจำานวนถึง	

๔๒,๐๐๐	 ล้านบาทนั้น	 เกิดจากการปล่อยสินเชื่อแบบไม่มีคุณภาพที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาค

อสังหาริมทรัพย์และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	 ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขด้วยการเรียก

ลูกค้าเข้ามาเจรจาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่	 และได้รับผลตอบรับมากถึงร้อยละ	 ๙๐	

ส่วนกรณีกลุ่มลูกค้าซึ่งธนาคารอื่นไม่ปล่อย

สินเชื่อให้แต่มาขอรับการกู้จากธนาคาร

อิสลามได้นั้น	 เป็นกลุ่มที่ได้รับการพิจารณา

แล้วว่าสามารถนำาเงินกู้ไปฟื้นฟูธุรกิจต่อได้	

มีเงินใช้หนี้ให้กับธนาคาร	 อย่างไรก็ตาม	

ภายในสิ้นปีนี้มีการคาดการณ์ว่าธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทยจะมีกำาไรจำานวน	

๒	พันล้านบาท

	 นายฉลาด	 กล่าวต่อไปว่า	 ได้เสนอแนะให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ช่วยเจรจากับบริษัทสหฟาร์ม	สาขาเพชรบูรณ์	ซึ่งเป็นลูกหนี้ของธนาคาร	ชำาระหนี้คงค้างกับ

พ่อค้ารับซ้ือข้าวโพดเพ่ือให้พ่อค้าสามารถนำาเงินไปซ้ือข้าวโพดต่อจากชาวบ้านได้	 นอกจากน้ี	

ขอให้ธนาคารปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านงานบุคคล	 การบริหารจัดการภายใน

องค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรด้วย
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	 วันที่	 ๙	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายฉลาด	 ขามช่วง	 ประธานคณะกรรมาธิการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ	 สภาผู้แทนราษฎร	 ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมพิจารณา

โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือมีหนี้ค้างต่ำากว่า	

๕	 แสนบาท	 ผ่ านสหกรณ์หรือกลุ่ มสหกรณ์ 	 ตามมติคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 	

๒๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 โดยประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ	 กล่าวว่า	

คณะกรรมาธิการได้เชิญกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เข้าชี้แจงพบว่า	 ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเกิดจากสภาวะค่าครองชีพและต้นทุนการผลิต

ที่เพิ่มสูงขึ้น	 ประกอบกับสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน	 ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต	

อีกทั้งปัจจัยราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนทำาให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สิน

เป็นจำานวนมาก	 จึงส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรหลายแห่งได้รับผลกระทบ	 เกษตรกรที่เป็น

สมาชิกไม่เข้าชำาระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์

		 นายฉลาด	 กล่าวต่อไปว่า	 การดำาเนินการในส่วนนี้จะใช้เงินจากงบกลาง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร	 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำาเนินการพักหนี้

ให้เกษตรรายย่อยที่มีหนี้ไม่เกิน	 ๕	 แสนบาทก่อน	 ซึ่งถือเป็นหนี้เสีย	 เกษตรกรสามารถแจ้ง

ความจำานงเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในรอบแรกผ่านทางสหกรณ์ที่ตนเป็นหนี้อยู่ได้

ภายในวันที่	๑๖	กันยายนนี้	

c c c c c
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คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร 

และโทรคมนาคม วุฒิสภา 

	 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ	 วุฒิสภา	 จัดโครงการ	 “วิทยาศาสตร์สู่ความ

เป็นเลิศ	 ๒๕๕๖”	 ปีที่	 ๒	 กระตุ้นทุกภาคส่วน	 เร่งพัฒนาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจประเทศ

	 วันที่	 ๑๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	

การสื่อสารและโทรคมนาคม	วุฒิสภา	ซึ่งมีนางนิลวรรณ	เพชระบูรณิน	เป็นประธาน	จัดโครงการ	

“วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	 ๒๕๕๖”	 ปีที่	 ๒	 เพื่อส่งเสริมการนำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 หรือสร้างสรรค์ประโยชน์ทางสังคมได้

อย่างเป็นรูปธรรม	รวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจ	

พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล	 องค์กรภาครัฐ	 และภาคเอกชนท่ีมีผลงานโดดเด่นในการ
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นำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ	มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	สามารถยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชน	และระบบนิเวศน์	 โดยการประกวดผลงานแบ่งเป็น	๕	

ประเภท	ได้แก่	ระดับบุคลทั่วไป	ผู้ประกอบการใหม่	องค์กรภาครัฐ	องค์กรภาคเอกชน	และ

นิสิต	นักศึกษา	ทั้งหมด	๑๕	สาขา	ประกอบด้วย	เกษตรกรรม	อาหาร	การแพทย์	พลังงาน	

สิ่งแวดล้อม	 การจัดการภัยพิบัติ	 การศึกษา	 บริหารภาครัฐ	 การสื่อสาร	 โทรคมนาคม	

ความมั่นคง	การผลิต	การบริการ	ศิลปวัฒนธรรมและสาขาอื่น	ๆ

			 	 	 	 	 	 	 	ด้านนายนิคม	ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	กล่าวว่า	ปัจจุบันมีการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจโลก	 โดยอาศัยความได้เปรียบในเชิงความรู้นวัตกรรม	 ทุกประเทศจึงหันมาเร่ง

พัฒนาขีดความสามารถทางความรู้	 โดยเฉพาะการพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ

นวัตกรรม	 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	

แต่ไทยมีความล่าช้าในเรื่องนี้และไม่สามารถสร้างความได้เปรียบประเทศต่าง	ๆ	ได้	วุฒิสภา

จึงเล็งเห็นความสำาคัญในการกระตุ้นให้สังคมเกิดความตื่นตัวในเรื่องนี้	 เพื่อต่อยอดไปสู่เชิง

พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ของคุณภาพชีวิตประชาชนในอนาคต

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

	

	 คณะกรรมาธิการการกีฬา	 วุฒิสภา	 จัดโครงการกิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เพ่ือร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี	 และถวายพระเกียรติคุณ

ด้านการกีฬาให้กว้างไกลออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 วันที่	 ๒๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 นางนฤมล	 ศิริวัฒน์	 ประธานคณะกรรมการ

โครงการกิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 	 เปิดเผยว่า	
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คณะกรรมาธิการการกีฬา	 วุฒิสภา	 มีมติจัดโครงการกิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โดยจะดำาเนินการจัดโครงการกิจกรรมกีฬาฯ	จำานวน	๒	 โครงการ	คือ	

๑.	 โครงการก่อสร้างเรือใช้พลังงานทดแทน	 (พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม)	 เพื่อเป็น

โครงการนำาร่องในการนำาพลังงานทดแทนมาใช้ในวงการกีฬา	 โดยมีนายจรัล	 จึงยิ่งเรืองรุ่ง	

ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา	 วุฒิสภา	 เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค

และการสร้างเรือใช้พลังงานทดแทน	 (พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม)	 ๒.	 โครงการ

มหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ	 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำาลังกาย

และเล่นกีฬา	 โดยมีนายปรเทพ	สุจริตกุล	เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

								 สำาหรับการดำาเนินการทั้ง	 ๒	 โครงการ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีและถวายเป็นพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในฐานะ

ที่เป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬาซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา	

อันเป็นการถวายพระเกียรติคุณด้านการกีฬาให้กว้างไกลออกไปทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

			 นายปรเทพ	 สุจริตกุล	 ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายอำานวยการจัดการแข่งขัน

มหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ	 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เปิดเผยว่า	 ในการจัดงาน	 “มหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ	 เทิดพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	ครั้งนี้	จะมีขึ้นในวันที่	๒๓	พฤศจิกายน	ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	

นับเป็นการทำาคุณความดีสนองพระราชประสงค์ที่อยากให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 	

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา

และนันทนาการ	๙	ชนิดกีฬาและอีก	๑	กีฬาสาธิต	 ได้แก่	๑.	กีฬาเดิน	 -	 วิ่งมินิมาราธอน	

๒.	 กีฬาตะกร้อลอดห่วง	 -	 เซปักตะกร้อ	 ๓.	 เทเบิลเทนนิส	 ๔.	 แบดมินตัน	 ๕.	 เปตอง	

๖.	หมากรุกไทย	๗.	ลีลาศ	๘.	คาราโอเกะ	๙.	กีฬามหาสนุก	และวู้ดบอล	(กีฬาสาธิต)
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คณะกรรมาธิการการตำารวจ สภาผู้แทนราษฎร

		 คณะกรรมาธิการการตำารวจ	สภาผู้แทนราษฎร	รับหนังสือจากตัวแทนนักศึกษา

ภาคใต้	 ขอให้ตรวจสอบการสลายการชุมนุมของเกษตรกรสวนยางพาราและปาล์มน้ำามัน	

อำาเภอชะอวด	 เข้าข่ายละเมิดสิทธิและเสรีภาพความเป็นมนุษย์และสิทธิการชุมนุมหรือไม่	

และเตรียมนำาเข้าหารือที่ประชุมเป็นกรณีเร่งด่วน	

		 วันที่ 	 ๒๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 นายสมชาย	 โล่สถาพรพิพิธ	 ประธาน

คณะกรรมาธิการการตำารวจ	สภาผู้แทนราษฎร	รับหนังสือจากตัวแทนนักศึกษาภาคใต้ที่ศึกษา

อยู่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ	 เพื่อขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิของผู้ชุมนุมเกษตรกร

สวนยางพาราและปาล์มน้ำามัน	 ท่ีตำาบลควนหนองหงส์	 อำาเภอชะอวด	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	

โดยตัวแทนนักศึกษากล่าวว่า	 ที่มารวมตัวยื่นหนังสือครั้งนี้เนื่องจากทนเห็นการกระทำา

ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนไม่ได้	 และมองว่า

การกระทำาดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิและเสรีภาพความเป็นมนุษย์	 สิทธิการชุมนุม	

การประทุษร้ายต่อร่างกายชีวิตและทรัพย์สิน	จึงขอให้คณะกรรมาธิการการตำารวจ	ตรวจสอบว่า

การกระทำาดังกล่าวว่าเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่	 และขอยืนยันว่า	 การเข้ายื่นหนังสือ

ไม่ได้ทำาเพื่อก่อให้เกิดความวุ่นวาย	 เพียงแต่ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพี่น้อง

ชาวใต้	และความเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ใช้ปกครองประเทศ

	

									 ด้านนายสมชาย	กล่าวหลังรับหนังสือว่า	กรณีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน

อย่างมาก	 คณะกรรมาธิการจะบรรจุเข้าวาระการประชุมเป็นกรณีเร่งด่วน	 โดยจะเชิญ

ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค	 ๘	 ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ผู้กำากับการ
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สถานีตำารวจภูธร	 อำาเภอชะอวด	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช	 เข้าชี้แจงต่อที่ประชุม

คณะกรรมาธิการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 และการดำาเนินการหลังจากนี้ของฝ่ายปกครองและ

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำารวจว่า	 จะดำาเนินการต่อการเรียกร้องของประชาชนอย่างไร	 ทั้งนี้	 เชื่อว่า	

การที่ตัวแทนนักศึกษาได้รวมตัวและเข้ายื่นหนังสือเนื่องจากเป็นห่วงความปลอดภัย

ของพี่น้องประชาชนและเกรงว่าหากมีการสลายการชุมนุมขึ้นอีกก็จะเกิดความสูญเสีย

ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วุฒิสภา

	 คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรป่าไม้	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 วุฒิสภา	 รับหนังสือ

ร้องเรียนจากประชาชน	 จังหวัดเพชรบุรี	 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ	

กรณีหินถล่มที่เขาอีบิด	จังหวัดเพชรบุรี	จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต

		 วันที่	 ๕	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นางสาวสุมล	 สุตะวิริยะวัฒน์	 ประธานคณะอนุ

กรรมาธิการทรัพยากรป่าไม้	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 วุฒิสภา	 รับหนังสือ

ร้องเรียนจากนางสาวพวงแก้ว	 เชื้อชัง	

ตัวแทนประชาชนบ้านตำาบลหนอง

ชุมพลเหนือ	 อำาเภอเขาย้อย	 จังหวัด

เพชรบุรี	 ที่ได้รับความเดือดร้อนกรณี

หินถล่มบริเวณเขาอีบิด	 หมู่	 ๖	 บ้าน

อู่ตะเภา	 ตำาบลหนองชุมพลเหนือ	

อำาเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี	ซึ่งเป็นพื้นที่ทำาเหมืองของบริษัทเพชรสมุทร	(๑๙๗๐)	จำากัด	

จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต	 ซ่ึงประชาชนได้ร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าท่ีรัฐขอให้ตรวจสอบเร่ือง

ดังกล่าวแต่เจ้าหน้าท่ีกลับเพิกเฉย	 โดยปล่อยให้บริษัทฝ่าฝืนเข้าทำาเหมืองท้ังท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียง	

เนื่องจากการทำาเหมืองแบบผิดวิธีไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมตามที่ได้รับอนุญาต	

จนเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 ดังนั้น	 จึงขอให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบการ

ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องดังกล่าวด้วย	 เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ
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ตามข้ันตอนของกฎหมาย	อาทิ	ขอให้มีคำาส่ังเพิกถอนประทานบัตร	 หรือกรณีย่ืนขอประทานบัตร

การทำาเหมืองก็ไม่ควรอนุญาต	 การตรวจสอบดำาเนินคดีต่อผู้ที่กระทำาความผิดในเหตุ

ที่เกิดขึ้นจนเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	 รวมถึงให้ผู้ประกอบการดำาเนินการ

ทำาเหมืองให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยในการทำางานต่อไปด้วย

	 ด้านนางสาวสุมล	 กล่าวว่า	 คณะอนุกรรมาธิการฯ	 ยินดีรับเรื่องดังกล่าว

ไว้พิจารณา	 และจะเร่งนำาเสนอต่อคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

วุฒิสภา	เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป

 คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการคมนาคม	 สภาผู้แทนราษฎร	 เตรียมเชิญรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 ให้ข้อมูลกรณีอีซีพาส

หักเงินผิดพลาด	 ชี้ช่องทางชาวบ้าน	ส่งเรื่องเดือดร้อนมายังคณะกรรมาธิการ

	 วันที่	 ๑๑	 กันยายน	๒๕๕๖	นายเจือ	 ราชสีห์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

สงขลา	 พรรคประชาธิปัตย์	 ในฐานะคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 สภาผู้แทนราษฎร	

แถลงภายหลังรับเรื่องร้องเรียนจากนายสามารถ	 มะลูลีม	 นายแทนคุณ	 จิตต์อิสระ	 สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 และนายณรงค์	 ดูดิง	

สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนร าษฎรจั ง ห วั ด ยะลา 	 พร รค

ประชาธิปัตย์	 เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการ

ใช้บัตรอีซีพาสผ่านทางด่วนที่หักเงินผิดพลาด	 จนกระทั่ง

ไม่เหลือเงินและยังถูกแจ้งว่าเป็นหน้ี	 โดยจะนำาเร่ืองน้ีเข้าสู่

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อไป

	 นายเจือ	กล่าวว่า	ในส่วนคณะทำางานของตนเอง	ก็ประสบปัญหาการใช้อีซีพาส

เช่นกัน	 ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นข้อบกพร่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 (กทพ.)	

และทางพลเอก	 พฤณท์	 สุวรรณทัต	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 ระบุว่า	

จะพยายามแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายในวันที่	 ๓๐	 กันยายนนี้	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ

จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้ง	 กทพ.	 และพลเอก	 พฤณท์	 มาให้ข้อมูล	 ขณะที่ประชาชนซึ่งได้รับ



ก
าร
ด
ำาเ
น
ิน
งา
น
ขอ

งค
ณ
ะก

รร
มธ

ิกา
ร

130

ผลกระทบ	 สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมาธิการฯ	 ได้	 เพื่อที่คณะกรรมาธิการฯ	

จะได้ติดตามว่าปัญหาความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อย่างไร	 เพื่อจะได้หาทางแก้ไขปัญหาคืนสิทธิ์

ให้ประชาชนต่อไป

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร

		 คณะกรรมาธิการความม่ันคงแห่งรัฐ	 สภาผู้แทนราษฎร	 จัดสัมมนา	 ทิศทาง

การปฏิรูปการเมือง	 ทางออกของประเทศไทย	 ในวันพุธท่ี	 ๒๕	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ขณะท่ี

นายแพทย์เหวง	 ย้ำา	 นายกฯ	 ปรารถนาดีต่อบ้านเมือง	 หวังหาทางปฏิรูปการเมืองเพื่อสร้าง

ความปรองดอง

		 วันที่	 ๑๑	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายแพทย์เหวง	 โตจิราการ	 รองประธานคณะ

กรรมาธิการความม่ันคงแห่งรัฐ	 สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 ว่าท่ีร้อยตรี	 พงศ์พันธ์	 สุนทรชัย	

และนายชินวัฒน์	 หาบุญพาด	 แถลงที่รัฐสภาว่า	

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ	 สภาผู้แทน

ราษฎร	เตรียมจัดสัมมนา	ทิศทางการปฏิรูปการเมือง	

ทางออกของประเทศไทย	 ในวันพุธท่ี	 ๒๕	 กันยายนน้ี	

เริ่ม	 ๘.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	

คอนเวนชั่น	 กรุงเทพฯ	 โดยการสัมมนาดังกล่าว

จะเชิญนักวิชาการ	 อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 อดีตสมาชิกวุฒิสภา	 รวมถึงผู้แทน

ประชาชนในแต่ละเขต	 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง	 และ

จะสรุปผลออกมาเพื่อนำาเสนอแนวทางต่อประธานรัฐสภา	 และนายกรัฐมนตรีต่อไป	 ทั้งนี้	

ยืนยันว่า	 นายกฯ	 ปรารถนาดีต่อบ้านเมือง	 และเป็นผู้จุดประเด็นการปฏิรูปการเมืองขึ้นมา		

ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้	 ถือเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติที่จะร่วมมือ

กันเพื่อเสนอทางปฏิรูปการเมืองเพื่อช่วยบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปได้	 พร้อมฝากทุกฝ่าย

อย่าเพิ่งตำาหนิกัน	 	 เพราะการสัมมนานี้หวังหาทางปฏิรูปการเมืองเพื่อสร้างความปรองดอง

เป็นสำาคัญ



ก
ารด

ำาเน
ิน
งานของคณ

ะกรรมธิการ

131

คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร 	

		 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร	 เตรียมลงพื้นที่ก่อสร้างอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียกกาย	 หลังติดปัญหาส่งมอบพื้นที่ล่าช้า	 โดยโรงเรียนโยธินบูรณะ

ส่งมอบช้าที่สุด	 ส่วนกรณีพบคนขับรถสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเล่นการพนันในรัฐสภา	

ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำารวจสภาจดทะเบียนรถที่ทำาผิด	แจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเจ้าของ

รถทันที

	 วันที่	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 นายบุญยอด	 สุขถิ่นไทย	 โฆษกคณะกรรมาธิการ

กิจการสภาผู้แทนราษฎร		แถลงที่รัฐสภาว่า	วันที่	๑๗	กันยายน	๒๕๕๖	นายไพจิต	ศรีวรขาน	

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยทุกคณะกรรมาธิการ	

ของสภาผู้แทนราษฎร	 จะเดินทางไปติดตามดูความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	

ย่านเกียกกาย	 หลังติดปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง	

ที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำาหนดไว้	 คือจากที่กำาหนดไว้ที่	 ๙๐	 ไร่	 หรือ	 ๓.๘๔%	 แต่ขณะนี้

กลับส่งมอบได้เพียง	 ๔๗	 ไร่หรือ	 ๐.๓๔%	 เท่านั้น	 โดยพื้นที่ที่พบว่ามีการส่งมอบช้ากว่า

แผนมากที่สุดคือ	 โรงเรียนโยธินบูรณะ	จำานวน	๔๒๖	วัน	 โรงเรียนขนส่งทหารบก	 (ขส.ทบ.)	

๑๓๐	วัน	บ้านพักโรงเรียน	ขส.ทบ.	๓๓๘	วัน	กองร้อยขนส่งเรือ	๖๐	วัน

	 	โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร		ยังได้กล่าวถึงกรณีสื่อมวลชน

เผยแพร่ภาพข่าวคนขับรถสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเล่นการพนันในบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ	

อาคารรัฐสภา	 ๒	 ว่า	 จากการตรวจสอบพบว่า	 ขณะนั้นกำาลังตำารวจของทางวุฒิสภามีน้อย	

เพราะเป็นวันที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 อีกทั้งบริเวณที่เกิดเหตุเป็นมุมลับตาคน	

และมีการเปลี่ยนมุมเล่นไปเรื่อย	ๆ	 	 อย่างไรก็ตาม	 ขณะนี้พบว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน

ในลานจอดรถของสวนสัตว์ดุสิต	 ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯ	 ได้กำาชับให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ

จดทะเบียนรถ	 และจะส่งข้อมูลไปให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อกำาชับห้ามปรามคนขับรถ

ของตัวเอง	 ส่วนกรณีภาพที่มีการล้อมวงเล่นการพนันในอาคาร	 ปรากฏว่าภาพดังกล่าว

เป็นภาพเก่าที่ผ่านมา	๒	ปีแล้ว	ซึ่งได้มีการตักเตือนผู้ทำาผิดแล้ว
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	 อาเซอร์ ไบจาน  	หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอาเซอร์ ไบจาน (Republic of 

Azerbaijan)	เป็นประเทศในแถบเทือกเขาคอเคซัส และเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต	

ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้	 ระหว่างอาร์เมเนียและเติร์กเมนิสถาน	 ทางตะวันออกของ

แนวเทือกเขา Transcaucasus	ระหว่างเทือกเขา	Greater	Caucasus	และทะเลสาบแคสเปียน	

ทิศเหนือติดกับรัสเซีย	 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจอร์เจีย	 ทิศตะวันตกจรดพรมแดน

อาร์เมเนีย	ทิศใต้ติดกับอิหร่าน	 ทิศตะวันออกติดกับทะเลสาบ	Caspian	ภูมิประเทศ	ประกอบด้วย

เทือกเขาและที่ราบลุ่ม	 ทางภาคเหนือ

เป็นเทือกเขา	 The	 Greater	 Caucasus	

ซึ่งมียอดเขา	 Mount	 Bazardyuzyu	 เป็น

ภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศ	 (๔,๔๖๖	 เมตร)	

ส่วนเทือกเขา	The	Lesser	Caucasus	เป็น

พรมแดนด้านตะวันออกเฉียงใต้	 ภาคกลาง

ของประเทศ	 จึง เป็นบริ เวณที่ ราบลุ่ม

ที่ สำ า คั ญ คื อ 	 ลุ่ ม น้ำ า 	 A r a s - K u r a	

อาเซอร์ไบจาน 
Republic of Azerbaijan
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และท่ีราบบริเวณชายฝ่ังทะเลสาบ	 Caspian	 ท่ีราบลุ่ม

เหล่านี้มีพื้นที่กว่า	 ๔,๒๗๘	 เฮคตาร์	 (ใช้เป็นพื้นที่

เพาะปลูกประมาณ	 ๑,๖๐๐	 เฮคตาร์ 	 และที่

เหลือใช้เลี้ยงสัตว์)	 มีพื้นที่ป่ากว่า	 ๑	 ล้านเฮคตาร์		

เมืองหลวง  คือ	 กรุงบากู	 (Baku)	 และเป็นเมืองท่า

สำาคัญ	 มีประชากรอาศัยอยู่	 จำานวน	 ๑.๘	 ล้านคน	

นอกจากนี้	 ยังมีเมือง	 Sumgayit	 ซึ่งเป็นเมืองท่า

ริมชาย ฝ่ังทะเลสาบแคสเ ปียน	 และเ ป็น ศูน ย์

อุตสาหกรรมสำาคัญอันดับสองรองจากกรุงบากู	

และ	 Ganca	 ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมทางตะวันตก	

อาเซอร์ไบจานมีประชากร  จำานวน	 ๘.๘	 ล้านคน	

(ค่าประมาณปี	 ๒๐๑๑)	 ประกอบด้วยชาวอาเซอรี	 ร้อยละ	๙๐.๖	 ชาวดาเกซสถาน	 ร้อยละ	

๒.๒	ชาวรัสเซีย	ร้อยละ	๑.๘	ชาวอาร์เมเนียน	ร้อยละ	๑.๕	และอื่น	ๆ	ร้อยละ	๓.๓

	 ลักษณะภูมิอากาศ  ในเขตเทือกเขาคอร์เคซัสทางภาคเหนือของอาเซอร์ไบจาน

อากาศหนาว	 ส่วนบริเวณที่ราบ	 Kura	 อากาศเย็นสบาย	 และมีอากาศแบบเขตร้อนบริเวณ

ที่ราบต่ำา	 Lenkoran	 ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของชายฝั่งทะเลสาบแคสเปียน	 (ประมาณ	

๒๗	องศาเซลเซียส	ในเดือนกรกฎาคม	และ	๑	องศาเซลเซียส	ในเดือนมกราคม)

	 ภาษาราชการ	 คือ  ภาษาอาเซอรี	 โดยมีการใช้ภาษารัสเซียนและอาร์เมเนียน

บ้าง	ส่วนภาษาอังกฤษใช้เฉพาะในเมืองหลวงและเมืองสำาคัญบางแห่ง	

	 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม	 นิกายชีอะห์	 ร้อยละ	 ๙๓.๔	 ศาสนา

คริสต์นิกายรัสเซียน	ออโธดอกซ์	 ร้อยละ	๒.๕	 	ศาสนาคริสต์นิกายอาร์เมเนียนออโธด็อกซ์	

ร้อยละ	๒.๓	และศาสนาอื่น	ๆ	ร้อยละ	๑.๘	

	 สาธารณรัฐปกครองตนเองนาคีเชวาน	 (ดินแดนส่วนแยกของอาเซอร์ไบจาน)	

มีอาณาเขตติดต่อกับอาร์เมเนียทางทิศเหนือ	 และทิศตะวันออกติดต่อกับอิหร่านทางทิศใต้

และทิศตะวันตก	 และติดต่อกับตุรกีทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	 ส่วนเขตนากอร์โน	 –	 คาราบัค	

ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ	 ได้ประกาศเอกราชจากอาเซอร์ไบจานในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔

แต่ไม่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

ทะเลสาบแคสเปียน
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ประวัติศาสตร์พอสังเขป

	 นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าชาวอาเซอร์ไบจานสืบเชื้อสายมาจากชนชาติ	 Seljuk	

Turks	 และชาวเปอร์เซียนโบราณ	 และสันนิษฐานว่าชื่อประเทศในปัจจุบันมาจากภาษา

เปอร์เซียนโบราณที่แปลว่า	 ดินแดนแห่งไฟ	 เนื่องจากดินแดนแถบนี้มีทรัพยากรน้ำามัน

อุดมสมบูรณ์และมีสถานะเป็นศูนย์กลางของลัทธิโซโรแอสเตอร์	 (Zoroaster)	 ซึ่งเป็นกลุ่มชน

โบราณที่บูชาไฟ

	 ดินแดนของอาเซอร์ไบจานถูกครอบครองโดยชนเผ่าเติร์กตั้งแต่ศตวรรษที่	 ๗	

จึงทำาให้ได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมแบบมุสลิม	 ศาสนา	 และภาษาโดยกลุ่มชนดังกล่าว

กว่าหลายศตวรรษ	 ต่อมาได้ถูกยึดครองโดยชาวมองโกลตั้งแต่ศตวรรษที่	 ๑๓-๑๕	 และชาว

เปอร์เซีย	 (อิหร่าน)	 ในศตวรรษที่	 ๑๖	 ส่งผลให้อาเซอร์ไบจานรับเอาศาสนาอิสลามนิกาย

ชีอะห์เป็นนิกายประจำาชาติ	 หลังจากนั้น	 อาเซอร์ไบจานได้ตกอยู่ภายใต้การครอบครอง

ของหลายชนชาติ	 อาทิ	 รัสเซีย	 เปอร์เซีย	 และออตโตมัน	 ด้วยเหตุที่เป็นดินแดนที่มีที่ตั้ง

อยู่ในบริเวณที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปกับเอเชียกลาง	 รวมทั้งอยู่ติดกับ

ทะเลสาบแคสเปียนซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำามันอุดมสมบูรณ	์ ซึ่งในที่สุดรัสเซียได้ลงนามในสนธิ

สัญญา	Turkmenchay	กับเปอร์เซีย	ในปี	ค.ศ.	๑๘๒๘	เพื่อแบ่งดินแดนของอาเซอร์ไบจาน

ออกจากอาณาจักรเปอร์เซีย	 และได้เริ่มสำารวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำามัน

ในอาเซอร์ไบจานนับแต่นั้น	 ซึ่งก่อให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นในบริเวณดังกล่าว

ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่	๑

	 อาเซอร์ไบจานได้ประกาศเอกราชครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม	ปี	ค.ศ.	๑๙๑๘	

หลังจากที่จักรวรรดิรัสเซียล่มสลายลง	 ๑	 ปี	 แต่ต่อมาในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๒๐	 กองทัพแดงของ	

Bolshevik	 ได้เข้ารุกรานและมีชัยชนะเหนืออาเซอร์ไบจานรวมท้ังดินแดนอ่ืนๆ	 ในส่วนท่ีเรียกว่า

Transcaucasia	 (ได้แก่	จอร์เจีย	อาร์เมเนีย	และอาเซอร์ไบจาน)	ส่งผลให้ในปี	ค.ศ.	๑๙๒๒	

อาเซอร์ไบจานได้ถูกผนวกเข้ากับสหภาพโซเวียตในฐานะส่วนหนึ่งของ	 Transcaucasia	

Soviet	 Federated	 Socialist	 Republic	 (SFSR)	 ร่วมกับจอร์เจียและอาร์เมเนีย	 และได้

กลายเป็นสาธารณรัฐหนึ่งในสหภาพโซเวียต	 (Azerbaijan	 Soviet	 Socialist	 Republic)	

เม่ือ	Transcaucasia	SFSR	ล่มสลายลงในปี	ค.ศ.	๑๙๓๖	หลังจากน้ัน	นับแต่ทศวรรษ	๑๙๘๐	

อาเซอร์ไบจานประสบกับความวุ่นวายภายในประเทศ	 รวมทั้งได้เกิดการต่อสู้อย่างรุนแรง
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กับกองทัพสหภาพโซเวียต	 ซึ่งส่งผลให้ชาวอาเซอร์ไบจานที่เรียกร้องเอกราชในกรุงบากู

เสียชีวิตลงจำานวน	๑๙๐	คนในปี	ค.ศ.	๑๙๙๐	และต่อมาเมื่อสหภาพโซเวียตได้ล่มสลายลง

ในปี	ค.ศ.	๑๙๙๑	อาเซอร์ไบจานก็ได้ประกาศเอกราช

การแบ่งเขตปกครอง

	 อาเซอร์ไบจานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น	 ๕๙	 จังหวัด	 ๑๑	 นคร	 และ	

๑	สาธารณรัฐปกครองตนเอง

การเมืองการปกครอง

	 อาเซอร์ไบจานปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ	 ซ่ึงรัฐธรรมนูญ

ได้รับการรับรองโดยประชาชน	เมื่อวันที่	๑๒	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๓๘

	 สถาบันการเมือง

	 ฝ่ายนิติบัญญัติ			

	 -	 เป็นแบบระบบสภาเดียว	 (Unicameral)	 คือ	 Milli	 Mejlis	 หรือ	 สภาแห่งชาติ	

(National	Assembly)	ซึ่งมีสมาชิกจำานวน	๑๒๕	ที่นั่ง	มาจากการเลือกตั้งโดยตรง	(ผลจากการ

ลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่	๒๔	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๕)	มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	

๕	ปี	โดยได้มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดปี	พ.ศ.	๒๕๕๓

นาย Ilham Aliyev
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 	 ฝ่ายบริหาร 	

	 -	ประธานาธิบดี	 เป็นประมุขของประเทศ	 (Chief	of	State)	มาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน	 มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 ๕	 ปี	 ซึ่งการเลือกตั้งมีขึ้นเมื่อวันที่	 ๑๕	

ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ผลปรากฏว่า	 นาย	 Ilham	 Aliyev	 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี

ต่อจากบิดา	 คือ	 ประธานาธิบดี	 Heydar	 Aliyev	 ซ่ึงเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ	 ท่ามกลางการกล่าว

หาว่ารับตำาแหน่งอย่างไม่โปรงใส	 ท้ังจากฝ่ายค้านและองค์การระหว่างประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	

การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่	 ๑๕	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ผลปรากฏว่า	 นาย	 Ilham	

Aliyev	 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานอีกหนึ่งสมัย	 ด้วยผลโหวต	

๘๗.๓๔%	ทิ้งห่างคู่แข่งคนอื่นๆ

	 -	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นหัวหน้ารัฐบาล	 โดยประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรี	 รองนายกรัฐมนตรี	 และคณะรัฐมนตรี	 (Council	 of	Ministers)	 ซึ่งต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากสภา

	 ฝ่ายตุลาการ

						 -	มีศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลฎีกา	และศาลเศรษฐกิจ	โดยผู้พิพากษาได้รับการเสนอช่ือ

จากประธานาธิบดี	 ระบบกฎหมายใช้กฎหมายบ้านเมือง	 ไม่ได้นำากฎหมายจากศาลโลก

มาใช้

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ ไบจาน

	 ด้านการทูต 	 หลั งจากสหภาพโซเวียตได้ล่มสลายลงในช่วงปลายปี 	

พ.ศ.	๒๕๓๔	สาธารณรัฐต่างๆ	ซึ่งเคยรวมเป็นสหภาพโซเวียต	ได้แยกตัวออกเป็นอิสระและ

ประกาศตัวเป็นเอกราชรวม	๑๒	ประเทศ	ได้แก่	สหพันธรัฐรัสเซีย	ยูเครน	เบลารุส	มอลโดวา	

คาซัคสถาน	อุซเบกิสถาน	เติร์กเมนิสถาน	ทาจิกิสถาน	คีร์กิสถาน	จอร์เจีย	อาร์เมเนีย	และ

อาเซอร์ไบจาน	 ซึ่งไทยได้ให้การรับรองเอกราชของประเทศเหล่านี้เมื่อวันที่	 ๒๖	 ธันวาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 ต่อมาประเทศเหล่านี้ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช	

(Commonwealth	of	Independent	States	-	CIS) 

	 ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอาเซอร์ไบจาน	 เมื่อวันที่	

๗	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 โดยท้ังสองฝ่ายยังมิได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวง

ของกันและกัน	 ฝ่ายไทยจึงมอบหมายให้	 สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงอังการา	 ซึ่งมีเขต

อาณาครอบคลุมอาเซอร์ไบจาน	 ด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์และความใกล้ชิดทางเชื้อชาติ
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และศาสนาระหว่างอาเซอร์ไบจานกับตุรกี  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันยังมีไม่มากนัก	 ทั้งนี้	

อาเซอร์ไบจานเคยขอรับความสนับสนุนจากไทย	 กรณีความขัดแย้งเหนือดินแดน	 นากอร์โน

-คาราบัค	 ระหว่างอาเซอร์ไบจานกับอาร์เมเนีย	 แต่ไทยมีนโยบายในการต่อต้าน

การทำาสงครามและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี 	

จึงสนับสนุนให้อาเซอร์ไบจานใช้เวทีระหว่างประเทศในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

									 ด้านเศรษฐกิจ มูลค่าการค้าระหว่างกันในช่วงปี	พ.ศ.	 ๒๕๔๙	เพิ่มขึ้นอย่างมาก	

โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุล	 เนื่องจากนำาเข้าน้ำามันดิบจากอาเซอร์ไบจานเป็นจำานวนมาก	 ทั้งนี้	

ไทยอาจพิจารณาจัดตั้ง	 Joint	 Economic	 Commission	 กับอาเซอร์ไบจาน	 เพื่อส่งเสริม

การปฏิสัมพันธ์ของภาครัฐและภาคเอกชน	 และขยายลู่ทางการค้าของไทย	 นอกจากนี้	

ไทยประสงค์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ	 เช่น	 ความร่วมมือ

ด้านพลังงาน	 การท่องเที่ยว	 และอุตสาหกรรมก่อสร้าง	 โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

แหล่งข้อมูล		:	๑.	กองยุโรป	๓	กรมยุโรป	กระทรวงการต่างประเทศ	โทร.	๐	๒๒๐๓	๕๐๐๐	

	 	 ต่อ	๑๓๑๘๕	หรือ	๐		๒๖๔๓	๕๑๔๒-๓	Fax.	๐	๒๖๔๓		๕๑๔๑	

	 	 E-mail	:	european04@mfa.go.th

	 ๒.	http//www.th.wikipedia.org/wiki/ประเทศอาเซอร์ไบจาน	สืบค้นเมื่อ	

	 	 ๑๕	กันยายน	๒๕๕๖

	

เอกอัครราชทูตไทยประจำาสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
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กฎ ก.ร.
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ

กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำาเสมอ

พ.ศ. ๒๕๕๖

  

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) มาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา 

๘๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมาย

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ก.ร. 

จึงออกกฎ ก.ร. ไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 ข้อ ๒ การสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดออกจากราชการเพื่อรับบำาเหน็จ

บำานาญเหตุทดแทนกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำาเสมอตาม
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  มาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง (๑) ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 

๔๒ พิจารณาดำาเนินการตามที่กำาหนดในกฎ ก.ร. นี้

 ข้อ ๓ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ มีอำานาจพิจารณา

ดำาเนินการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำาเหน็จบำานาญเหตุทดแทน

กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำาเสมอ เมื่อปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณี

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 (๑) มีวันลาป่วยรวมกันในหนึ่งปีงบประมาณเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันทำาการ หรือ

มีวันลาป่วยรวมกันเกินหกสิบวันทำาการในแต่ละปีงบประมาณติดต่อกันสองปีงบประมาณ 

ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ

กระทำาการตามหน้าที่

 (๒) ต้องเข้ารับการบำาบัดรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต

ในสถานบำาบัดรักษาทางสุขภาพจิตหรือสถานที่อื่นที่คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษา

ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตกำาหนด ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลารวมกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

 ข้อ ๔ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีวันลาป่วยตามข้อ ๓ (๑) ให้ผู้บังคับบัญชา

ซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ส่งตัวผู้นั้นไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ

เพื่อประกอบการพิจารณา

 ข้อ ๕ เมื่อได้รับผลการตรวจตามข้อ ๔ แล้ว ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๔๒ ต้องนำาผลการตรวจ รายละเอียดเกี่ยวกับโรค หรือความเจ็บป่วยของผู้นั้น 

ระยะเวลาในการรักษาตัวและความเห็นของแพทย์มาประกอบการพิจารณา แล้วดำาเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 (๑) ถ้าเห็นว่าผู้นั้นต้องลาป่วยต่อไปอีกเป็นเวลานานจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ราชการได้โดยสม่ำาเสมอให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำาเหน็จบำานาญเหตุทดแทน

 (๒) ถ้าเห็นควรให้โอกาสผู้นั้นมีเวลาในการพักรักษาตัวต่อไปอีกระยะหนึ่ง 

ให้กำาหนดระยะเวลาให้ผู้นั้นลาป่วยอีกครั้งหนึ่งเพื่อพักรักษาตัวต่อไปได้ตามที่เห็นสมควร 

แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันทำาการและเมื่อครบกำาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้สั่งให้ผู้นั้นไปรับการ

ตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐตามข้อ ๔ อีกครั้งหนึ่ง ถ้าผลการตรวจของแพทย์เห็นว่า

ผู้นั้นยังคงต้องพักรักษาตัวต่อไปอีก ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำาเหน็จบำานาญ

เหตุทดแทน
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 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ให้โอกาสผู้นั้น

พักรักษาตัวต่อไปตาม (๒) ถ้าผู้นั้นประสงค์ที่จะออกจากราชการ ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจาก

ราชการเพื่อรับบำาเหน็จบำานาญเหตุทดแทน

 ข้อ ๖ ในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดแสดงความผิดปกติทางจิต

ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต โดยมีพฤติกรรมที่แสดงออกโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิด

อันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น ให้ผู้บังคับบัญชา

ซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ส่งตัวผู้นั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐเพื่อเข้ารับ

การตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ

 ในกรณีที่สถานพยาบาลของรัฐเห็นว่าผู้นั้นต้องเข้ารับการบำาบัดรักษาทาง

สุขภาพจิตในฐานะผู้ป่วยในตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตในสถานบำาบัดรักษาทางสุขภาพ

จิตหรือสถานที่อื่นที่คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตกำาหนด 

และผู้นั้นเข้ารับการบำาบัดรักษาโดยมีระยะเวลารวมกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามข้อ ๓ (๒) 

ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับ

บำาเหน็จบำานาญเหตุทดแทน

 ข้อ ๗ ในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเป็นผู้ป่วยในตามกฎหมายว่าด้วย

สุขภาพจิตและเข้ารับการรักษาในสถานบำาบัดรักษาทางสุขภาพจิตหรือสถานที่อื่นตามที่

กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตกำาหนดรวมกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามข้อ ๓ (๒) ให้ผู้บังคับ

บัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำาเหน็จ

บำานาญเหตุทดแทน

 ข้อ ๘ การสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการตามกฎ ก.ร. นี้ 

ให้ทำาเป็นคำาสั่งระบุเหตุแห่งการสั่งให้ออกจากราชการ ระบุวันที่จะให้ออกจากราชการซึ่ง

ต้องเป็นไปตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ รวมทั้ง

ต้องแจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ในคำาสั่งนั้นด้วย และเมื่อมีคำาสั่งแล้วให้แจ้งให้

ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำาสั่งให้ออกจากราชการ

 ข้อ ๙ เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ มีคำาสั่งให้

ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการตามกฎ ก.ร. นี้แล้ว ให้รายงาน ก.ร. และให้นำา

มาตรา ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ในกรณีที่ ก.ร. เห็นว่าคำาสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด

ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ก.ร. มีมติ

 เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ มีคำาสั่งหรือปฏิบัติตาม

ที่ ก.ร. มีมติแล้ว ให้แจ้งคำาสั่งหรือการปฏิบัติดังกล่าวให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นทราบ

 ข้อ ๑๐ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎ ก.ร. นี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ร. ภายใน

สามสิบวันนับแต่วันทราบหรือวันที่ถือว่าทราบคำาสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๘

 

      ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

        สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

            ประธานรัฐสภา

              ประธาน ก.ร.

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ร. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘๓ แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๔๒ มีอำานาจสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำาเหน็จ

บำานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ กรณีเมื่อข้าราชการ

รัฐสภาสามัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้โดยสม่ำาเสมอและการส่ังให้

ออกจากราชการในกรณีดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎ ก.ร. จึงจำาเป็นต้องออกกฎ 

ก.ร. นี้

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๙ก วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ หน้า ๒๑ - ๒๔
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	 วังไกลกังวล	 เป็นวังส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๙	 เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้า

รำาไพพรรณี	 พระบรมราชินี	 โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระคลังข้างที่	 ตั้งอยู่ที่

ชายทะเล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากหาดหัวหินไปทางทิศเหนือประมาณ	

๓	 กิโลเมตร	 โดยมีหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์	 กฤดากร  เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุม

การก่อสร้าง	ประกอบด้วย	พระตำาหนักเปี่ยมสุข	ปลุกเกษม	เอิบเปรม	เอมปรีย์

	 พระตำ�หนักเปี่ยมสุข	 เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล	อดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ

	 พระตำ�หนักน้อย	 เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี

วังไกลกังวล
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	 พระตำ�หนักปลุกเกษม	 เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 พระตำ�หนักเอิบเปรม เอมปรีย ์ เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบรม

วงศานุวงศ์ทุกพระองค์

	 พระราชวังแห่งนี้	 มีวางแบบแปลนอย่างเหมาะสมและมีความสง่างามสมเป็น

พระราชวัง	 เริ่มด้วยมีกำาแพงแก้วล้อมรอบ	 มีประตูใหญ่ทางด้านถนนไปมฤคทายวันและ

ชะอำา	 มีที่สำาหรับทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์พักผ่อนและเฝ้ายาม	 มีถนนยาวเหยียด

เข้าไปถึงพระที่นั่ง  “เปี่ยมสุข” ซึ่งเป็นที่ประทับของรัชกาลที่	๗	และสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพ

พรรณี	 มีลักษณะเป็นตึกแบบสแปนิชสูง	 ๒	 ชั้น	 พร้อมทั้งหอสูงสำาหรับเสด็จพระราชดำาเนิน

ขึน้ไปประทบัเลน่	และทอดพระเนตรไปไดร้อบ	 ๆ	 ดา้นหอ้งทางขวามอื	เปน็หอ้งบรรทมของ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินี	มีเฉลียงเล็กๆ	สองด้าน	ถัดไปเป็นห้องสรงซึ่งทำาอย่าง

วจิติรงดงาม	มีถังสรงน้ำาอย่างสวยงาม	ตามพระบัญชรมีตัวอักษรย่อ “ร.พ.” ติดอยู่ในกลุ่มเมฆขาว

ทุกแห่ง 

		 ต่อจากห้องสรงก็ถึงเฉลียงเดินติดต่อไปถึงห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 ทางด้านตะวันออก	มีเฉลยีงออกไปชมวิวอันสวยสดงดงามอย่างสุดลูกหูลูกตา 

ต่อจากนั้น	ก็ถึงห้องสรงน้ำาอีกห้องหนึ่ง	และมีทางสำาหรับลงบันไดมายังเบื้องล่าง	 เลี้ยวซ้าย

มือไปเป็นห้องพระกระยาหารต่อจากนั้นก็เป็นห้องประทับเล่นมีพระบัญชาอยู่ รอบด้านตรง

กลางห้องตั้งโต๊ะเก้าอี้พอสมควรและตามข้างผนังห้องอีกสี่ด้าน	 มีเก้าอี้ยาวคลุมด้วยถุงขาว

พระตำ�หนักเปี่ยมสุข
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ถัดจากห้องประทับเล่นเป็นเฉลียงหินขาวอันกว้างใหญ่มีบันไดลงไปสู่สวนภายนอกที่กลาง

สนามใหญ่มีนาฬิกาแดดแบบโบราณติดตั้งอยู่และมีทางเดินไปถึงเขื่อนยาวทางด้านทะเล

	 ถัดไปทางขวามือ	 มีพระตำาหนักอีกหลังหนึ่งเรียกว่า  “ตำาหนักน้อย”  ซึ่งสมเด็จ

กรมพระสวัสดิ์ฯและพระองค์เจ้าหญิงอาภรพรรณี	 พระบิดามารดาของสมเด็จพระนางเจ้า

รำาไพพรรณี	โปรดเสด็จไปประทับพักผ่อนเมื่อตามเสด็จไปหัวหิน

	 ทางด้านซ้ายของพระที่นั่งเปี่ยมสุข	 มีท้องพระโรงอันกว้างใหญ่	 เรียกว่า 

“ศ�ล�เริง”	 สำาหรับประทับเล่นและใช้เป็นที่ฉายภาพยนตร์	 ในเวลากลางคืน	 พื้นขัดมัน

อย่างงดงามเบื้องบนมีเฉลียงเล็ก	 ๆ	 ซึ่งเดินไปได้รอบ	 ๆ	 ถ้ามีการเสดงละครกิตติมศักดิ์	

ก็ตั้งเวทีทางด้านสุดและตั้งเก้าอี้สองแถวสำาหรับผู้ดูศาลาเริงนี้โปร่ง	 มีประตูรอบทุกด้าน

คล้ายท้องพระโรงที่วังพญาไท	ซึ่งเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบัน 

	 ถัดจากศาลาเริง	 เยื้องไปทางเบื้องหลังก็ถึงตำาหนัก  “ปลุกเกษม”  เป็นตำาหนัก

โปร่ง	ๆ	 แบบไทยปนสมัยใหม่	 มีห้องนอนหลายห้องด้านหลัง	 ต้ังโต๊ะและเก้าอ้ีหมู่	 และใกล้	ๆ	

กันนั้นมีห้องน้ำาและห้องส้วม	 ชั้นล่างมีห้องอีกหลายห้องเหมือนกัน	 สำาหรับหม่อมเจ้าหญิง

ที่เป็นโสด	ซึ่งใกล้ชิดในราชสำานัก	 โดยเสด็จพระราชดำาเนินไปตากอากาศด้วย 

	 ต่อจากนั้นในระยะไม่ห่างไกลเท่าใดนักก็ถึงตำาหนักเล็ก	 ๆ	 ชั้นเดียวคู่ฝาแฝด	

การก่อสร้างและการวางห้องเคร่ืองใช้คล้ายคลึงกัน	 หลังท่ี	 ๑	 เรียก	 “เอิบเปรม”	 หลังท่ี	 ๒	

เรียก	 “เอมปรีย์”	 ตำาหนักฝาแฝดนี้เตี้ยเกือบติดพื้นดินซึ่งสร้างเป็นแบบบังกาโลสำาหรับ

ตากอากาศชายทะเลอย่างแท้จริง	อยู่ได้อย่างสบายสำาหรับผู้ที่ไม่ชอบบันไดสูง

พระตำ�หนักน้อย พระตำ�หนักปลุกเกษม
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	 พระราชวังไกลกังวล	 เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ	

และสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี	 เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยข้าราชบริพารประทับแรม

ครั้งแรกเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๓	 และมีการสมโภชขึ้นพระราชวังด้วย  ต่อมาใน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	

ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งขณะนั้น	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ	 และสมเด็จ

พระราชินี	 กำาลังประทับอยู่ที่วังไกลกังวลอีก	 แต่ก็มีเรื่องยุ่ง	 ๆ	 ตลอดมา	 พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าฯ	ทรงมีพระราชดำารัสว่า “ตั้งชื่อไกลกังวล	อาจจะผิดไปเสียแล้ว	ที่จริงดูเหมือน

จะใกล้กังวลมากกว่า”	 ในรัชกาลที่	 ๗	 ทรงออกพระนามเรียกวังแห่งนี้ว่า  สวนไกลกังวล 

และในตราสัญลักษณ์ของวังเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๒	 ได้ออกนามว่า	 พระร�ชวังไกลกังวล 

อย่างไรก็ตาม	 เน่ืองจากไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีพระบรมราชโองการประกาศยกเป็นพระราชวัง	

ดังนั้น	จึงยังคงเรียกว่า วังไกลกังวล

	 ปัจจุบันเป็นท่ีประทับแปรพระราชฐานฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 และพระบรมวงศา

นุวงศ์ทุกพระองค์	ทรงออกนามเรียกวังแห่งนี้ในพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดง ว่า วังไกลกังวล

ข้อมูลจาก

วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี. วังไกลกังวล.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๕๖,	

	 จาก	h.wikipedia.org/wiki/วังไกลกังวล

Chaoprayanew.com.	วังไกลกังวล..วังท่ีในหลวงเสด็จฯแปรพระราชฐานบ่อยท่ีสุด.(๒๕๕๖).	

	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๒๖	สิงหาคม	๒๕๕๖,	จากhttp://www.chaoprayanews.com/

Oknation.net.	 วังไกลกังวล.(๒๕๕๐).	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๒๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖,																																						

	 จาก	http://www.oknation.net/blog/print.php?id=36657

พระตำ�หนักเอิบเปรม เอมปรีย์
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	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติส่งญัตติไปให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องรับไปดำาเนินการ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำาเนินการตามญัตติ

ต่อสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๑	เร่ือง	คือ	ญัตติเก่ียวกับถนนไร้ฝุ่น	โดยการวิเคราะห์ผลการดำาเนินการ

ตามญัตติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแบ่งเป็น	 ๓	 หัวข้อ	 คือ	 วัตถุประสงค์ของการเสนอญัตติ	

สรุปผลการดำาเนินการตามญัตติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และการวิเคราะห์ผลการดำาเนินการ

ตามญัตติ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 ๑.	วัตถุประสงค์ของการเสนอญัตติ

	 	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๑	ครั้งที่	๙	(สมัยสามัญทั่วไป)	

วันพุธที่	๑๔	กันยายน	๒๕๕๔	และครั้งที่	๑๐	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพฤหัสบดีที่	๑๕	กันยายน	

๒๕๕๔

	 	 ที่ประชุมสภาได้มีการพิจารณาญัตติด่วน	 ๒	 ฉบับ	 และมีมติให้ส่งเรื่องดังกล่าว

ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดำาเนินการ	โดยญัตติด่วนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเสนอ	ดังน้ี

ผลการดำาเนินการตามญัตติถนนไร้ฝุ่น



เรื่อ
งน่ารู้

147

	 	 .	 ญัตติด่วน	เร่ือง	ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพ่ือเร่งรัดการดำาเนินการ

สร้างถนนไร้ฝุ่นทางหลวงชนบทให้ขยายท่ัวท้ังประเทศ	 (นายนิยม	 	 เวชกามา	 และนายหนูแดง		

วรรณกางซ้าย		เป็นผู้เสนอ)	

	 	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาถนนลูกรังในชนบท	 ท่ีก่อให้เกิด

ผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสุขภาพ	 การสัญจรและการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตรไม่สะดวก	 และส่งผลให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 ค่าใช้จ่าย

ด้านสาธารณสุข	 ค่าน้ำามัน	 เป็นต้น	 รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	 และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	

โดยขอให้รัฐบาลเร่งดำาเนินการโครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต

	 	 .	 ญัตติด่วน	เร่ือง	ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพ่ือเร่งรัดการดำาเนินการ

ปรับปรุงถนนให้เป็นถนนไร้ฝุ่น	(นายสถาพร		มณีรัตน์		เป็นผู้เสนอ)

	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	 เนื่องจากถนน

ในปัจจุบันชำารุดอย่างรวดเร็ว	 และขอให้กรมทางหลวงชนบทช่วยกระจายงบประมาณในการ

สร้างถนนไปยังชนบท	 เนื่องจากถนนเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญของแต่ละจังหวัด	 และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น	 ๆ	 แต่การจัดสรรงบประมาณในปัจจุบันยังมีลักษณะ

กระจุกตัว	 โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือแถบชานเมืองกรุงเทพมหานคร	 ทำาให้

ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ	 ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทรู้สึกว่าไม่ได้รับความ

เอาใจใส่จากรัฐบาล

	 ๒.	สรุปผลการดำาเนินการตามญัตติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติส่งญัตติด่วน	จำานวน	๒	ญัตติ	คือ	ญัตติด่วน	

เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อเร่งรัดการดำาเนินการสร้างถนนไร้ฝุ่นทางหลวง

ชนบทให้ขยายทั่วทั้งประเทศ	 (นายนิยม	 เวชกามา	 และนายหนูแดง	 วรรณกางซ้าย		

เป็นผู้เสนอ)	 และญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อเร่งรัดการดำาเนินการ

ปรับปรุงถนนให้เป็นถนนไร้ฝุ่น	 (นายสถาพร	 มณีรัตน์	 เป็นผู้เสนอ)	 ไปให้คณะรัฐมนตรี

เพื่อดำาเนินการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป

ดำาเนินการ	 โดยมีกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานกลางเป็นผู้รวบรวมผลการดำาเนินการ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ประกอบด้วย	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงสาธารณสุข	
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และสำานักงบประมาณ	 ซ่ึงกระทรวงคมนาคมได้รายงานผลการดำาเนินการตามญัตติดังกล่าวต่อ

คณะรัฐมนตรี	โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๒๓	เมษายน	๒๕๕๖	 รับทราบญัตติด่วน

พร้อมผลการดำาเนินการตามญัตติด่วนดังกล่าวตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ	 และได้แจ้ง

ผลการดำาเนินการตามญัตติด่วนให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ	 โดยปรากฏ

ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 	 ๒.๑ กระทรวงคมนาคม	

	 	 	 -	 กรมทางหลวง	 มีสายทางในความรับผิดชอบคิดเป็นระยะทางรวม	

๕๑,๔๕๘	 กิโลเมตร	 ซึ่งได้มีการยกระดับเป็นถนนคอนกรีตและลาดยางครบทุกสายแล้ว	

และได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อบำารุง

รักษาสายที่ชำารุดทุกปี	 และต่อมาได้รับมอบ

เส้นทางใหม่จากหน่วยงานอื่นมีสายทางเป็น

ผิวจราจรลูกรัง	 ระยะทาง	 ๔๓๔	 กิโลเมตร	

โดยได้กำาหนดแผนยกระดับมาตรฐานทางที่

เป็นผิวจราจรลูกรัง	 วงเงิน	 ๒,๔๐๐	 ล้านบาท	

ดำาเนินการระหว่างปี	๒๕๕๗	 -	 ๒๕๕๙	ซ่ึงอยู่

ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อดำาเนินการในปี	๒๕๕๗

	 	 	 -	 กรมทางหลวงชนบท	 มีสายทางในความรับผิดชอบคิดเป็นระยะทาง

รวม	๔๗,๕๒๙	กิโลเมตร	ที่เป็นถนนผิวจราจรลูกรัง	รวม	๕,๑๐๐	กิโลเมตร	และมีแผนการ

ดำาเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานทางถนนลูกรัง	ดังนี้

	 	 	 	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๗	 ระยะทาง	 ๑,๕๐๐	 กิโลเมตร	 งบประมาณ	

๙,๐๐๐	ล้านบาท

	 	 	 	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๘	 ระยะทาง	 ๑,๕๐๐	 กิโลเมตร	 งบประมาณ	

๙,๐๐๐	ล้านบาท	

	 	 	 	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 ระยะทาง	 ๑,๕๐๐	 กิโลเมตร	 งบประมาณ	

๙,๐๐๐	ล้านบาท	

	 	 	 	 ปีงบประมาณ	๒๕๖๐	ระยะทาง	๖๐๐	กิโลเมตร	งบประมาณ	๓,๖๐๐	

ล้านบาท
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	 	 ๒.๒ สำานักงบประมาณ

	 	 	 สำานักงบประมาณได้รายงานการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับโครงการ

ถนนไร้ฝุ่นของกรมทางหลวงชนบทว่า	 กรมทางหลวงชนบทได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	และ	พ.ศ.	๒๕๕๖	ทั้งสิ้น	๘,๗๙๗	ล้านบาท	ดังนี้

	 	 	 -	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 จำานวน	

๓,๙๔๐	ล้านบาท

	 	 	 -	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 จำานวน		

๔,๘๕๗	ล้านบาท

	 	 ๒.๓ กระทรวงมหาดไทย

	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	(อปท.)	รับผิดชอบทางหลวงท้องถ่ิน	ระยะทาง	

๓๔๔,๕๘๕	 กิโลเมตร	 มีการจัดสรรงบประมาณปี	 ๒๕๕๔	 เพ่ือดำาเนินการก่อสร้าง	 ปรับปรุง	

ซ่อมแซม	จำานวน	๒,๔๐๗	โครงการ	เป็นจำานวน	๓,๔๐๖,๒๓๘	ล้านบาท	ซึ่งได้ดำาเนินการ

เสร็จแล้ว	แต่ยังมีถนนที่มีผิวจราจรเป็นลูกรังประมาณ	๑๔๐,๗๐๐	กิโลเมตร	ซึ่งการยกระดับ

ให้เป็นถนนลาดยาง	 หรือคอนกรีต	 ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของแต่ละท้องถิ่นในการจัดสรร

งบประมาณของท้องถิ่นดำาเนินการเอง

	  ๒.๔ กระทรวงสาธารณสุข

	 	 	 ไม่มีการดำาเนินการเก่ียวกับโครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นโดยตรง	

แต่ดำาเนินการในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย	การป้องกัน	การควบคุม	การรักษาโรคภัย	และ

การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนจากโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	

เช่น	 ฝุ่นละอองจากถนนลูกรัง	 ซ่ึงถือเป็นภารกิจประจำาของหน่วยงานบริการสาธารณสุข

ท่ัวประเทศในการอบรมและถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคให้แก่ประชาชน	

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

	 ๓.	การวิเคราะห์ผลการดำาเนินการตามญัตติ

	 	 ตามรายงานผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ในการเสนอญัตติด่วนจะพบว่า	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการ

แก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ของผู้เสนอญัตติด่วน	ดังนี้
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	 	 ๓.๑ การแก้ไขปัญหาถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

	 	 	 ตามรายงานผลการดำาเนินการตามญัตติด่วนมีการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ	 ๓	 หน่วยงาน	 คือ	 กรมทางหลวง	 กรมทางหลวงชนบท	

และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 โดยกรมทางหลวงได้มีการสร้างถนนที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบให้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางครบทุกสายแล้ว	 และได้มีการขอ

จัดสรรงบประมาณเพื่อดำาเนินการในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๗	 ในการยกระดับถนนลูกรัง

ที่ได้รับมอบจากหน่วยงานอื่น	 ให้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง	 ส่วนกรมทางหลวง

ชนบทได้รับจัดสรรงบประมาณประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 จำานวน	 ๓,๙๔๐	 ล้านบาท	 และ

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	จำานวน	๔,๘๕๗	ล้านบาท	ให้ดำาเนินการตามโครงการถนนไร้ฝุ่น

ของกรมทางหลวงชนบท	 และกรมทางหลวงชนบทได้ขอจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ	

๒๕๕๗	 –	 ๒๕๖๐	 เพื่อยกระดับมาตรฐานถนนลูกรังให้ครอบคลุมถนนลูกรังที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ	 ประมาณ	 ๕,๑๐๐	 กิโลเมตร	 ส่วนถนนลูกรังที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 ยังประสบปัญหาในการยกระดับถนนลูกรังเป็นถนน

คอนกรีตหรือถนนลาดยาง	 โดยยังมีถนนลูกรังระยะทาง	 ๑๔๐,๗๐๐	 กิโลเมตร	 ที่ยังไม่ได้

รับการปรับปรุงให้เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต	 ซึ่งมีสาเหตุจากการบริหารจัดการ	

ความจำาเป็นเร่งด่วน	และการจัดสรรงบประมาณของแต่ละท้องถิ่น
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	 	 ๓.๒ การแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน

	 	 	 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 โดยการเสริมสร้าง

สุขภาพอนามัย	 ป้องกัน	 และควบคุม	 การรักษาโรคภัย	 และการฟื้นฟูสมรรถภาพของ

ประชาชนจากโรคท่ีเกิดจากฝุ่นละอองจากถนนลูกรัง	 โดยการดำาเนินการดังกล่าวได้ดำาเนินการ

ในลักษณะเป็นภารกิจประจำาของหน่วยงานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ	 นอกจากนี้

การยกระดับถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ยังส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางดังกล่าว

มีสุขภาพที่ดีขึ้น	เนื่องจากสามารถลดการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้

	 	 ๓.๓ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 	 	 การที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการยกระดับถนนไร้ฝุ่นให้

เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางให้ครอบคลุมถนนในประเทศไทยนอกจากจะทำาให้

ทุกภูมิภาคทั่วประเทศมีถนนที่ได้มาตรฐาน	 ประชาชนสามารถเดินทาง	 ขนส่งสินค้าและ

ผลผลิตทางการเกษตรได้ตามฤดูกาลได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัยแล้วยังก่อ

ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนและประเทศชาติ

ในภาพรวม	คือ	เป็นการกระจายรายได้	กระตุ้นเศรษฐกิจ	เกิดการจ้างงาน	ประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้านการซ่อมบำารุงรักษารถยนต์	และประหยัดค่าน้ำามันในการสัญจรของประชาชนในท้องถิ่น		



เร
ื่อ
งน

่าร
ู้

152

	 ดังนั้น	 เมื่อพิจารณาผลการดำาเนินการตามญัตติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในภาพรวมจะเห็นว่า	การดำาเนินการต่าง	ๆ	ของหน่วยงานสามารถบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง	โดยถนนลูกรังส่วนใหญ่ได้รับการยกระดับเป็นถนนคอนกรีต

หรือถนนลาดยาง	 แต่อาจจะประสบปัญหาในบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะถนนลูกรังท่ีอยู่ในความดูแล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 เนื่องจากยังมีถนนลูกรังจำานวนมากที่ยังไม่ได้

มีการยกระดับให้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง	 แต่อย่างไรก็ตาม	 การที่รัฐบาล

ได้จัดสรรงบประมาณในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	และ	พ.ศ.	๒๕๕๕	เป็นจำานวนรวม	๘,๗๙๗	ล้านบาท	

ให้โครงการถนนไร้ฝุ่นของกรมทางหลวงชนบท	กระทรวงคมนาคม	และมีแผนการดำาเนินการ

จัดสรรงบประมาณในอนาคต	 (ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 –	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐)	 เพื่อยกระดับ

ถนนลูกรังให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	 เป็นจำานวนประมาณ	๓๐,๖๐๐	 ล้านบาท	 ย่อมเป็นการ

แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นความสำาคัญและความจำาเป็นในการยกระดับถนนลูกรัง

ให้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง	 อันเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน	 และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 จึงถือได้ว่า

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชนและประเทศชาติ

ในภาพรวม	อันเป็นการสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเสนอญัตติ
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แหล่งข้อมูล

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ

ตามคู่มือมาตรฐานการดำาเนินการตามญัตติ	 ครั้งที่	 ๓/๒๕๕๖	 วันอังคารที่	 ๑๗	 กันยายน	

๒๕๕๖





รายการโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมออกอากาศทุกวัน

ทางช่อง NBT 15 และสามารถรับชมผ่าน
จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND ไทยคม 5

ข้อมูล ๒๙/๙/๕๓






